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บทบรรณาธิการ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีหัวใจอยู่ที่การพยายามจะอธิบายพันธกิจของ

มหาวทิยาลยัในการบกุเบกิกอ่รา่งวทิยาเขตราชบรุจีนเกดิรปูธรรมขึน้ในหลายๆ	ดา้น		
เมือ่บรรณาธกิารไดอ้า่นบทความทัง้หมดแลว้กไ็ดข้อ้สรปุแบบอปุนยัหรอืแบบหาหลกั	
(Inductive	logic)	ไดว้า่...	การทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯธนบรุ	ี(หลงั
จากนี	้บก.	ขอเรียกกวา่	“มหาวทิยาลยัฯ”)	ออกเดนิทางจากกรงุธนบรุมีุง่สู่ภาคตะวนั
ตกของประเทศนั้นก็เพราะมีความมุ่งหมายสำาคัญประการหนึ่งนั่นคือการ	รับผิดรับ
ชอบที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย	(account-
able	 for	 social	 sphere)	 โดยมิได้พิจารณาเพียงการส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
มหาวทิยาลยัเองเทา่นัน้	การบกุเบกิการศกึษาในภาคตะวนัตกจงึมใิชค่วามสำาเรจ็ใน
ตัวมันเอง	(success	in	itself)	หากเป็นเพียงสะพานพาดพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
สำาเร็จในอีกระดับหนึ่ง	“ความสำาเร็จต่อสังคม”

แท้ที่จริงแล้วความสำาเร็จต่อสังคมน่ีเองคือสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยถูกคาดหวังให้
เป็นและควรจะเป็น	สังเกตได้จากคำาว่ามหาวิทยาลัย	(University)	ก็คล้องไปกับคำา
ว่าจักรวาล	 (Universe)	 อันสะท้อนความเป็นองค์รวมความเชื่อมโยงทั้งหมดของ
สังคมเข้ามาด้วยกัน	 มหาวิทยาลัยจึงมิใช่เป็นสถานศึกษาอันแปลกแยกจากสังคม,	
ผยองและลอยตัวเหนือชุมชนสังคม	(Arrogant	on	ivory	tower)	งานเรื่อง	“กว่า
จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี”	โดยอาจารย์
สนุติย	์เทพไพฑรูยแ์ละ	“จาก	2539	ถงึ	2555	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้	
วิทยาเขตราชบุรี”	ซึ่งเขียนโดยอาจารย์กฤษณพงศ์		กีรติกร	แสดงให้เห็นถึงบทบาท
ที่แผ่กว้างของมหาวิทยาลัยฯตลอดหลักไมล์การพัฒนาเกือบสองทศวรรษได้เป็น
อยา่งดแีละในฐานะหนึง่ในผูผ้กูเบกิสำาคญั	อาจารยก์ฤษณพงศย์งัไดช้ว่ยใหภ้าพรวม
ทั้งหมดของของงานชิ้นนี้แก่ผู้อ่านทุกท่านอีกด้วย

อย่างไรก็ตามความรับผิดรับชอบต่อสังคม	(social	accountability)	นั้นก็
ไม่อาจจะเป็นไปโดยขาดทิศทางที่แน่นอน	 และหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เข็มมุ่ง	
(Focusing	point)	แกก่ารทำานโยบายการพฒันาไดก้ค็อืตวั	“ชีว้ดั-ดชันทีีด่”ี	บทความ
ในลำาดับต่อมา	 “มหาวิทยาลัยกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ในภาคตะวันตกของ



ประเทศไทย”	 ถูกนำาเสนอเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของ
มหาวทิยาลยัในภาพรวม	กบัดชันพีฒันาการมนษุย	์(Human	Development	Index	
/	 Human	 Achievement	 Index)	 และกล่าวถึงแนวทาง/ความท้าทายหลักๆ	ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี	สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทุนสังคมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยได้

งานในลำาดบัถดัมาสามารถแบง่ออกไดเ้ปน็สามดา้นดว้ยกนัซึง่สอดคล้องกบั
ความท้าทายของมหาวิทยาลัยที่กล่าวเอาไว้ในบทความที่สอง	 ได้แก่	 1.	 ด้านการ
สร้างความเขม้แขง็ของมหาวทิยาลยัและการสง่เสรมิคณุภาพชวีติโดยเฉพาะดา้นการ
ศกึษาใหแ้กจ่งัหวดัราชบรุแีละภาคตะวนัตกของประเทศ	2.	ดา้นการสรา้งความรว่ม
มือและเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้ากันกับชุมชน	 มหาวิทยาลัยท้องถิ่นและกลุ่มธุรกิจ
ในภาคตะวันตก	และ	3.	ด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	โดย
เฉพาะพรมแดนภาคตะวันตก

ในดา้นแรก	บทความเรือ่ง	“ภารกจิทีส่ิน้สดุของวทิยาเขตสารสนเทศราชบรุ”ี	
ของอาจารยส์เุมธ	องัคะศริกิลุ	ไดก้ลา่วถงึกา้วแรกของการสรา้งวทิยาเขตสารสนเทศ	
ซึ่งเป็นการทำาลายข้อกีดขวางสำาคัญในการเข้าถึงความรู้/การศึกษานั่นคือ	 “ระยะ
ทาง”	ให้ลดลงมากสำาหรับชาวราชบุรี	และคงไม่ผิดนักหากจะกล่าวอ้างว่าการทำาวิ
ยาเขตสารสนเทศในวันนั้นเป็นก้าวแรกที่สำาคัญของประเทศ	 เน่ืองจากในห้วงเวลา
ดังกล่าวการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุนการศึกษายังไม่ได้มีความแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน	 ตลอด	 12	 ปีของ
การจัดการศึกษาให้แก่ชาวราชบุรีของหลักสูตรแม้จะส้ินสุดลงในท้ายสุดแต่
เจตนารมณ์ที่จะกระจายการศึกษาออกไปสู่ภาคตะวันตกมิได้สิ้นสุดลงไปด้วย

บทความเรือ่ง	“Residential	Colleges	ณ	มจธ.ราชบรุ”ี	ของอาจารยส์มชาย	
จันทร์ชาวนาสะท้อนการสืบทอดเจตนารมณ์ในการกระจายการศึกษาสู่ภาคตะวัน
ตก	และโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีได้อย่างดีที่สุด	โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังจะ
สร้างระบบการสอนการจัดการแบบ	Residential	Colleges	ขึ้นมาตามตัวแบบที่ดี
อย่าง	Cambridge	หรือ	Oxford,	Harvard,	Yale	และอีกหลายๆ	มหาวิทยาลัยชั้น
นำาในเอเชียที่กำาลังปรับตัวไปในทิศทางข้างต้น	 ระบบการสอนดังกล่าวจะทำาให้
มหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียง	 “โรงสอน”	 แต่เพียงอย่างเดียวแต่จะกลายเป็นศูนย์กลาง
ของการผลติทนุมนษุยท์ีส่ำาคญัของภมูภิาคทีจ่ะใหท้ัง้เนือ้หาความรูแ้ละทกัษะในดา้น



อื่นๆ	ที่สำาคัญเช่น	ความเป็นผู้นำา	สำานึกการกระจายอำานาจ	การอยู่ร่วมกันในสังคม
ทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมได	้เปน็ตน้	โดยเฉพาะประเดน็หลงัมคีวามสำาคญั
อย่างมากในบริบทของการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่กำาลังจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2558

นอกจากการออกแบบการเรยีนการสอนแลว้ความสำาคญัอกีประการหนึง่ใน
การที่จะส่งเสริมให้การศึกษามีประสิทธิผลสูงสุดได้แก่การจัดบรรยากาศของการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้น	 ดังนั้น	 การออกแบบอาคารสถานที่จึงเป็นสิ่งสำาคัญเช่นเดียวกัน
บทความเร่ือง	“การพฒันาอาคารและสภาพแวดลอ้มทีด่	ีของมจธ.วทิยาเขตราชบรุ”ี	
จะทำาหนา้ทีข่ยายความในประเดน็นีใ้หเ้หน็ถึงพฒันาการทางกายภาพของ	วทิยาเขต
ราชบุรีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือไปจาก	Resi-
dential	Colleges	ที่ได้ได้กล่าวไปแล้วด้วย

การสร้างความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัยท้ังการทำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	การทำาระบบการสอนแบบ	Residential	Colleges	และการทำาโครงสรา้ง
บรรยากาศของวิทยาเขตอย่างมีคุณภาพนั้นแม้เป็นเรื่องสำาคัญ	 หากเป็นเพียงส่วน
ปลายน้ำาของการจดัการศกึษา	สว่นทีต่น้น้ำายิง่ขึน้ไดแ้กก่ารจดัการศกึษาในระดบัชัน้
มัธยมลงไปอย่างมีคุณภาพ	เพื่อที่จะทำาให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษาได้ดี	 มหาวิทยาลัยฯ	 จึงพยายามท่ีจะลงไปส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนต่างๆ	 ด้วยรายละเอียดจะปรากฏในบทความเรื่อง	
“มจธ.กับการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนที่ราบภาคกลางตอน
ล่าง”

ในด้านที่สอง	 ซ่ึงเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายพันธะมหาวิทยาลัย-ภาค
ธรุกจิ-ชมุชน-มหาวทิยาลยัอืน่ๆ	(Bonding)	ในภมูภิาคนัน้มคีวามสำาคญัอยา่งมากที่
จะส่งเสรมพลังซึ่งกันและกัน	 มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการในส่วนนี้อยู่สองชิ้นที่มี
ความชัดเจนอย่างมากได้แก่	 การวิจัยผึ้ง...	 การวิจัยผึ้งนี้เป็นการวิจัยที่สามารถจะ
ตอบโจทย์ในระดับ	“หิ้ง	 และ	ห้าง”	 ได้พร้อมกัน	ที่ว่าหิ้งคือการวิจัยดังกล่าวมีผล
วจิยัทีม่มีาตรฐานสงูและไดร้บัการตพีมิพเ์กิดองคค์วามรูจ้ำานวนมากอยา่งนีศ้พัทแ์สง
ทางตลกร้ายหน่อยก็เรียกว่า	 “หิ้ง”	 เพราะต้องระดับนักวิชาการจึงเอื้อมได้ถึง	 ใน
ขณะเดียวกันก็มีการวิจัยผึ้งท่ีชุมชนชาวบ้านเข้าถึงได้นำาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเกิด
ขึ้นมามากมายส่วนนี้ก็เรียกกันว่า	“ห้าง”	หรือพยายามขยับขยาย	“ขายความคิด”	
ให้เกิดการนำาไปใช้	ทั้งนี้	ทั้งหิ้งและห้างไม่ใช่สิ่งที่จะทดแทนกันหรือต้องแลกได้แลก



เสียกัน	(Trade	-	off)	เพราะการจะเกิดงานขึ้นห้างที่ดีก็ต้องมีงานขึ้นหิ้งที่ดีเป็นฐาน
เสยีกอ่น	การเกดิงานทัง้สองลกัษณะทีเ่ขม้แขง็จงึเปน็สว่นสำาคญัและสง่เสรมิกนั	โดย
ทั้งสองส่วนก็ปรากฏร่องรอยให้เห็นได้จากบทความสองเรื่องด้วยกันคือ	 “จากผ้ึงสู่
สวนผึ้ง”	 และ	 “มจธ.	 มุ่งวิจัยผึ้งพื้นเมืองของไทย	 สู่การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”	

เรื่องของผึ้งนั้นก็เป็นส่วนที่เห็นการก่อตัวของพันธะระหว่างมหาวิทยาลัยฯ	
(วชิาการ)	และชมุชนชดัเจน	สว่นอกีดา้นหนึง่การเชือ่มโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัและ
วิทยาลัยอื่นๆ	 ในพื้นที่	 และภาคธุรกิจนั้นก็จะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเม่ืออ่านบทความ
เรื่อง	“นวัตกรรมการบริการจัดการอุดมศึกษา	:		เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรี	
สูเ่ครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง”	โดยความรว่มมอืเปน็ทัง้เรือ่งการถา่ยทอด
องคค์วามรูใ้หแ้กว่ทิยาลยัตา่งๆ	รวมไปถงึการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติใหแ้กภ่าค
ธุรกิจโครงการกว่า	 20	 โครงการท่ีเกิดข้ึนอย่างมีคุณภาพคงเป็นเครื่องแสดงถึง
ประจักษ์พยาน	(Empirical	evidence)	ของประโยชน์จากการสร้างการมีส่วนร่วม
ได้เป็นอย่างดี

การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถผลักดันตนเองเข้าไปสู่การมีส่วนร่วมกับภาค
เอกชนไดเ้ปน้อยา่งดนีัน้ไมไ่ดเ้พยีงอาจารยห์รอืผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัปรบัตวัเทา่นัน้	
แต่เป็นเรื่องที่นักศึกษาเองก็ต้องถูกเทรนด์มาในทิศทางที่สอดคล้องกันด้วยการเกิด
แนวคิดและผลักดันสหกิจศึกษาตามที่อธิบายเอาไว้ในเรื่อง	 “หลักสูตรเทคโนโลยี
บณัฑติ	สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ”ี	
นับเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสุดท่ีช่วยทำาให้จินตนาการเกี่ยวกับความร่วงมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนสามารถเติบโตได้ในระยะยาว

ในด้านสุดท้าย	และเป็นเรื่องเล่าสองเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มน้อยเล่มนี้
ด้วยก็คือบทความเรื่อง	 ชุดหลักสูตรที่เราเรียกกันในมหาวิทยาลัยฯว่า	 หทัย	 หรือ	
H-TAI	ซึ่งมาจากชื่อเต็มว่า	Heritage,	Technology,	Arts	and	Innovation	(มรดก
วัฒนธรรม	 	 เทคโนโลยี	 	 ศิลปะและนวัตกรรม)	 ที่กล่าวว่า”ชุด”หลักสูตรก็เพราะ
ภายในหทัยนี้ยังแบ่งออกได้เป็นอีก	 5	 หลักสูตร	 (ผู้อ่านอาจอ่านในบทความได้ว่า
ประกอบไปด้วยหลักสูตรใดบ้าง)	โดยทั้ง	5	หลักสูตรนั้นมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการ
ยกระดบัมหาวทิยาลยัและผูเ้รยีนใหเ้ขา้สูก่ระแสสำาคญั	2	ประการไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	
กระแสแรกได้แก่	กระแสของการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ซึ่งต้องการทักษะมากมาย



ที่เป็นแก่นใจของหลักสูตรนี้	 เช่น	 การคิดอย่างตัดข้ามสาขาและเป็นพหุความรู้	
(transcendental	multidisciplinary)	เป็นต้น	และกระแสที่สองได้แก่กระแสของ
การเป็นนานาชาติ	(Internationalization)	และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ในขณะที่เรื่อง	“วิศวกรรมศิลปศาสตร์	 (Imagineering):	วิศวกรรมศาสตร์
เพื่อสังคมในศตวรรษท่ี	 21”	 น้ันได้พาให้มหาวิทยาลัยฯ	 ก้าวล้ำาไปสู่การสอนเพื่อ
อาชีพในอนาคต	หรือที่บทความเรียกว่า	“สร้างบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพที่ยังไม่มี
ในปัจจุบัน”	 ซึ่งหมายถึงการวิวัฒน์วิธีคิดไปไกลกว่าการเช่ือมโยงพรมแดน	 (Inter-
territorial	connection)	หรือ	space	 เท่านั้น	แต่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้าม
ช่วงเวลาไปสู่อนาคตอีกด้วย

บรรณาธิการขอกล่าวย้ำาอีกครั้งว่า	 ชุดบทความท้ังหมดที่เกิดขึ้นในหนังสือ
เล่มนี้ด้านหนึ่งคล้ายกับการเล่าเรื่องของมหาวิทยาลัยฯ	เอง	แต่หากจะมองให้กว้าง
ไปกว่านั้น	หนังสือเล่มนี้กำาลังกล่าวถึงความเป็น	University	ของมหาวิทยาลัยและ
บอกเลา่เกีย่วกบับทบาทการพฒันาสงัคม	เปน็คำามัน่สญัญาทีจ่ะทำาใหด้ยีิง่ขึน้ไปกวา่
เดิม	 และคำาท้าทายอนาคตที่ยังมาไม่ถึงของการเดินทางสู่ตะวันตกเพื่อเติบโตไป
พร้อมกับชุมชนชาวบ้าน	หน่วยการศึกษา	และภาคธุรกิจ	โดยไม่คำานึงถึงพรมแดน
มาเกีย่วขอ้ง	(นัน่หมายความวา่มหาวทิยาลยัฯ	มุง่หมายจะใหก้ารพฒันาไมจ่ำากดัตวั
เองเอาไวเ้พยีงพืน้ทีป่ระเทศไทยแตพ่ืน้ทีต่ดิกนัอยา่งเชน่พมา่กอ็ยูใ่นยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัยฯ	ด้วย)

แบ๊งค์	งามอรุณโชติ
บรรณาธิการ

7	มิถุนายน	2555	ณ	ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย	(PI)
สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	(ธนบุรี)
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กว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี

รวบรวมโดย	สุนิตย์		เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานแผนและภารกิจ	มจธ.

ก่อนที่จะติดตามในรายละเอียด	ผู้รวบรวมได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น	3	ส่วน	คือส่วนที่	
1	ความเป็นมา	จะขออนุญาตคัดลอกจากที่ท่านอธิการบดี		รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	ได้เขียนไว้	
เมื่อปี	2539	เพื่อจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดโดยสรุป		ส่วนที่	2	ความคิดเห็นในมุมมองของ
ผู้รวบรวม	และส่วนที่	3	ได้รวบรวมหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน	การเอื้อเฟื้อ	
การร่วมมือ	ร่วมใจ	ให้กับสถาบันฯ	มาด้วยดีตลอด

ส่วนที่	1		คว�มเป็นม�
รศ.ดร.หรสิ	สตูะบตุร	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี	ไดร้า่ง

คำานำาสำาหรับโครงการราชบุรี	ไว้เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2539	ดังนี้	
ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ	110	ไร่	ที่

เขตราษฎร์บูรณะ	และกำาลังขยายงานไปที่เขตบางขุนเทียน	 เนื้อที่ประมาณ	200	 ไร่	 ก่อน
การได้ใช้ที่ดินเขตบางขุนเทียน	สถาบันฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	เพื่อแสวงหาและพัฒนาที่ดินใหม่ขึ้น	คณะกรรมการชุดนี้ได้ดำาเนินการ	
ตลอดมาเปน็เวลา	5	ป	ีคณะกรรมการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีในทีด่นิ
ใหม่	มีความเห็นว่าในระยะยาว	สถาบันฯ	ควรจะหาที่ดินในต่างจังหวัดประมาณ	1,500	ไร่	
เพื่อพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย	คือมี

		สถานที่เรียนและวิจัยสำาหรับคณะประมาณ	15	คณะ
		สถานที่ทำาสวนอุตสาหกรรม
		โรงเรียนและโรงพยาบาล
	 ที่พักอาศัยของข้าราชการและนักศึกษา
	 แปลงทดลองสำาหรับงานด้านเกษตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรม	
	 งานด้านทรัพยากร			ชีวภาพและเครื่องจักรกลเกษตร
		สวนที่แสดงความหลากหลายทางชีวภาพ	และสวนธรรมชาติ
		ที่พักผ่อน	และเล่นกีฬา
	 อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่
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จึงได้พิจารณาท่ีดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัด
สมุทรสงคราม	จังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดราชบุรี

ในที่สุดเห็นว่า	จังหวัดราชบุรีน่าจะเหมาะที่สุด	เพราะที่ร่มรื่น	สงบ	สวยงาม	เหมาะ
ที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	นอกจากนั้นอยู่ในด้านใต้ของกรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งปัจจุบัน
ของสถาบันฯ	ก็อยู่ในด้านใต้ของกรุงเทพมหานครเช่นกัน	และระยะทางจากราชบุรีถึงที่ตั้ง
ปัจจุบันไม่ไกลนัก	 การเดินทางไม่ต้องผ่านตัวเมืองของกรุงเทพมหานคร	 ทำาให้สะดวกใน
การส่งกำาลังบำารุง

ในช่วงที่สถาบันฯ	 หาที่ตั้งในต่างจังหวัด	 ก็เป็นจังหวะที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจงัหวดัราชบรีุ	ร.ต.ท.	เชาวรนิ	ลทัธศกัดิศ์ริ	ิปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ	กำาลังหามหาวิทยาลัยที่จะขยายวิทยาเขตมาที่จังหวัดราชบุรี

มอีาจารยส์ถาบนัฯ	สองทา่นทีรู่จ้กักบัทา่นรฐัมนตร	ีเชาวรนิ		ลทัธศกัดิศ์ริ	ิ	คอือาจารย์
สมใจ	นาคทบัท	ีและอาจารยก์ติตศิกัดิ	์พลอยพานชิเจรญิ	อาจารยท์ัง้สองทา่นจงึไดต้ดิตอ่และ
ประสานงาน	จนคณะจากสถาบนัฯ	ได้พบท่านรฐัมนตรี	เชาวริน	หลังจากนั้นท่านรฐัมนตรีฯ	
กไ็ดก้รณุาแนะนำา	ชว่ยดำาเนนิการ	และอำานวยความสะดวกใหใ้นทกุดา้น	อาจารยส์มใจซึง่เปน็
ชาวจังหวัดราชบุรี	ได้สละเวลา	ความคิด	และพลังงานให้เป็นอย่างมากในการประสานงาน

มีเหตุอื่นอีกบ้างที่ทำาให้สถาบันฯ	 ตัดสินใจที่จะมาตั้งวิทยาเขตที่ราชบุรี	 กล่าวคือมี
ศิษย์เก่าซึ่งทำางานเป็นผู้อำานวยการกองช่าง	 เทศบาลเมืองราชบุรี	 คือคุณฝน	 บุตรกตัญญู	
(ปัจจุบันย้ายไปประจำาท่ีจังหวัดเชียงใหม่)	 มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรี	
คือ	ดร.บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล		และมีศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	
คือ	ดร.บุญมาก	ศิริเนาวกุล

ในด้านของจังหวัดราชบุรี	สถาบันฯ	เข้าพบท่านอดีดผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	คือ	
ม.ร.ว.	 กำาลูนเทพ	 เทวกุล	 และได้รับความกรุณาเป็นอย่างดี	 ท่านได้ออกหนังสือยินดีให้ใช้
ที่ดิน	1,300	ไร่	ให้ทันที

ต่อมา	สถาบันฯ	ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนปัจจุบัน	
คอื	ทา่นมานติ	ศลิปอาชา	และคณะของทา่นในการยนืยนัใหใ้ชท้ีด่นิ	และใหใ้ชศ้าลาประชาคม
หลังเก่า	เพื่อเริ่มเปิดสอนในปี	2539	สถาบันฯ	ได้รับการแนะนำาจากท่านรัฐมนตรี	เชาวริน	
ให้ขอใช้ศาลาประชาคมดังกล่าว

ในช่วงหลังของการตัดสินใจขยายวิทยาเขตมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี	 เป็นจังหวะที่
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร	ขยายวิทยาเขตไปอยู่ต่างจังหวัด	
ดังนั้นโครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล	และทบวงมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี	ท่าน
รฐัมนตรีวา่การทบวงมหาวทิยาลยั	ทา่นบญุช	ูตรทีอง	ไดใ้หก้ารสนบัสนนุเปน็อยา่งดตีลอดมา
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เมือ่ไดรั้บการสนบัสนนุเปน็อยา่งดจีากทกุฝา่ย	และยงัไดร้บัการสนบัสนนุและตอ้นรบั
อยา่งดจีากภาคเอกชนคอื	ทา่นประธานสภาหอการคา้	จงัหวดัราชบรุ	ีคอืทา่นสพุฒัน	์พริยิะ
ปญัญาพร  สถ�บันฯ	จงึมปีณธิ�นแนว่แนท่ีจ่ะสร�้งวทิย�เขตนี	้ใหเ้ปน็มห�วทิย�ลยัอนัดบั
หนึง่ของแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	ในการนีส้ถาบนัฯ	จะไดร้บัการสนบัสนนุจาก	Mas-
sachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก	และจาก
มูลนิธิซึ่งตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่า	MIT	นำาโดยท่านองคมนตรี	ดร.เชาว์	ณ	ศีลวันต์	ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม	คุณศิววงศ์	จังคะศิริ		ท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์	ดร.โอฬาร	
ไชยประวัติ	และผู้ช่วยกรรมการอำานวยการ	บริษัทไทยออยล์	คุณบางกอก	เชาว์ขวัญยืน

ส่วนที่	2		คว�มคิดเห็นในมุมมองของผู้รวบรวม
เบื้องหลังของ….กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 วิทยาเขต

ราชบุรีนั้นในมุมมองของผู้รวบรวม	คิดว่าน่าจะมาจาก	3	องค์ประกอบหลักที่สำาคัญคือ
1.	 ความมีวิสัยทัศน์	ความมุ่งมั่น	ของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ	ในการพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ทั้ง	 3	 พื้นที่	 (ณ	 ปี	 2539)	 โดยเฉพาะ
วิทยาเขตราชบุรี	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

2.	 ในด้านเชิงนโยบาย	มีความสอดคล้องและเกื้อหนุนกันทุกระดับ	ดังนี้
2.1	 ระดบัรฐับาล	ซึง่คณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุวนัที	่20	มถินุายน	2538	และ

วนัที	่8	ตลุาคม	2539	ไดม้มีตเิหน็ชอบโครงการขยายวทิยาเขตสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยไปในส่วนภูมิภาค		

2.2	 ระดับทบวงมหาวิทยาลัย		รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	(นายบุญชู		
ตรีทอง)	รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัย	ได้มีการประชุม
ปรกึษาหารอืโครงการขยายวทิยาเขตไปสูส่ว่นภมูภิาคกนับอ่ยครัง้มาก	ใน
บางครั้งท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	 เป็นประธานในที่ประชุม
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของทบวงฯ	 รวมทั้งได้ขอความร่วมมือในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคกับอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
ของรฐั		ซึง่อธกิารบดหีลายแหง่ทีย่งัไมไดข้ยายวทิยาเขตไปยงัสว่น	ภมูภิาค
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ	ในการที่มหาวิทยาลัย/สถาบันมีความแข็งแกร่ง
ในด้านวิชาการมีอาจารย์เพียงพอก็สามารถขยายวิทยาเขตได้เร็วขึ้น	 ถ้า
กรณีท่ีมีอาจารย์ไม่เพียงพอ	 ทบวงฯ	 จะสนับสนุนด้านอัตรากำาลังให้เพิ่ม
ขึ้น		ในด้านวัสดุอุปกรณ์นั้นจะใช้	IT	(Information	Technology)	ช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน	
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2.3	 ระดับมหาวิทยาลัย	 	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	เพื่อแสวงหาและพัฒนาที่ดินใหม่ขึ้น	คณะกรรมการ
ชดุนีไ้ดด้ำาเนนิการ	ตลอดมาเปน็เวลา	5	ป	ี(เริม่ป	ี2535)	และทา่นบญุเยีย่ม	
มสีขุ	นายกสภาสถาบนั	รวมทัง้คณะกรรมการสภาสถาบนั	ใหก้ารสนบัสนนุ
การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัเปน็อยา่งดยีิง่ตลอดมา	โดยเฉพาะในคราว
ประชมุคณะกรรมการสภาสถาบนั	ครัง้ที	่42538	(24	สงิหาคม	2538)		ไดม้ี
มตใิหค้วามเหน็ชอบใหส้ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี	ตัง้วทิยาเขต
ใหม่	ณ	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี

2.4	 ระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด	 ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	
ร.ต.ท.	 เชาวริน	 ลัทธศักดิ์ศิริ	 	 ขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร	กำาลงัหามหาวทิยาลยัทีจ่ะขยายวทิยาเขตมาทีจ่งัหวดั
ราชบุรี	เช่นกัน

3.	 ได้รับการสนับสนุน	การเอื้อเฟื้อ	การร่วมมือ	ร่วมใจ	ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทีเ่กีย่วขอ้งจากหนว่ยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาชนจงัหวดัราชบรุี	รวม
ทั้งผู้บริหาร	 ศิษย์เก่า	 และเจ้าหน้าท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่
เกีย่วขอ้ง	ในฐานะทีเ่ปน็ผูเ้กีย่วขอ้งทา่นหนึง่	ในคณะทำางานดงักลา่วขา้งตน้		จงึ
ขอขอบพระคุณทุกท่านแทนสถาบันฯ	มา	ณ	โอกาสนี้

ส่วนที่	3		หน่วยง�น/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ก�รสนับสนุน	
												ก�รเอื้อเฟื้อ	ก�รร่วมมือ	ร่วมใจให้กับสถ�บันฯ

1.	 รอ้ยตำารวจโท	เชาวรนิ	ลทัธศกัดิศ์ริ	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัราชบรุ	ีและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•	 ในการไปสำารวจทีด่นิจงัหวดัตา่งๆ	เพือ่ประกอบการพจิารณาคดัเลอืก	เมือ่

วันที่	31	พฤษภาคม	2538		ร้อยตำารวจโท	เชาวริน	ลัทศักดิ์ศิริ	และนาย
ฝน	บุตรกตัญญู	 ได้พาคณะกรรมการไปดูที่ดินสาธารณประโยชน์	 ลาดับ
ที่	25	หมู่บ้านรางบัว	หมู่ที่	1	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	
เนื้อที่ประมาณ	1,200	ไร่

•	 ผู้ให้การสนับสนุนการขยายวิทยาเขตของสถาบันฯ	ณ	จังหวัดราชบุรี	 ได้
แนะนำาใหส้ถาบนัขอความอนเุคราะหจ์ากจงัหวดัราชบรุ	ีในการขอใชส้ถาน
ที่ศาลาประชาคมประจำาจังหวัดหลังเดิม	เพื่อเป็นสถานที่ดำาเนินการ
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•	 สถาบนัฯไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2539	
งบกลาง	 รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัดจาก	 ร้อยตำารวจ
โท	 เชาวริน	 ลัทธศักดิ์ศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเป็นเงิน	
2,898,900	บาท	เพือ่จดัซ้ือครภุณัฑค์อมพวิเตอร	์ทีอ่าคารศาลาประชาคม
หลังเดิมจังหวัดราชบุรี	(เบิกจ่ายตามจริง)

2.	 ทบวงมหาวิทยาลัย	
•	 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่	 20	

มิถุนายน	2538	และคราวประชุมเมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2539	ได้มีมติ	ดังนี้
1)	 เห็นชอบโครงการขยายวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปในส่วน

ภูมิภาค	โดยดำาเนินการใน	3	ลักษณะ	คือ	
	 -		การจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ		
	 -	 การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
	 -	 การขยายพื้นที่การสอน		
2)	 เห็นชอบโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	 โดยอนุมัติ

ให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี	 2540-2544	 ในวงเงิน	 3,000	 ล้านบาท	
เพื่อดาเนินโครงการพร้อมเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อ
ทำาหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	โดยให้
เปน็องคก์รทีม่คีวามเปน็อสิระภายใตค้วามสนบัสนนุของรฐับาลผา่นทบวง
มหาวิทยาลัย

3)	 ให้สำานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการขยายวิทยาเขต	
ได้แก่	ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินการเบื้องต้นในการศึกษา	สำารวจ	จัดทำาผัง
แม่บท	การออกแบอาคาร	ระบบสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างและงบดำาเนิน
การ	ในพืน้ทีท่ีข่ยายวทิยาเขตสารสนเทศ	และงบบรหิารโครงการตามความ
จำาเป็นและเหมาะสม	 โดยให้สำานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยตกลงราย
ละเอียดกับสำานักงบประมาณ

•	 11	สิงหาคม	2538	นายบุญชู		ตรีทอง	รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	
ได้เชิญอธิการบดีประชุมเพื่อปรึกษาหารือ	ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของทบ
วงฯ	รวมทัง้ไดข้อความรว่มมอืในการขยายโอกาสทางการศกึษาไปยงัสว่น
ภมูภิาค	ซึง่อธกิารบดหีลายแหง่ทีย่งัไมไดข้ยายวทิยาเขตไปยงัสว่น	ภมูภิาค
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ	ในการที่มหาวิทยาลัย/สถาบันมีความแข็งแกร่ง
ในด้านวิชาการ	 มีอาจารย์เพียงพอก็สามารถขยายวิทยาเขตได้เร็วขึ้น	 ถ้า
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กรณีท่ีมีอาจารย์ไม่เพียงพอ	 ทบวงฯ	 จะสนับสนุนด้านอัตรากำาลังให้เพิ่ม
ขึ้น	ในด้านวัสดุอุปกรณ์นั้นจะใช้	IT	(Information	Technology)	

•	 ปี	 2541	 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการ
โครงการทนุพฒันาวทิยาเขตสารสนเทศ	ในระดบัปรญิญาโท	–	เอก	ศกึษา
ในประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
ขยายโอกาสในการสรรหาผูม้คีวามรู	้ความสามารถมาเปน็อาจารยป์ระจำา
วทิยาเขตสารสนเทศใหม่	วทิยาเขตราชบรุ	ีไดร้บัจดัสรรทนุแลว้	จำานวน	14	
ทุน

•	 อ.ดร.เกษรา	 วามะศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 และนาง
สุนิตย์	 เทพไพฑูรย์	 	 ผู้อำานวยการกองแผนงาน	 เข้าประชุมปรึกษาหารือ	
เรือ่งโครงการขยายวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัไปสูส่ว่นภมูภิาค		กบัทบวง
มหาวิทยาลัย	 	 ปีงบประมาณ	 2539	 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบ
ประมาณ	 เพื่อขยายวิทยาเขตใหม่	 140	 ล้านบาท	 ส่วน	 สถาบันฯ	 ได้งบ
ดำาเนินการ	 ค่าจัดทำาผังแม่บท(MasterPlan)	 วงเงิน	 3	 ล้านบาทและให้
เสนอแปรญัตติในปีงบประมาณ	2539	เพิ่มเติม	

3.	 กระทรวงมหาดไทย
•	 อนมุตัใินหลกัการใหส้ถาบนัฯ	ใชท้ีด่นิสาธารณประโยชนบ์า้นรางดอกอาว	

ทั้ง	3	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	1,117	ไร่	เพื่อดำาเนินการตามความประสงค์
ได้	

•	 อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้อาคารศาลาประชาคม
หลังดังกล่าวได้มีกำาหนด	12	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2539-2541	

4.	สำานักงบประมาณ	
•	 ปงีบประมาณ	2539	สถาบนัฯ	ไดเ้สนอขอแปรญตัตงิบประมาณ	โครงการ

พัฒนาวิทยาเขตราชบุรี	แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
•	 รศ.ดร.หริส	 สูตะบุตร	 อธิการบดี	 ได้เสนอเรื่อง	 ถึง	 ผู้อำานวยการสำานัก

งบประมาณ	 เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ	ีกบั	MIT	เพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโครงการ	

•	 เห็นชอบในหลักการท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะจ้าง	
MIT	 สำาหรับการวางแผนเพื่อสร้างวิทยาเขตใหม่ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	ที่ราชบุรี	ในส่วนที่	1	ตามที่ขอตกลงดังกล่าวข้างต้น
ในวงเงิน	5,568,400	บาท	สำาหรับส่วนที่	2	เห็นควรที่สถาบันฯ	จะได้จัด
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ทำารายละเอียดของโครงการให้ชัดเจนเพื่อเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยได้
ร่วมพิจารณาก่อน	เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อนในการจัดสรรและการใช้งบ
ประมาณของประเทศซึง่มจีำากดั	เพือ่โปรดทราบและจกัไดอ้นมุตัเิงนิประจำา
งวดให้ต่อไป

•	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ	 20	 ตุลาคม	 2552	 อนุมัติจัดสรรวงเงินกู้สำาหรับ
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2555	ที่จะใช้แหล่งเงิน
จากพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	
พ.ศ.	2552	สำาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร	(โครงการขยายวทิยาเขตราชบรุ)ี	วงเงนิ	400.00	ลา้นบาท	แต่
สำานกังบประมาณจดัสรรใหว้งเงนิ	359.06	ล้านบาทประกอบดว้ยโครงการ
ก่อสร้าง	8	รายการ	

5.	 กรมที่ดิน
•	 ไดม้หีนงัสอื	แจง้วา่	เนือ่งจากทีด่นิดงักลา่วบางสว่น	มกีารโตแ้ยง้สทิธคิรอบ

ครอง	กรมทีด่นิไมข่ดัขอ้งทีจ่ะใหส้ถาบนัฯ	ใชท้ีด่นิสว่นทีไ่มม่ปีญัหาโตแ้ยง้
สิทธิครอบครอง	เนื้อที่	1,117	ไร่	ได้	

•	 ได้รับความอนุเคราะห์จากทางจังหวัดให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ปี	2542	
เพียง	1,117	ไร่	ส่วนอีก	33	ไร่	มีคดีฟ้องร้องเรื่องบุกรุก	หากเรื่องคดีความ
จบแลว้และมหาวทิยาลยัยงัตอ้งการทีดิ่นดงักล่าวอกี	ตอ้งทำาเรือ่งขอใช้กบั
กรมที่ดินใหม่	 (เฉพาะ	33	ไร่)	สาเหตุที่กรมที่ดินอนุญาตให้	มจธ.	 เข้าใช้
ประโยชนใ์นทีด่นิได	้เนือ่งจากมหาวทิยาลัยไดส้ง่หลกัฐานงบประมาณการ
กอ่สรา้งทีม่ลูนธิไิทยคมแสดงความจำานงบรจิาค	จำานวน	10	ลา้นบาท	(โดย
วัตถุเพื่อก่อสร้างอาคารสำาหรับฝึกอบรมทางด้าน	Constructionism)

6.	 กรมชลประธาน
•	 กรมชลประธานได้อนุญาตให้สถาบันฯ	 ใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาชัฏป่าหวาย	

อำาเภอสวนผึง้	เพือ่นำาน้ำามาใช้ในโครงการ	เนือ่งจากพืน้ทีว่ทิยาเขตมปีญัหา
เรื่องน้ำา

7.	 จังหวัดราชบุรี
•	 การดำาเนินการด้านการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านราง

ดอกอาว	หมู่ที่	1	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	(	ปี	2538	
:	ม.ร.ว.กำาลูนเทพ	เทวกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	และปี2539		นาย
มานิต	ศิลปอาชา	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)
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•	 รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	อธิการบดี	 ได้เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือกับ	
นายสเุทพ	โกมลภมร	ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุ	ี(11	สิงหาคม	2554)		เพือ่
ให้การดำาเนินงานของศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี	 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่	 และเพื่อให้การบริหาร
งานของมหาวิทยาลัย	 สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของจังหวัด
ราชบุรี

8.	 สำานักงานราชพัสดุจังหวัด
•	 เนือ่งจาก	สถาบนัฯ	เขา้ไปใชท้ีด่นิบรเิวณทีต่ัง้อาคารและบรเิวณรอบอาคาร

โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แต่อย่างใด	 	 เพื่อให้เป็นการถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติ	ขอให้สถาบัน	ขอใช้ที่ราชพัสดุ	

9.	 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย	จังหวัดราชบุรี	
•	 เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมเสร็จโดยเร็ว	 สถาบัน

จำาเป็นที่จะใช้กระแสไฟฟ้า	เพื่อให้สามารถดำาเนินการด้านต่างๆ	ได้	จึงขอ
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้กับอาคารดังกล่าว	

10.	สำานักงานการไฟฟ้า	จังหวัดราชบุรี
•	 ขอใช้กระแสไฟฟ้า	 เน่ืองจาก	 สถาบันฯ	 ได้รับอนุญาตจากจังหวัดราชบุรี

ให้ใช้อาคารศาลาประชาคมประจำาจังหวัดหลังเดิม	 เป็นอาคารเรียนใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำาลังจะเปิดสอนในปีการศึกษา	 2539	
สถาบนัฯ	มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะใชก้ระแสไฟฟา้เพือ่ใหส้ามารถดำาเนนิการดา้น
ต่างๆ	ได้	จึงขอใช้กระแสไฟฟ้ากับอาคารดังกล่าว	

11.	สำานักงานบริการโทรศัพท์ราชบุรี
•	 สถาบนัฯ	มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะใชโ้ทรศพัทใ์นการตดิตอ่ราชการและใชส้ำาหรบั

ระบบคอมพิวเตอร์	 ตลอดจนการดำาเนินการด้านอื่นๆ	 จึงขอหมายเลข
โทรศัพท์	จำานวน	5	หมายเลข	

12.	สำานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี	
•	 ได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	ที่ขอใช้จำานวน	3	แปลง	ดัง

กล่าวแล้ว	มีเนื้อที่ทั้งสิ้น	1,336	ไร่	3	งาน	18	ตารางวา	โดยแปลงที่	1	มี
เนื้อที่	522-1-49	ไร่,	แปลงที่	2	มีเนื้อที่	295-3-11	ไร่	และแปลงที่	3	มี
เนื้อที่	518-2-58	ไร่

•	 สำานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี	พิจารณาแล้ว	ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้าน
รางดอกอาว	ทั้ง	3	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	1,117	ไร่	กระทรวงมหาดไทย
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ไดพ้จิารณาอนมุตัใินหลกัการใหส้ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว	

13.	สำานักงานผังเมืองจังหวัดราชบุรี
•	 ได้มีหนังสือที่	026/261	ลงวันที่	10	สิงหาคม	2542	แจ้งว่าได้ตรวจสอบ

แล้ว	 ที่ดินที่ขอใช้ไม่อยู่ในเขตประกาศกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมแต่
อย่างใด	จึงสามารถดำาเนินการได้

14.	เจ้ากรมทหารช่างจังหวัดราชบุรี
•	 วนัที	่26	เมษายน	2554		อธกิารบดพีรอ้มคณะไดเ้ดนิทางไปเจรจาขอความ

รว่มมอืใน	การพฒันามหาวทิยาลยัใหมก่บัเจา้กรมทหารชา่งจงัหวดัราชบรุ	ี
ซึ่งทางทหารช่างมีความยินดีที่จะร่วมมือกับ	มจธ.	

15.	หอการค้าจังหวัดราชบุรี
•	 สถาบันฯ	 ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดราชบุรี	 (ประธาน

หอการคา้จงัหวดัราชบรุ	ีสมยัคณุสพุฒัน	์พริยิะปญัญาพร)ในดา้นการเรยีน
การสอน	 โดยได้รับการบริจาคเงินจำานวน	3	แสนบาท	 เพื่อซื้อหนังสือไว้
บริการนักศึกษาในห้องสมุด	ที่อาคารศาลาประชาคมหลังเดิมของจังหวัด	
ซึ่งขณะนั้นทางสถาบันได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนแล้ว	 เมื่อปีการศึกษา	
2539	ในหลกัสตูร	วทบ.(เทคโนโลยสีารสนเทศ)	เปน็หลักสูตรตอ่เนือ่ง	2	ป	ี
นอกจากนีท้างหอการคา้จงัหวดัราชบรุยีงัสนบัสนนุการจดัตัง้มหาวทิยาลัย
ใหม่ที่ราชบุรีอีกด้วย

16.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
•	 ได้มีหนังสือ	 ถึงกระทรวงมหาดไทย	 เรื่องการขอใช้ศาลาประชาคมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	 เป็นสถานที่ดำาเนินงานเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า	15	ปี	

17.	องค์การบริหารส่วนตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี
•	 เห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เข้าใช้ประโยชน์ในที่

สาธารณประโยชน์ดังกล่าว	เนื้อที่	1,150	ไร่	ได้	ตามความประสงค์	โดย
เนือ้ทีส่ว่นทีเ่กนิบรเิวณทางดา้นทศิตะวนัตกตดิกบัสถานอีนามยัรางบวั	ขอ
สงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ประจำาหมู่บ้าน	

•	 ผู้บริหารสถาบันฯ	 ได้ประชุมชี้แจง	 ทำาความเข้าใจร่วมกับที่ประชุมสภา	
อบต.	 รางบัว	 หลายครั้ง	 เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินดังกล่าว	 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากสภา	อบต.	เป็นอย่างดียิ่ง



10

•	 สถาบนัฯ	ไดเ้ชญิคณะกรรมการของสภา	อบต.	ประชาชนใกลเ้คยีงมาเยีย่ม
ชมมหาวิทยาลัยทั้งที่บางมด	และบางขุนเทียน	เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์
กับชุมขนใกล้วิทยาเขต	รวมทั้งให้มาทำาความรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น

18.	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี
•	 นำาเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	 เพื่อ

พิจารณาว่า	 ถ้าทางราชการจะดำาเนินการถอนสภาพจากการเป็นที่
สาธารณประโยชน์	 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ	ีสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจะขดัขอ้งอยา่งไรหรอื
ไม่	และมีความเห็นอย่างไร	

•	 อำาเภอจอมบึงพิจารณาแล้ว	 เห็นว่าการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดัง
กล่าว	ราษฎรในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์	มีโอกาสได้รับการศึกษาในชั้น
อดุมศกึษา	โดยไมต่อ้งเดนิทางไปสถานทีศ่กึษาอืน่	ซึง่อยูต่า่งทอ้งที	่จงึเหน็
ควรอนุญาตให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เข้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินดังกล่าวได้	เนื้อที่	1,150	ไร่	

19.	สำานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี
•	 เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมเสร็จโดยเร็ว	 สถาบัน

จำาเป็นที่จะใช้น้ำาประปา	 	 เพื่อให้สามารถดำาเนินการด้านต่างๆ	 ได้	จึงขอ
ใช้น้ำาประปาในอาคารดังกล่าว	

20.	ผู้แทนจังหวัดราชบุรี
•	 รศ.ดร.หรสิ	สตูะบตุร	อธกิารบด	ีและคณะ	ไดป้ระชมุปรกึษาหารอืโครงการ

พัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 วิทยาเขตราชบุรีกับผู้แทน
จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2539	เวลา	19.00	–	21.00	น	ณ	
เมธาวลัยศรแดง	ประกอบด้วย

-	 รศ.ดร.สุมณฑา	พรหมบุญ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
	 		 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-	 ดร.สืบแสง	พรหมบุญ	 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-	 คุณสุพัฒน์	พิริยะปัญญาพร	 ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี
-	 คุณจงเมธ	ทรัพย์คีรี
-	 คุณแฉล้ม	สินสมุทร
-	 คุณเล็ก	ไวคกุล
-	 คุณแก้ว	รัตนพิชาญชัย



11

-	 คุณกิจจา	ถิรพงษ์สุวรรณ
-	 คุณฝน	บุตรกตัญญู
-	 คุณอุดมศรี	จรัสรักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	 รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	 อธิการบดี
-	 รศ.ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-	 อาจารย์สมใจ	นาคทับที	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-	 คุณประพนธ์	เรืองวุฒิชนะพืช	หัวหน้างานอาคารแลสถานที่
-	 คุณสุนิตย์	เทพไพฑูรย์	 ผู้อำานวยการกองแผนงาน
-	 คุณวรรณา	เต็มสิริพจน์	 กองแผนงาน
-	 คุณสุรัตน์	ชุ่มจิตต์	 	 กองแผนงาน

รศ.ดร.สุมณฑา	 พรหมบุญ	 แนะนำาอธิการบดีแก่ผู้แทนจังหวัดราชบุรีว่าเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิทางวิชาการและกล่าวว่าโครงการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาเขตราชบุรี	 เป็นโครงการใหญ่	ทุกท่านรวมทั้งชาวจังหวัดราชบุรี	 คงต้องช่วยเหลือให้
ความร่วมมือและให้กำาลังใจท่านด้วย	 และขอให้อธิการบดีชี้แจงโครงการพัฒนาสถาบันฯ	
วิทยาเขตราชบุรี	เนื่องจากชาวจังหวัดราชบุรี	ยังไม่เข้าใจโครงการดังกล่าวมากนัก

รศ.ดร.สุมณฑา	เสนอว่าในระยะยาว	การตั้งกองทุนจะเป็นกลไกเพื่อรวบรวมเงินใน
การพฒันามหาวทิยาลยั	โดยใหช้าวจงัหวดัราชบรุแีละประชาชนทัว่ไปบรจิาคใหก้องทนุ	ซึง่
ควรดำาเนนิการหาเงนิเขา้กองทนุทัง้ทีก่รงุเทพมหานครและราชบรุ	ีและควรมกีารหารอืหลัก
การของกองทนุ	วา่เปน็กองทนุทีใ่ชแ้ตด่อกผล	หรอืใชเ้งนิตน้ดว้ย	ควรมกีารตัง้เปา้กองทนุใน
ปีแรกประมาณ	100	ล้าน	และปีที่สองเพิ่มเป็น	500	ล้านบาท

มติการประชุมปรึกษาหารือ
1.	 หอการค้าจังหวัดราชบุรี	 ให้เงินสนับสนุนเป็นค่าหนังสือสำาหรับนักศึกษา

ที่ราชบุรีเป็นเงิน	300,000	บาท
2.	 ประธานหอการค้า	 คุณสุพัฒน์	 พิริยะปัญญาพร	 เป็นผู้ประสานงานเกี่ยว

กับการตั้งกรรมการกองทุนที่ราชบุรี
3.	 ให้สถาบันจัดทำาร่างเรื่องกองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี	อ.จอมบึง	จ.ราชบุรี	ขึ้นเพื่อดำาเนิน
การจัดตั้งต่อไป
•	 สถาบนัไดร้ว่มมอืกบัสมาชกิหอการคา้	และภาคเอกชน	และประชาชน

ชาวจังหวัดราชบุรี	จัดตั้งกองทุนการศึกษา	วิจัยและพัฒนาวิทยาเขต
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ราชบุรี	 เพื่อระดมเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 และ
พัฒนาวิทยาเขตราชบุรี	ซึ่ง	รศ.ดร.สุมณฑา	พรหมบุญ	ได้บริจาคเงิน
เข้ากองทุน	จำานวน	50,000	บาท

21.	คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•	 คณะกรรมการสภาสถาบันในคราวประชุมครั้งที่	 42538	 (24	 สิงหาคม	

2538)	ซึ่งนายบุญเยี่ยม	มีสุข		นายกสภาสถาบัน	ในการประชุมครั้งนี้ได้มี
มตใิหค้วามเหน็ชอบใหส้ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี	ตัง้วทิยาเขต
ใหม่	ณ	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	

22.	เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง	 มจธ.	 กับ
สถาบนัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบงึ	ทีผ่า่นมา	มจธ.	มคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัราชภฎั
ที่เป็นรูปธรรมคือโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน	 โดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้
งบประมาณโครงการ	บศส.	และมิยาซาวา	สำาหรับการเจรจาความร่วมมือด้าน
วิชาการที่เด่นชัดขึ้น	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2544	ที่ผ่านมา
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จาก ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตราชบุรี

กฤษณพงศ์		กีรติกร

ที่ม�ของก�รจัดตั้งมจธ.ร�ชบุรี
ประเทศไทยขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงและรวดเร็วในต้นทศวรรษ	 2530	 ทำาให้

ความต้องการช่างเทคนิค		วิศวกร		และนักเทคโนโลยีเพิ่มมาก	ดังนั้นนับจากกลางทศวรรษ		
มหาวิทยาลัยรัฐรวมท้ังพระจอมเกล้าธนบุรี	 จึงเริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ภาค
พิเศษเพื่อเพิ่มการผลิตวิศวกร	 ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนก็เริ่มขยายตัวมากเช่นกัน		
นอกจากนั้นรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยรัฐยกฐานะวิทยาเขตไปเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่	 (เช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มีวิทยาเขตใหม่ที่อำาเภอองค์รักษ์	 มศว.วิทยาเขต
บางแสนเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา	 วิทยาเขตพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร		
วิทยาเขตมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 วิทยาเขตสงขลาเป็นมหาวิทยาลัย
ทกัษณิ)				ประการตอ่มารฐับาลใหม้หาวทิยาลยัรฐัทีเ่ขม้แขง็	ขยายฐานการผลตินกัศกึษาไป
ตา่งจงัหวดั		เกดิวทิยาเขตใหมเ่ชน่	พระจอมเกลา้พระนครเหนอื-ปราจนีบรุ	ี	ศลิปากร-ชะอำา	
เกษตรศาสตร์-สกลนคร		มหิดล-กาญจนบุรี		เป็นต้น				

มจธ.ชว่งรอยตอ่อธกิารบดสีองทา่นระหวา่งอาจารยไพบลูย	์	หงัสพฤกษแ์ละ	อาจารย	์
หริส		สูตะบุตร		ได้หาพื้นที่เพื่อการขยายงานของมหาวิทยาลัย		ดังนี้	

(ก)	พืน้ทีร่าชพสัด	ุ200	ไรท่ีบ่างขนุเทยีน		ตัง้สวนอตุสาหกรรมและเปน็สว่นขยายของ
วทิยาเขตบางมดและเปน็ทีต่ัง้ของคณะใหม่					แตไ่มเ่ปน็วทิยาเขต			มหาวทิยาลยั
วางแผนเข้าทำางานต้นทศวรรษ	 2540	 	 	 แต่วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในปี	
2540				ทำาใหก้ารทำางานชา้กวา่แผนประมาณ	5	ป	ี		เริม่เขา้ทำางานทีบ่างขนุเทยีน
ไดก้ลางทศวรรษ		ปจัจบุนับางขนุเทยีนเปน็ทีต่ัง้ของสถาบนัพฒันาและฝกึอบรม
โรงงานต้นแบบ(สรบ.)	 	สำานักงานสวนอุตสาหกรรม	 	 	คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		และบางส่วนของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		

	 	 บางขุนเทียนเป็นต้นแบบสวนอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย		มีหน่วย
บ่มเพาะอุตสาหกรรม(industrial	 incubators)	 โรงงานต้นแบบ(industrial	
pilot	plants)		ห้องปฎิบัติการณ์วิจัยเฉพาะทางประมาณยี่สิบห้อง	(เน้นความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ		ชีวเคมี		เทคโนโลยีและพลังงานสะอาด		และ
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วิศวกรรมศาสตร์บางสาขา)	 	 มีเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง	 	 	 มีกลไกบ่มเพาะ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทั้งที่บางขุนเทียนและโรงงงาน	 	 จุดเด่นขณะน้ี
คือ			ห้องปฏิบัติการณ์ที่เป็นเลิศที่มีบริหารร่วมระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต(ิไบโอเทค)กบัมหาวทิยาลยั			รวมทัง้มนีกัวจิยัของไบ
โอเทคทำางานด้วย		ห้องปฏิบัติการสองด้านคือ		โรงงานต้นแบบและวิศวกรรม
ชีวเคมี(Pilot	Plants	and	Biochemical	Engineering)	และการจัดการของ
เสียเชิงนิเวศ(Eco-Wastes)				นอกจากนั้นบางขุนเทียนมีโรงงานต้นแบบผลิต
ชีววัตถุ	(cGMP)เช่น		วัคซีน		bio-reactive	agents			และมีห้องทดสอบโซล่า
เซลล์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียน

(ข)	พืน้ทีส่าธารณประโยชน	์1,200	ไร	่ทีต่ำาบลรางบวั	อำาเภอจอมบงึ		กอ่นการเลอืก
พื้นที่ปัจจุบันที่อำาเภอจอมบึง	 	 มหาวิทยาลัยได้ดูพื้นที่เพือ่ขยายงานหลายแห่ง
เช่น		ในจังหวัดฉะเชิงเทรา		อยุธยา			ในที่สุดเลือกพื้นที่อำาเภอจอมบึง			จังหวัด
ราชบุรี		เพราะได้การสนับสนุนทั้งประชาคมราชบุรี		ฝ่ายการเมือง		ผู้นำาท้อง
ถิ่น		สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของจังหวัด			

	 	 ขณะนั้นเทคโนลีสารสนเทศหรือไอทีเป็นของใหม่			ทบวงมหาวิทยาลัย
เชือ่วา่สามารถใชไ้อทสีอนในระบบทางไกลได	้	อาจทดแทนการสอนโดยอาจารย์
ไดม้าก		นกัศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองได	้			รฐับาลจงึมนีโยบายใชไ้อทเีปน็โครงสรา้ง
กายภาพหลักของวิทยาเขตใหม่		และเรียกวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัย(เก่า)
วา่	วทิยาเขตสารสนเทศ	(IT	Campus)			คณะรฐัมนตรอีนมุตัโิครงการวทิยาเขต
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆกว่ายี่สิบแห่ง			รวมทั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
มจธ.ราชบุรี		ครั้งแรกวันที่	20	มิถุนายน		2538	และครั้งที่สองวันที่	8	ตุลาคม	
2539		

	 	 ในการหาพื้นที่ทั้งบางขุนเทียน		ราชบุรี		และพื้นที่ต่างๆ			อาจารย์และ
เจา้หนา้ทีม่หาวทิยาลยัหลายทา่นไดล้งแรง		ทีส่มควรกลา่วไวใ้นทีน่ีค้อื		อาจารย์
ไกรวุฒิ		เกียรติโกมล	อาจารย์เอมอร	ศรีนิลทา	คุณประพนธ์	เรืองวุฒิชนะพืช

ก�รว�งแผนมห�วิทย�ลัยและกรอบแนวคิดใหม่
		 เมื่อเริ่มทำาโครงการวิทยาเขตสารสนเทศท่ีราชบุรีในปี	 2539	 -2540	 	 ใกล้เคียง

กับช่วงเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ		50	ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			ผู้ประสบ
ความสำาเร็จในอาชีพการงานจำานวนหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชน	 	 ที่เป็นนักศึกษาเก่า	Mas-
sachusetts	 Institute	of	Technology	 -	MIT	 	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกด้าน
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี		จัดตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒน์		โดยมุ่งหวังที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและใช้ความสามารถของ	MIT	ช่วยพัฒนาประเทศไทย		ใช้การระดม
ทุนเพื่อการทำางานของมูลนิธิศึกษาพัฒน์		อาจารย์หริสเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒน์			
ได้ขอให้มูลนิธิฯสนับสนุนให้	MIT	ออกแบบแผนแม่บทกายภาพวิทยาเขตราชบุรี			รวมทั้ง
ปรบัปรุงระบบบรหิารมหาวทิยาลยัซ่ึงกำาลงัเตรยีมตวัเปน็มหาวทิยาลยัในกำากบั(มหาวทิยาลยั
เปลีย่นสภาพเปน็มหาวทิยาลยัในกำากบัรฐับาลเมือ่กรกฏาคม	2541)			โดยพจิารณาวา่เพราะ	
MIT	เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี			MITควรเป็นต้นแบบ	ขอ
งมจธ.ในสภาพใหม่			

	 นอกจากได้	 	 MIT	 ช่วยวางแผนวิทยาเขตราชบุรีแล้ว	 คุณพารณ	 อิสรเสนา	ณ	
อยุธยา(ซึ่งต่อมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยท่านแรกของพระจอมเกล้าธนบุรีในระบบ
มหาวทิยาลยัในกำากบัรฐับาล)			ขอความสนบัสนนุจากมลูนธิศิกึษาพฒันใ์หม้จธ.เปดิทศิทาง
ด้านการเรียนรู้ใหม่จาก	MIT	Media’s		Lab		ด้าน	Constructionism	(มีการแปลว่า	“การ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”)		ของ		Professor	Seymour	Papert					

ก�รออกแบบมจธ.ร�ชบุรีมีกรอบแนวคิดว่�
(1)	พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันตก

ของประเทศไทย			ระยะยาวมจธ.ราชบุรีอาจเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ			
(2)	เป็นเมืองมหาวิทยาลัย	 ประกอบด้วยอุทยานการศึกษา	 	 อุทยานอุตสาหกรรม		

อุทยานความหลากหลายทางชีวภาพ	 	 แผนการก่อสร้างมี	 3	 เฟส	 ครอบคลุม	
20-30	ปี

(3)		มีนักศึกษา	คณาจารย์	 ตลอดจนบุคลากรต่างๆ	พำานักอยู่ในวิทยาเขตเป็นส่วน
ใหญ่	(เป็น	Residential	Educational	Campus)		

	 	 เนื่องจากการก่อสร้างวิทยาเขตใหม่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า	 5	 ปี(นับ
จากขณะนั้น)		มจธ.ได้สัญญากับประชาคมราชบุรีว่าจะตั้งมหาวิทยาลัย	จึงเปิด
หลกัสตูรช่ัวคราวกอ่นมวีทิยาเขตถาวรทีจ่อมบงึ	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศแสดง
ความตั้งใจที่จะดำาเนินการ	ตั้งแต่	2539	ได้สอนหลักสูตรปริญญาตรีไอทีที่ศาลา
ประชาคม(ควบคูก่บัหลกัสตูรเดยีวกนัทีบ่างมด)	รบันกัศึกษาระดบัปวส.ในพืน้ที่
มาศึกษาต่อ	 	 	 โดยใช้ระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์สอนระหว่างราชบุรีกับบางมด			
ควบคู่กับการเดินทางไปกลับบางมด-ราชบุรีของอาจารย์	 เพื่อการสอนในพื้นที่
ราชบุรี		มหาวิทยาลัยขออนุญาตจังหวัดใช้ศาลาประชาคมเป็นเวลา	15	ปี	

	 	 ในช่วงปี	2439-2540	อาจารย์กฤษณพงศ์		กีรติกร		ได้เสนออาจารย์
หริสซึ่งดำารงตำาแหน่งอธิการบดี				และอาจารย์โสฬส		สุวรรณยืน		อาจารย์ศักริ
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นทร์		ภูมิรัตน		ซึ่งมีประสพการณ์ร่วมกันในการกำาหนดทิศทางวิชาการและการ
บริหารพื้นที่บางขุนเทียนมาด้วยกัน			และจะช่วยสร้างวิทยาเขตราชบุรีด้วยกัน			
ขอให้มหาวิทยาลัยมีมโนทัศน์	 	 	 ทิศทาง	 	 และการบริหารวิทยาเขตราชบุรีใน
แนวทางใหม่			ดังนี้
	(1)	มจธ.ราชบรุเีปน็ทีเ่รยีนรว่มกนัทัง้หมดของนกัศึกษาปทีี	่1	ของนกัศึกษามจธ.

บางมด		เพื่อเตรียมความพร้อมของการเรียนปริญญาตรี			เป็น	transition	
year	สำาหรับนักศึกษาเข้าใหม่			

	 	 ทั้งนี้ตั้งแต่ทศวรรษ	 2530	 	 	 อาจารย์มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมีความ
เห็นว่า	 	คุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตกต่ำาต่อเนื่อง	 	ทั้งด้านวิชาการ(วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน)			การใช้ภาษาไทยและอังกฤษ		รวม
ทั้งนักศึกษาขาดทักษะการเรียนด้วยตนเอง			มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่
ต่างกันระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท	 	 	 การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบควรมีการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน
นักเรียนที่ต่างกัน	มีการเรียนตามความพร้อมที่ต่างกันแต่ละคน		โดยอาศัย
การทดสอบกอ่นเรยีน(placement	test)		ใหผู้้เรยีนเปน็ศูนยก์ลาง(student	
centered)	 อย่างแม้จริง	 	 การเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องการสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อ			นักศึกษาใช้ชีวิตสังคม		ชีวิตการเรียน		และชีวิตส่วนตัว	ใน
สภาพเอื้อ	24	ชั่วโมง	7	วัน	(total	immersion)			พื้นที่บางมดไม่สามารถ
ทำาได้		ถ้ามจธ.มีวิทยาเขตต่างจังหวัดเช่นราชบุรี			ควรใช้พื้นที่เพื่อการสร้าง
ความพร้อมนี้		

(2)	ในช่วงแรกมจธ.ราชบุรีเปิดสอนเฉพาะบัณฑิตศึกษาและทำาวิจัย			ยังไม่เปิด
สอนปริญญาตร	ี		เพือ่ใหม้จธ.ราชบรุสีรา้งงานวชิาการสำาหรบัพืน้ทีต่ัง้แตต่น้		
รวมทัง้สรา้งนกัศกึษาบณัฑติศกึษาเปน็ผูช้ว่ยสอน(	teaching	assistant-TA)				
ทำาให้ไม่ต้องมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีและโทมาก	 	 การสอนบัณฑิต	 ศึกษา
และทำาวิจัยจะช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างความรู้ตั้งแต่ต้น	 	 	 แทน
เป็นแหล่งบริโภคความรู้แต่อาจารย์หริสเห็นว่าถ้าสอนเฉพาะบัณฑิตศึกษา
อย่างเดียวช่วงแรก	ประชาชนราชบุรีอาจผิดหวัง	 	 เพราะลูกหลานเรียนได้
น้อย		จึงตกลงสอนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาควบคู่ตั้งแต่แรก

(3)	 เตรียมอาจารย์มจธ.ราชบุรีให้พร้อมทำางานวิจัย	 	 	 	 หลังนักเรียนทุนมจธ.
ราชบุรีจบปริญญาเอกแล้ว	 ให้ทำาวิจัยหลังปริญญาเอก(post	 doctoral	
research)กอ่นมาปฏบิตังิาน	โดยสง่ไปทำางานวจิยัในมหาวทิยาลยั	และหอ้ง
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แลบ้สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต(ิสวทช.)ซึง่เพิง่จดั
ตั้ง	แต่มีนักวิชาการคุณวุฒิสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัย		

(4)	การจดัการบคุลากรวชิาการมจธ.ราชบรุ	ีใหอ้าจารยส์งักดัมหาวทิยาลยั		และ
ศูนย์/แล้บวิจัยหรือบริการ	 พูดง่ายๆคืออาจารย์ต้องมีความเก่งเช่ียวชาญ
วิชาการจากทำางานวิชาการ		ไม่ใช่จากการอ่านหนังสือ			ไม่แบ่งมจธ.ราชบุรี
ออกเป็นภาควิชาหรือคณะ	ตามแนวทางของคณะพลังงานและวัสดุ			และ
สรบ.		เพราะการแบ่งหน่วยงานทำาให้จิตใจคนแบ่งส่วน		ไม่เอื้อเฟื้อ		

(5)	 หลักสูตรมจธ.ราชบุรีเป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย	 	 จัดเป็นโปรแกรม
วิชาการ(academic	program)		จัดอาจารย์ที่มีฐานวิชาการจากศูนย์/แล้บ
มาสอน	เมื่อหมดความจำาเป็นก็ยุติการสอนหลักสูตรนั้น	สร้างหลักสูตรใหม่			
จัดอาจารย์กลุ่มใหม่มารับผิดชอบ

(6)	มีห้องเรียนและแล้บส่วนกลาง		บริหารแบบรวมบริการประสานภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานส่วน
ใหญ่ของเวลา	อย่างที่เห็นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ก�รทำ�ง�นหลังวิกฤติเศรษฐกิจจนถึงก�รสร้�งวิทย�เขตด้วยเงิน	SP2	(	2540	–	2555)
วิกฤติเศรษฐกิจ	 ปี	 2540	 ทำาให้รัฐชะลอการก่อสร้างวิทยาเขตสารสนเทศทั้งหมด		

แต่ยังให้งบดำาเนินการหลักสตรท่ีดำาเนินการอยู่	 	 จัดสรรทุนให้เตรียมอาจารย์วิทยาเขต
สารสนเทศ	ดว้ยเหตนุี	้วทิยาเขตราชบรุจีงึไดง้บประมาณสนบัสนนุหลักสูตรไอท(ีทัง้ครภัุณฑ์		
และงบดำาเนินการ)	และได้ทุนสร้างอาจารย์จำานวน	11		ทุน	

ช่วงแรกของทศวรรษ	 2540	 	 รัฐบาลให้สภาการศึกษาทบทวนและเลือกวิทยาเขต
สารสนเทศที่ยังค้างอยู่กว่ายี่สิบแห่งเพื่อการพัฒนา			มจธ.ราชบุรีได้รับการยืนยันว่าควรได้
รบัการสนบัสนนุ			เพราะเปน็มหาวทิยาลยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่เดยีวในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย		เมื่อถึงกลางทศวรรษ	2540		รัฐบาลมีมติยุติโครงการวิทยาเขต
สารสนเทศทัง้หมด			แตม่จธ.ยงัเปดิสอนหลกัสตูรไอทตีอ่ไปโดยใชง้บประมาณมหาวทิยาลยั
และจากค่าบำารุงค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ตาม	 มจธ.ได้รักษาคำาม่ันท่ีให้กับประชาคมราชบุรีเรื่องการจัดอุดมศึกษา
และไดร้กัษาพืน้ทีร่าชบรุเีพือ่การพฒันามหาวทิยาลยัสำาหรบัอนาคต			ทีค่วรมคีวามสมบรูณ์
ทางกายภาพ			บรรยากาศวชิาการ			และฐานการทำางานรว่มกบัชมุชนและธรุกจิอตุสาหกรรม
ในภาคตะวันตกของไทย	เพราะพื้นที่บางมดและบางขุนเทียนมีขีดจำากัด		
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กิจกรรมที่ทำ�โดยสรุป		มีดังนี้
(1)	เปิดสอนปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 ระหว่างปี	2539	–	xxx		โดยรับนักเรียนจบปวส.ในพื้นที่	 	 	มีผู้สำาเร็จ

การศึกษา	 	564	คน	 	ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้สอน
หลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา	 บัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 	 มีผู้สำาเร็จการศึกษ	 150	 คน	 และในปี	 2552เริ่มทำา
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต		โดยรับนักเรียนจบปวส.ในพื้นที่เช่นกัน

(2)	การสรา้งความรว่มมอืและความสมัพนัธด์กีบัสถาบนัการศกึษาในพืน้ที	่เริม่จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง			ทั้งระดับบริหารและอาจารย์	ในเบื้องต้น			
กลางทศวรรษ	2540			อาจารย์บุญเจริญ		ศิริเนาวกุลและดร.ทศพร	ทองเที่ยง
เปน็แรงขบัเคลือ่นความรว่มมอืระหวา่งสองมหาวทิยาลยัโดยใชง้บประมาณมจธ.			
ขยายจากสองสถาบนั	อดุมศกึษาเปน็เครอืขา่ยอดุมศึกษาราชบรุรีวมแปดสถาบนั	
ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาระดับ	 ปริญญาได้แก่	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง			พระจอมเกล้าธนบุรี		และสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา(ขณะน้ัน)คือ	 	 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	 	 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี	 	 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	 	 	 วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี	และสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคือ		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี	 	 	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรี
รัช			มีกิจกรรมที่ทำาร่วมกันได้แก่		การพัฒนาระบบคุณภาพ			งานวิจัยชุมชน		
ดา้นการประกนัคณุภาพมจธ.ไดเ้ปน็หนว่ยนำาในการสรา้งความเขม้แขง็เรือ่งการ
ประกนัคณุภาพภายใน		สรา้งความพรอ้มการประเมนิคณุภาพภายนอกโดยสมศ.			
เนือ่งจากมจธ.ไดท้ำาเรือ่งประกนัคณุภาพ(เพราะสงักดัทบวงมหาวทิยาลยัชว่งนัน้)		
มากอ่นสถาบนัอาชวีศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและสถาบนัพยาบาลใน
กระทรวงสาธารณสุข		

	 	 แนวคิดเครือข่ายอุดมศึกษาราชบุรีของมจธ.	 	 ต่อมาในช่วงหลังของ
ทศวรรษ	 2540	 สกอ.นำาไปพัฒนาเป็นโครงการระดับประเทศเป็นเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ	 	 ตั้งงบประมาณสนับสนุนสำาหรับโครงการ
เศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนจนปัจจุบัน	 	 ในขณะนี้มจธ.เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย
เครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคตะวนัตกซึง่มสีถาบนัอดุมศึกษาสังกดัสกอ.ในเครอืขา่ย
เกือบยี่สิบแห่ง	
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(3)	การถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน/การสร้างอาชีพ/การสร้างกลุ่มผู้ผลิต		
	 	 ในลักษณะ	Outreach	 program	 เช่น	 การเล้ียงปลาสีเพื่อเป็นปลาตู้			

การปลูกผักปลอดสารพิษ	 	 	 การเลี้ยงผึ้ง	 	 	 เห็ด	 ฯ	 	 ตลอดจนการฝึกอบรม
เทคโนโลยีตามความต้องการให้เจ้าหน้าองค์การปกครองท้องถิ่น

(4)	การสะสมความรู้พื้นที่ภาคตะวันตก			การวิจัยเรื่องภาคตะวันตก		เช่น	ผักและ
ผลไม	้		เกษตรทางเลอืก		เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว			การปลดปล่อยกาสเรอืน
กระจก(Green	House	Gases	Emission	–GHG	)	แนวทางนี้		มุ่งสร้างให้พื้นที่
มจธ.ราชบรุเีปน็สถานทีดลองภาคสนาม	(field		station)ของมหาวทิยาลยั			จน
ปจัจบุนัมจธ.เปน็เครอืขา่ยของสถานวีดั	GHG	ในระบบเครอืขา่ยระหวา่งประเทศ		

(5)	 การพัฒนาเด็ก	 	 เยาวชน	 	 โรงเรียน	 	 โดยการฝึกอบรมครู	 	 ค่ายวิทยาศาสตร์
เยาวชน	 	 โครงงานวิทยาศาสตร์	 	 การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ(เช่น
การจัดค่าย	Math	and	Com)			การสนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค	 	 และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในภาคตะวันตกของไทย	 	 	 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง(change	agent)	ที่เป็นครูในโรงเรียน			และผู้มีความสามารถสูง
ทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นนักวิชาการและนักวิจัย		

	 	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน		การสร้างอาชีพ	การวิจัยเรื่องภาค
ตะวันตก	 	 การพัฒนาเด็กเยาวชนและโรงเรียน	 	 มหาวิทยาลัยได้หาแหล่งทุน
สนับสนุนภายนอก	 	 	 แหล่งทุนท่ีสำาคัญได้แก่	 	 สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวท.)	 	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)		รวมทั้งเงินบริจาค		

	 	 การทำางานชว่งเวลาสบิกวา่ปรีะหวา่ง	2539-2555			กอ่นมหาวทิยาลยัได้
งบประมาณจากรฐัตามโครงการกระตุน้เศรษฐกจิ	SP2	เนือ่งจากวกิฤตเิศรษฐกจิ
ในปี	2553		มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น		406.1			ล้านบาท			ได้งบ
ประมาณสนบัสนนุจากรฐัเปน็บางสว่นในชว่งตน้ในโครงการวทิยาเขตสารสนเทศ	
10.84	ล้านบาท	(	2.7	%)			มีรายได้จากค่าบำารุงค่าธรรมเนียมและใช้ตรงเพื่อ
จัดการเรียนการสอน		84.9	ล้านบาท	(21.2%)			เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย
และแหล่งทุนภายนอก		310.4		ล้านบาท	(77.5%)

	 	 กลางทศวรรษ	2540			มีแรงกดดันจากประชาชนบางส่วนในพื้นที่		จะ
ขอพื้นที่คืน	 	 เพราะเวลาผ่านไปแล้วกว่า	 5-6	 ปีหลังจากที่รัฐบาล(โดยมจธ.)			
ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นท่ีสาธารณะเพื่อสร้างมหาวิทยาลัย	 	 	 แต่ยังไม่มีการปลูก
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สร้างอาคารใดๆ	 มีข่าวว่าผู้เกี่ยวข้องบางคนในองค์กรปกครองท้องถิ่นขณะน้ัน			
ต้องการใช้พื้นท่ีเพื่อการท้ิงขยะของจังหวัดราชบุรี	 	 	 อปท.จะมีรายได้จากการ
ใหเ้ชา่ทีท่ิง้ขยะ	คณุคา่ของการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีส่าธารณะมกีารมองตา่งกนัมาก	
ระหว่างบุคคลในพื้นที่บางท่าน				ที่เห็นว่าที่สาธารณะประโยชน์จะสร้างรายได้
จากการทิ้งขยะซึ่งคงทำาได้ในระยะสั้น			และอาจสร้างปัญหาแวดล้อมอย่างสูง
สำาหรับพืน้ทีใ่นระยะยาว	กบัการมสีถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ทีส่ำาหรบัเยาวชนและ
ประชาชน	 ท่ีอาจอยู่นับร้อยปีอายุมหาวิทยาลัย	 โดยไม่นับรายได้จากกิจกรรม
เศรษฐกิจของชุมชน	ที่จะรองรับนักเรียน		อาจารย์และเจ้าหน้าที่			ผู้ให้บริการ
อืน่ๆสำาหรบัมหาวทิยาลยั	ทีค่งรวมไดน้บัพนัคน			อาจารยบ์ญุเจรญิจงึไดพ้าผูน้ำา
ชุมชนมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่บางมดและบางขุนเทียน	 แสดงตัวอย่างให้เห็น
ว่ามหาวิทยาลัยทำาอะไร	 	ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างใด	รวมทั้งได้ประสานกับ
อำาเภอและจังหวัดให้ช่วยทำาความเข้าใจ		

	 	 เพ่ือสรา้งความมัน่ใจแกป้ระชาคมในพืน้ที	่จงึใชง้บประมาณมหาวทิยาลยั
สรา้งอาคารเอนกประสงคข์นาดเลก็หนึง่อาคาร			เพือ่สำาหรบังานวจิยั		ฝึกอบรม		
และเปน็ทีพ่กัหนึง่อาคารเรยีกปฐมาคาร			เปดิใชพ้ฤศจกิายน	2548				และตอ่มา
ในป	ี2552	สรา้งอาคารรมณยีาคาร		เพือ่เปน็ทีพ่กัเพิม่ขึน้เปน็อาคารทีส่อง			สิง่ที่
ตามมาจากการสรา้งอาคาร		คอื		เกดิ	visibility	ของมหาวทิยาลยัตอ่ชมุชนและ
จงัหวดัมากขึน้			มกีารขยายงานวจิยัผึง้พืน้เมอืงทีม่นีกัวจิยัทัว่โลกมารว่มทำางาน
วิจัย	สามารถใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาเด็กและอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นด้านคณิตศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	รวมทั้งมีสถานีวิจัยภาคสนามของกลุ่ม	Earth	System	Science	
ของมหาวิทยาลัย		ที่ทำาวิจัยด้าน	Green	House	Gas	Emission

กล่�วโดยรวม	ก�รทำ�ง�นของมห�วิทย�ลัยในช่วง	2540-2553		เป็นเพื่อ
:	การรักษาพันธะสญัญาทีใ่หก้บัประชาชนราชบรุใีนการเปดิสอนอดุมศกึษา	โดยคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศในเบื้องต้น	และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมต่อมา		
:	การรักษาพื้นที่และการทำางานวิจัยเบื้องต้นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์

ในอนาคตระยะยาว	
:	การสรา้งฐานการผลติและพฒันากำาลงัคนและการวจิยัในภาคตะวนัตกของไทย		ที่

จะเปน็พืน้ทีส่ำาคญัใหมท่างเศรษฐกจิ	และการเปดิประเทศสูป่ระชาคมอาเซยีนดา้นประเทศ
พม่า
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จากการที่มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมในต้นทศวรรษ	 2550	 พอสมควร	 	 ฝ่ายบริหาร	
เสนอใหใ้ชเ้งนิทีม่อียูท่ะยอยสรา้งมหาวทิยาลยัใหมเ่ปน็สว่นๆ	แตส่ภามหาวทิยาลยัเหน็วา่การ
สร้างมหาวิทยาลัยใหม่ต้องใช้เงินสูง			เกินกำาลังที่ใช้เงินมหาวิทยาลัย			สภามหาวิทยาลัยจึง
มีจุดยืนว่า	งบประมาณก่อสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ควรมาจากรัฐบาล

จากวกิฤตเิศรษฐกจิป	ี2552	รฐับาลไดจ้ดังบประมาณกระตุน้เศรษฐกจิตามมตคิณะ
รฐัมนตรีเมือ่	20	ตลุาคม	2552	อนมุตัจิดัสรรวงเงนิกูส้ำาหรบัโครงการลงทนุภายใตแ้ผนปฏบิตัิ
การไทยเข้มแข็ง	 ที่จะใช้แหล่งเงินจากพระราชกำาหนดให้อำานาจระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2552	สำาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ	(เรียกสั้นๆ
ว่า	โครงการ	SP2)			มหาวิทยาลัยได้ทำาโครงการขอรับงบประมาณเพื่อการส้รางวิทยาเขต
ราชบรุทีีค่า้งมากวา่สบิป	ีและไดร้บังบประมาณรวมทัง้สิน้		359		ลา้นบาท		จากงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณของมหาวิทยาลัย	 	 มีการก่อสร้างวิทยาเขตใหม่ในปี	 2554		
และวางแผนที่จะเปิดการสอนที่วิทยาเขตในปีการศึกษา	2556
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มหาวิทยาลัย
กับดัชนีการพัฒนามนุษย์
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

แบ๊งค์	งามอรุณโชติ
นักวิจัย	ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย,	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	(ธนบุรี)

บทนำ�
ดัชนีพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Development	 Index:	 HDI)	 	 เป็น

ดัชนีที่พยายามจะวัด	“ภาพรวมของการพัฒนาคน”	ในประเทศต่างๆ					ภาพรวมดังกล่าว
นั้นประกอบไปด้วยภาพเฉพาะ	8	ด้านที่สำาคัญได้แก่	1.	สุขภาพ	2.	การศึกษา	3.	การจ้าง
งาน	4.	รายได้	5.	สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	6.	ชีวิตครอบครัวและชุมชน	7.	การขนส่งและ
สื่อสาร	 และ	 8.	 การมีส่วนร่วมทางสังคมการเมือง	 โดยเปรียบเทียบดัชนีทุกด้าน	 	 	 ภาพ
เฉพาะที่สถาบันการศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นด้านที่สอง		
คือการจัดการศึกษา

HDIทั้งแปดด้านแม้จะมีการแยกวัดให้เกิดความชัดเจน			ทว่าแต่ละด้านนั้นมีความ
สัมพันธ์ระหว่างกันหรือส่งอิทธิพลต่อกันด้วย	เช่น	การศึกษาจึงมีส่วนอย่างสำาคัญในการส่ง
เสรมิรายได	้	ทัง้ยงัสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมงีานทำาและความมัน่คงในการทำางาน	(Fernando	และ	
Robert	,	2009)			มีสุขภาพที่ดีและเป็นโรคในอัตราที่น้อยลง	(ดูรูปภาพ	1)	อย่างไรก็ตามแต่	
ดัชนีการพัฒนามนุษย์บางตัวมีผลขัดแย้งกับการศึกษาได้เช่นเดียวกัน	เช่น	สิ่งแวดล้อมที่ดีมี
ความสัมพันธ์ผกผันกับการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น	เป็นต้น	(Puglia,	ไม่ทราบปี)	

รูปภาพ	1	ผลของการเรียนที่เพิ่มขึ้น	4	ปีต่อการลดลงของความเสี่ยงด้านสุขภาพ

 
ที่มา:	

(David	&	Adriana	,	2007)
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องค์ประกอบสำาคัญของ	 HDI	 ด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
ประกอบไปด้วย		1.	ค่าเฉลี่ยจำานวนปีที่ผู้เรียนอยู่ในโรงเรียน	2.	ประชากรที่ไม่มีการศึกษา	

3.	 ร้อยละของผู้ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยเทียบกับประชากรทั้งหมดที่อายุมากกว่า	 15	
ปีขึ้นไป	

ตวัแปรเหลา่นีเ้ปน็ตวัแปรทีม่หาวทิยาลยัสามารถกำาหนดนโยบายเขา้ไปปรบัเพิม่หรอื
ลดได้โดยตรง(control	variable)	โดยทำาผ่านเครื่องมือทางนโยบายลักษณะต่างๆ	เช่น	การ
ใหท้นุการศกึษา	หรือการเปดิรบัเดก็นกัเรยีนดว้ยชอ่งทางพเิศษ		เพิม่เพิม่จำานวนปทีีน่กัศกึษา
อยูใ่นสถานศกึษา	และเพิม่จำานวนผูท้ีอ่ยูใ่นมหาวทิยาลยั	การไดเ้รยีนในมหาวทิยาลยัยาวนาน
ขึ้นหรือมีโอกาสได้เข้าเรียนมากขึ้นส่งผลไปสู่ตัดแปรอื่นๆ	 ในทางบวกด้วยเช่นเดียวกัน(ดู
รูปภาพ	2)

รูปภาพ	2	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทมหาวิทยาลัย	ต่อการพัฒนาคนด้านการศึกษา	และ

การพัฒนาคนด้านการศึกษาจะกระทบต่อ	HDI	สวัสดิการสังคมและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้นในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีสามารถจะยกระดับ	 HDI	 ด้านการ
ศกึษาได	้		การทำาความเข้าใจ	HDI	สถานภาพของประเทศไทยในปจัจบุนัจงึเปน็เรือ่งสำาคญัที่
จะสง่ผลตอ่การดำาเนนินโยบายดา้นการศกึษาตอ่ไปในอนาคต			อยา่งไรกต็าม	มหาวทิยาลัยมี
ขดีความสามารถทีจ่ะแพรก่ระจายบรกิารเพือ่สงัคมของมหาวทิยาลัยไปสู่พืน้ทีต่า่งๆ	ไดอ้ยา่ง
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จำากัด	 ในเบื้องต้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้สร้างวิทยาเขต
ราชบุรีขึ้น	การทำาความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์รายจังหวัดของภาคตะวันตก			จึงเป็นเรื่อง
ท่าทายและน่าสนใจที่จะศึกษาก่อนภาคอื่นๆ			

ผูเ้ขยีนจะอาศยัแผนภาพตามรปูที	่2	ในการนำาเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา	HDI	
รวมถึงผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการดำาเนินนโยบายดังกล่าว

ดัชนีคว�มก้�วหน้�ก�รพัฒน�มนุษย์ภ�คตะวันตก	(The	Western	Provincial	HAI)
จากรูปภาพ	3	ความกว้างหน้าของ	HDI	ในจังหวัดต่างๆ	แบ่งได้ออกเป็น	3	ระดับ

ด้วยกันคือ	“ระดับแย่มาก”	อยู่ระหว่าง	0.466	-	0.583	คะแนน		ใช้สัญลักษณ์สีแดงเป็นตัว
แสดงค่าบนแผนที่มีอยู่ด้วยกัน	18	จังหวัดที่เข้าข่ายดังกล่าว	“ระดับแย่”	อยู่ในช่วง	0.583	
–	0.599	คะแนนใช้สัญลักษณ์สีส้มมีอยู่ทั้งสิ้น	13	จังหวัด	“ระดับปานกลาง”	อยู่ระหว่าง	
0.599	–	0.620	คะแนน	ใช้สญัลกัษณส์เีหลอืงมอียูท่ัง้สิน้	16	จงัหวดั			“ระดบัด”ี	อยูร่ะหวา่ง	
0.620	–	0.648	คะแนน	ใชส้ญัลกัษณส์เีขยีวออ่นมอียูท่ัง้สิน้	14	จงัหวดั		และสุดทา้ย	“ระดบั
ดีมาก”	อยู่ระหว่าง	0.648	–	0.722	คะแนน			ใช้สัญลักษณ์สีเขียวเข้มมีอยู่ทั้งสิ้น	15	จังหวัด

หากนับเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันตกสามารถวัดได้สองหลักเกณฑ์คือภาคตะวัน
ตกตามหลักของราชบัณฑิตยสถานประกอบไปด้วย	 5	 จังหวัดเป็นทางการได้แก่	 ตาก,	
กาญจนบุรี,	ราชบุรี,	เพชรบุรี,	ประจวบคีรีขันธ์	แต่เมื่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจัดแบ่ง				มักที่จะรวม	นครปฐม,	สมุทรสาคร	และสมุทรสงคราม	เข้าไป
ดว้ยจงึสามารถนบัไดท้ัง้สิน้	8	จงัหวดั	มดีชัน	ีHAI	รายจงัหวดัและค่าเฉล่ียรายภาคตามแสดง
ในตาราง	1	โดยจะพบว่าจังหวัดราชบุรีซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จัด
ตั้งวิทยาเขตขึ้นนั้นมีค่า	HAI	อยู่ในระดับปานกลาง	มากไปกว่านั้น				ค่า	HAI	สามารถที่จะ
พิจารณาได้เป็นด้านๆได้ดังตาราง	2
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รปูภาพ	3	ภาพแสดงความกา้วหนา้ของ	HDI	ในรายจงัหวดั	หรอืเรยีกวา่	Provincial	
Human	Achievement	Index	(HAI)

  
ที่มา:	(United	Nationas	Development	Programme	(UNDP),	2009)
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ตาราง	1	แสดง	HAI	รายจังหวัดในภาคตะวันตกและค่าเฉลี่ยภาค

อันดับ	HAI	รวมร�ยจังหวัด	(	สี	) ชื่อจังหวัง เลขบอกตำ�แหน่งบนรูปภ�พ	3

5	(	เขียวแก่	) สมุทรสงคราม 24

6	(	เขียวแก่	) นครปฐม 22

12	(	เขียวแก่	) เพชรบุรี 25

26	(	เขียวอ่อน	) สมุทรสาคร 23

31	(	เหลือง	) ประจวบคีรีขันธ์ 26

36	(	เหลือง	) ราชบุรี 19

52	(	ส้ม	) กาญจนบุรี 20

74	(	แดง	) ตาก 39

30.25 อันดับเฉลี่ย

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	(United	Nationas	Development	Programme	(UNDP),	2009)

ตาราง	2	แสดงอันดับของ	HAI	รายจังหวัดใน	8	ด้านและค่าเฉลี่ยรายด้าน

จังหวัด

อันดับ	HAI

สุขภาพ
การ
ศึกษา

การ
ทำางาน

ราย
ได้

ที่อยู่
อาศัย

ครอบ
ครัว

ขนส่ง
ส่วน
ร่วม

ค่า
เฉลี่ย

สมุทรสงคราม 50 8 35 7 11 35 12 13 21

นครปฐม 10 15 33 3 13 49 4 68 24

เพชรบุรี 22 13 44 21 2 56 25 14 25

สมุทรสาคร 9 53 6 9 49 61 16 75 35

ประจวบคีรีขันธ์ 42 22 19 27 14 70 34 51 35

ราชบุรี 31 32 50 25 33 67 18 56 39

กาญจนบุรี 48 57 53 38 34 66 47 24 46

ตาก 73 73 31 57 72 22 59 66 57

ค่าเฉลี่ย 36 34 34 23 29 53 27 46

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	(United	Nationas	Development	Programme	(UNDP),	2009)



27

ตาราง	2	ชีว้า่จงัหวดัราชบรุมีจีดุเดน่ทีก่ารขนสง่เปน็ไปโดยสะดวก			มรีะบบคมนาคม
ที่ดีกว่าจังหวัดอื่นๆ	 ในภูมิภาคเดียวกัน	 โดยจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้
งานได้ทั้งปีอยู่ราวร้อยละ	 64.6	 ของ	 803	 หมู่บ้านในจังหวัด	 	 	 เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียของ
จังหวัดในที่ราบภาคกลาง	(ภาคกลางรวมภาคตะวันตก	–	Central	Plain)	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	
60.8	 นับว่ามีค่าสูงกว่า	 	 นอกจากนี้มีรถซึ่งลงทะเบียนจังหวัดราชบุรีอยู่ราว	 437	 คันต่อ
ประชากรพันคนหรือเกือบๆ	 1	 คันต่อประชากรสองคนนั่นเท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีรถ	
1-2	คันต่อครัวเรือน			จึงนับว่าการขนส่งของจังหวัดราชบุรีทั้งฝั่งโครงสร้างพื้นฐานและฝั่ง
ยานพาหนะของประชาชนมคีวามพรอ้มอยา่งมาก	ในดา้นโทรคมนาคมซึง่เปน็สว่นหนึง่ของ
ดัชนีHAI	ด้านขนส่งยังไม่นับว่าดีนักโดยครัวเรือนร้อยละ	93.4	มีทีวีใช้งาน	ร้อยละ	48.5	มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่	และร้อยละ	14.9	ซึ่งอัตราการครอบครองและเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและ
อินเตอร์เน็ตยังต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของภาคอยู่พอ	สมควร

ในส่วนที่เป็นจุดด้อยได้แก่ดัชนีด้านการทำางาน	 ด้านครอบครัว	 และด้านการมีส่วน
ร่วมทางสังคม	ในด้านการมีงานทำาจังหวัดราชบุรีมีการว่างงานราวร้อยละ	1.3	ซึ่งใกล้เคียง
กบัคา่เฉลีย่ของกลุม่จงัหวดัทีร่าบภาคกลางทีร่อ้ยละ	1.4	ทวา่ปญัหาใหญท่ีม่ากกวา่นัน้คอืการ
ที่มีการว่างงานแฝงอยู่ถึงราวร้อยละ	1.6	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ	0.8	ไปถึงเท่าตัว	ทั้งนี้	
การว่างงานแฝงมีความหมายว่า	การจ้างงานบุคคลที่มีศักยภาพมากกว่างานที่ทำา	หรือจ้าง
ในตำาแหนง่ทีต่่ำากวา่วฒุกิารศกึษาทีม่	ี		นอกจากนีแ้รงงานส่วนใหญย่งัไมอ่ยูใ่นความคุม้ครอง
ของประกันสังคม	(social	security)	คือมีอยู่เพียงราวร้อยละ	18.3	เท่านั้นที่มีประกันสังคม
ทั้งๆ	 ที่ค่าเฉลี่ยภาคอยู่ท่ีร้อยละ	 41.8	 ในด้านครอบครัวจังหวัดราชบุรีมีครอบครัวที่มีผู้นำา
ครอบครัวเพียงคนเดียว	(single-headed	household)	อยู่ราวร้อยละ	23.7	ซึ่งสูงกว่าค่า
เฉลี่ยที่ร้อยละ	18.2	 	 	นอกจากนี้มีผู้สูงอายุถูกทิ้งไว้เพียงลำาพังราวร้อยละ	9.8	และมีเด็ก
ถูกทอดทิ้งราว	8.4	คนในพันคนและมีการใช้แรงงานเด็กราวร้อยละ	21.4ของประชากรเด็ก
ทั้งหมดที่อายุ	15-17	ปี	ท้ายสุดในด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม	จังหวัดราชบุรีมีผู้มาใช้สิทธิ์
ลงคะแนนเสยีงราวรอ้ยละ	80	มคีรวัเรอืนทีส่มัพนัธก์บักจิกรรมประชาสงัคมในพืน้ทีร่าวรอ้ย
ละ	91.3	ซึ่งนับว่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย	กระนั้นก็ตามจักหวัดอื่นๆ	กลับทำาได้ดียิ่งกว่าจึงทำาให้
อันดับเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	ต่ำาลงมา

นอกจากด้านต่างๆ	ที่ได้กล่าวถึงมาทั้งหมดนี้ราชบุรีนับว่ามี	HAI	ในระดับปานกลาง
โดยเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	เมื่อทราบถึงดัชนี	HAI	/	HDI	ด้านต่างๆของจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตก(ในภาพรวม)	 แล้วลำาดับต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงความ
สัมพันธ์ของดัชนีต่างๆ	และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสังคม
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บทวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ของ	
Higher	Education	Institution	(HEI)	กับก�รพัฒน�	HDI/HAI	

ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนเกริ่นนำาบางส่วนแล้วว่า	 การพัฒนาด้านการศึกษามีส่วน
สัมพันธ์อย่างมากต่อการพัฒนาคนในด้านอื่นๆ	ด้วยทั้งในระดับตรรกะทั่วไป	เช่น	คนมีการ
ศึกษามากยิ่งขึ้นย่อมน่าที่จะสร้างรายได้ได้สูงข้ึน	ป้องกันตนเองจากการติดโรคและใช้ชีวิต
อยา่งถกูสขุอนามยัไดม้ากขึน้	นอกจากนีก้ารไดร้บัการศกึษาทีด่ยีงัสามารถชว่ยเตรยีมความ
พร้อมสำาหรับความสามารถในการทำางานและการปรับปรุงทักษะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน	(Rego	และ	Caleiro,	2008)	ทำาให้มีรายได้จากการทำางานที่มาก	
ดังนั้นเมื่อ	HAI-Education	ดีขึ้น	HAI-Income	และ	HAI-Health	ควรจะดีขึ้นด้วยเป็นต้น

ในแง่ของการมีข้อมูลมารองรับยิ่งขึ้น		ยุโรปเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยว
เนือ่งของการศกึษาขัน้สงูและพฒันาการทีด่ขีึน้ในหลายๆ	ดา้นของสงัคม	ภายหลงัยโุรปตดัสนิ
ใจรวมตัวเป็นประชาคมยุโรป(	 European	Union)	 ได้เกิดการรวมพรมแดนการค้า	 สังคม	
การเมือง	(de-territorial)	ภายใต้บริบทใหม่			มหาวิทยาลัยในประชาคมถูกคาดหวังให้ทำา
หนา้ทีม่ากไปกวา่การสอนและการวจิยัเพือ่ความรูบ้รสิทุธิเ์พยีงอยา่งเดยีว		หากมหาวทิยาลัย
ต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้อีกด้วย	เช่นการอบรมเสริมทักษะให้แก่
ภาคธรุกจิ	การผลติองคค์วามรูส้ง่เสรมิการขยายตวัของภาคธรุกจิ	และการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯในการเผลแพร่ความรู้สื่อสังคม	

บทบาททีส่งูเหลา่นีข้องมหาวทิยาลยัตอ่เศรษฐกจิฐานความรู	้	สะทอ้นผา่นดชันหีลาย
ตัวเช่น	ร้อยละ	34	ของนักวิจัยทั้งยุโรปอยู่ในมหาวิทยาลัย		และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบใน
การผลติงานวจิยักวา่ร้อยละ	80		นกัศกึษาทีผ่า่นการเรยีนในระดบัอดุมศกึษากำาลงักลายเปน็
ปัจจัยสำาคัญที่จะส่งเสริมศักยภาพ-ความสามารถในการแข่งขันของยุโรปต่อภูมิภาคอื่นๆที่
กำาลงัขยายตวั		มากไปกวา่นัน้การศกึษาระดบัสงู/มหาวทิยาลยัมผีลอยา่งยิง่ทีจ่ะสรา้งความ
แตกต่างระหว่างคนที่ตกงานและมีงานทำา	เพราะร้อยละ84ของคนมีงานทำามีวุฒิการศึกษา
ขั้นสูง	ในขณะที่มีราว	1/3	เท่านั้นของคนที่ตกงานซึ่งมีวุฒิการศึกษาขั้นสูง			แปลว่าคนที่มี
วุฒิการศึกษาสูงมีโอกาสตกงานน้อยนั่นเอง	(Rego	และ	Caleiro,	2008)

	 ในระดับของการยืนยันด้วยการคำานวณทางเศรษฐมิติ(Econometrics)	 และสถิติ
ก็ได้	 ผลไม่แตกต่างกันในท่ีน้ี	 	 ด้วยวิธีการอย่างง่ายสามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ของ	
HAI	ด้านการศึกษากับด้านอื่นๆ	ได้ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(correlation)	ซึ่ง
สะท้อนความสอดคล้องกันของข้อมูล	 (goodness	of	fit)	ว่ามีมากเพียงใด		ได้ดังปรากฏ
ในตาราง	3	ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูล	8	จังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทยตามตารางที่	2	
เท่านั้น
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ตาราง	3	แสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่ง	HAI	การศึกษากบั	HAI	ดา้นตา่งๆอกี	7	ดา้น

ค่�	R^2 สุขภ�พ ก�รทำ�ง�น ร�ยได้ ที่อยู่อ�ศัย ครอบครัว ขนส่ง ส่วนร่วม

การศึกษา 0.43 -0.11 0.73 0.94 -0.18 0.73 0.44

Fitness ปานกลาง น้อย มาก มาก น้อย มาก ปานกลาง

 
จากตารางจะสังเกตว่าอันดับดัชนีHAIด้านการศึกษามีความสอดคล้องกันกับดัชนี

ด้านอื่นๆ	อยู่พอสมควร	 	 (หากไม่นับการทำางานและครอบครัว)	ผลดังกล่าวแม้จะไม่ได้ถูก
ตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติ	 ทว่าในเบื้องต้นก็เป็นแนวทางที่ดีในการพิจารณาอย่างลึกซึ้ง
ต่อไป	 นอกจากเรื่องผลกระทบระหว่างประเด็นหรือด้านต่างๆของการพัฒนามนุษย์แล้ว	
ยังได้มีการศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกของการศึกษา“ในเชิงพื้นที่”	อีกด้วย	งานศึกษาผลก
ระทบทางการศึกษาบนมิติของพื้นที่	เช่น	การแพร่กระจายของความรู้ไปสู่จังหวัดอื่นๆ	ใกล้
เคียง	หรือพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย(Knowledge	diffusion)นั้น	 ถูกกล่าวถึงอย่างเข้มข้นใน
งานตระกูล	Spatial	Economics

	 Luc	Anselin,	Attila	Vargam	&	Zoltan	Acs	(1997)	ได้ทำาการศึกษาด้วยวิธี
วิทยาแบบ	 Spatial	 Economics	 และพบว่าการมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นหน่ึงๆ	
และมหาวทิาลยัดงักลา่วลงทนุวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีจะกอ่ใหเ้กดิ
การกระจายประโยชนไ์ปสูพ่ืน้ทีต่า่งๆ	รอบมหาวทิยาลยัดว้ย		ในรปูของการเกดิกจิกรรมดา้น
นวตักรรมตา่งๆ	(spillover	effects)	ทัง้ยงัสง่ผลทัง้ทางตรงและทางออ้มไปสูก่ารลงทนุวจิยั
และพัฒนาในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

งานในมุมกลับของ	 Sá,	 Florax,	 และ	 Rietveld	 (2001)	 ได้ช้ีในประเด็นที่สำาคัญ
อย่างยิ่งว่า	 	 การพัฒนาแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีผลอย่างสำาคัญต่อการ
เลือกศึกษาต่อ	โดยหากนักเรียนถูกสอนมาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จะมีความ
นา่จะเปน็ในการเลอืกทีจ่ะเขา้สูม่หาวทิยาลยั	(University)	รอ้ยละ	78.04	มากกวา่ความนา่
จะเป็นในการศึกษาต่อระดับวิทยาลัย(College)ซ่ึงมีค่าอยู่ที่ร้อยละ18.18	หรือไม่เรียนต่อ
เลยแล้วเข้าสู่ตลาด	แรงงานทันทีที่ร้อยละ	3.78	เท่านั้น	ค่าความน่าจะเป็นในการเข้าเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยนี้จะลดลงเป็นลำาดับหากผู้เรียนได้รับการฝึก(trained)	 มาทางสายความรู้
ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เช่น	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (ร้อยละ	60.61)	วัฒนธรรม
และสังคม	(ร้อยละ	57.29)	เศรษฐศาสตร์และสังคม	(ร้อยละ	56.86)	การตีความข้อมูลดัง
กล่าวจะต้องระมัดระวัง	 	 	 เนื่องจากการตีความตรงไปตรงมาว่าการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะทำาให้ผู้เรียนอยากเข้ามหาวิทยาลัยนั้น			ยังไม่มีตรรกะที่ชัดเจนว่า	เพราะอะไร
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ผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีแนวโน้มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าสาขาอื่นๆ	
และยิ่งผิดทางหากจะตัดสินเพียงง่ายๆ	ว่าการจะให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น	 	ทำาได้
โดยการสอนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

เบือ้งตน้ขอ้สมมตฐิานก็คอื	การทีผู่เ้รยีนในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีอ้งการ
เขา้เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลยัมากกวา่สาขาอืน่ๆ	กเ็พราะ	(1)	ความคุม้คา่ของผลตอบแทนจาก
การเรยีนตอ่ในวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีสูีง	เช่น	วศิวกร	หมอ	ฯลฯ	
(2)	 ผู้ที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักมีทักษะการเรียนที่ดีทั้ง	 verbal	 and	
logic	หรือว่าง่ายๆ	คือเรียนเก่งอยู่แล้ว	ความเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบมีน้อย	 	และมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะเรียนได้ดีจึงเลือกเรียน	

ขอ้มลูนีแ้ละขอ้สนันษิฐานเหลา่นีส้ะทอ้นวา่แมม้หาวทิยาลยัจะมผีลดตีอ่สงัคมชมุชน
โดยรอบมหาวทิยาลยั	แตก่ารสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนนัน้เลอืกทีจ่ะเรยีนตอ่ในมหา-	วทิยาลยัหรอื
ไมน่ัน้	ลำาพงัมหาวทิยาลยัเองฝา่ยเดยีวไมม่คีวามสามารถจะเพิม่การเขา้เรยีนตอ่ได	้โรงเรยีน
และภาคสว่นอืน่ๆควรทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มดว้ยโดยเฉพาะ(1)การดแูลเรือ่งความสามารถใน
การเข้าถึงการศึกษา	 (university	 accessibility)	 ท้ังในแง่ทรัพยากรการเงินและข้อจำากัด
อื่นๆ	2.	การเพิ่มศักยภาพความพร้อมของผู้เรียนที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยในสาขาอื่นๆ	นอก
เหนือไปจากสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีึง่นกัเรยีนมคีวามพรอ้มโดยตวัเองมากอยูแ่ล้ว

บทสรปุและขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยตอ่ก�รพฒัน�HDI	–	Education	โดยมห�วทิย�ลยั
ทั้งหมดที่กล่าวมา		เราเรียนรู้อะไรจาก	HDI/HAI/HEI	?
1.	 การพัฒนามนุษย์สามารถท่ีจะวัดออกมาได้ในรูปดัชนี	 HDI	 และสามารถแสดง

พัฒนาการได้ด้วย	HAI
2.	 HAI	สามารถแบ่งได้ออกเป็น	8	ด้านสำาคัญๆ	
3.	 พัฒนาการของ	HAI	ในภาคตะวนัตกของประเทศไทยนบัวา่ยงัมไีมม่ากนกัจดัอยู่

ในระดับปานกลาง
4.	 ราชบุรีมีความเข้มแข็งในด้านการขนส่ง	 แต่มีความอ่อนแอด้านการทำางาน,	

ครอบครัว,	การมีส่วนร่วมทางสังคม
5.	 ราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันตกที่	มจธ.เปิดวิทยาเขตอยู่และควรมีเป้าหมาย

เพื่อยกระดับ	HAI	โดยเฉพาะด้านที่มีพัฒนาการน้อยอ่อนแอ	และปานกลาง
6.	 มจธ.วิทยาเขตราชบุรีควบคุมตัวแปรบางตัวท่ีกำาหนดพัฒนาการของHAI	 ด้าน

การศึกษาได้	เช่น			ระยะเวลาในการเรียนหรืออยู่ในมหาวิทยาลัย	เป็นต้น
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7.	 HAI	ดา้นการศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีจ่ะไปยกระดบัพฒันาการของ	HAI	ดา้นอืน่ๆ	
ได้เช่นเดียวกัน

8.	 ดา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบแงบ่วกจากการพฒันาการศกึษาอยา่งมาก	ไดแ้ก	่สขุภาพ,	
ขนส่ง,	การมีงานทำา	และรายได้	

9.	 นอกจากการส่งผลดีไปสู่	HAI	ด้านอื่นๆ	แล้วผลดีดังกล่าวยังส่งผ่านข้ามพื้นที่ได้
ด้วย	เช่นข้ามจังหวัด	ข้ามหมู่บ้าน	เป็นต้น	(ต้องศึกษากรณีของไทยว่าการแพร่
กระจายผลกระทบไปได้ไกลมากเพียงใด	–	ภายใต้เงื่อนไข)

10.	มหาวิทยาลัยโดยลำาพังไม่สามารถพัฒนา	HAI	 ได้เต็มศักยภาพจำาเป็นต้องมีผู้มี
ส่วนร่วมฝ่ายอื่นๆ	เข้ามาช่วย

คว�มท้�ท�ยต่อ	มจธ.	และก�รศึกษ�ในอน�คต
เนือ่งจากลำาพงัขอ้มลูในบทความกึง่วชิาการชิน้นีย้งัมไีมม่ากพอทีจ่ะนำาไปสู่ขอ้เสนอ	

แนะเชิงนโยบาที่รัดกุม	 ผู้เขียนจึงขอให้บทสรุปส่งท้ายของบทความชิ้นนี้เอาไว้ว่าเป็นเรื่อง
ของ	“ความท้าทาย”	ที่ทิ้งเอาไว้ให้มหาวิทยาลัยได้ขอบคิดต่อซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประการ	
โดยจะกล่าวเป็นลำาดับดังนี้

ความท้าทายที่	1:	มหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริม	HAI	ทั้งด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นพันธกิจโดยตรงของมหาวิทยาลัย	 และ	HAI	 ในด้านอื่นๆ	ที่มหาวิทยาลัยมีขีดความ
สามารถจะทำาได้		ด้วยวิธีการเช่นไร?

แน่นอนว่า	คำาตอบส่วนถูกอธิบายเอาไว้ในรูปภาพ	2	มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือที่จะ
ยกระดับการเข้าถึงการศึกษาได้	 3	 ส่วนใหญ่ๆ	 ส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องการทำาลายกำาแพงของ
การเขา้ถงึการศกึษาในสว่นของการขาดแคลนทรพัยากร	หรอืกลา่วงา่ยๆวา่ไมม่เีงนิจะเรยีน	
ปจัจบุนันอกจากการใหท้นุเลา่เรยีนแลว้มหาวทิยาลยัยงัมทีางเลอืกทีจ่ะใชว้กีารแบบกองทนุ
กูย้มืเพือ่การศกึษาผกูตดิกบัรายไดใ้นอนาคต	(กรอ.)	เข้ามาใชง้านได	้ทำาใหเ้พิม่ความสามารถ
ในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างมาก

ส่วนที่สอง		เป็นเรื่องการเฟ้นหานักเรียนในสองกลุ่มที่มักถูกทอดทิ้งในสองลักษณะ	
กลุ่มแรกคือเด็กที่ถูกทอดท้ิงจากสถานศึกษาและสังคมให้กลายเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดปัญหา
สังคม	เด็กกลุ่มนี้คือเด็กอ่อน			เด็กเรียนแย่	(left-hand-side	of	bell	curve	เทียบได้กับ
ความสามารถที่ตำาแหน่งทางซ้ายของกราฟระฆังคว่ำา)	ในขณะที่อีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีอัจฉริย
ภาพทางการเรียนรูส้งูมาก	แตไ่มถ่กูคน้พบ	และในระยะยาวการเรยีนในแบบทีว่างมาตรฐาน
สำาหรับบคุคลทัว่ไป	(standardization)		จะทำาใหศ้กัยภาพของเดก็ในกลุ่มอจัฉรยิะหรอืกลุ่ม
ขวาของกราฟระฆังคว่ำา	 (right-hand-side	 of	 bell	 curve)	 	 ถดถอยลงจนกลายเป็นคน
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ธรรมดา	(regression	to	norm)	มหาวทิยาลยัควรเขา้มาสง่เสรมิใหเ้กดิการเขา้ถงึการศกึษา
ทีเ่หมาะสมเขา้รูปกบัผูเ้รยีน	–	tailor	made		หรอืการศกึษาทีผู่เ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง(learner-
centered)ที่แท้จริง

ส่วนที่สาม	ส่วนสุดท้าย			มหาวิทยาลัยอาจไม่ต้องเอาผู้เรียนเข้ามาที่มหาวิทยาลัย		
แตเ่อามหาวทิยาลยัเขา้ไปหาผูเ้รยีน		เข้าไปบรกิารสงัคมถึงชมุชน			โดยมสีองลกัษณะทีท่ำาได	้
ไดแ้กก่ารลงไปหาชาวบา้น	วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในทอ้งทีเ่พือ่แกไ้ขปญัหาใหแ้ก่
พวกเขา	และ	ในอกีลกัษณะหนึง่กค็อืการ	นำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้พือ่
เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย(ที่ใส่ใจโจทย์ทางสังคม)	 ทั้งในรูปงานสอนและงานวิจัยตัว
แบบทีไ่ดใ้นกรณหีลงันีไ้ดแ้ก	่การรว่มมอืกนัจดัตัง้	website		ระหวา่ง	MIT	และ	Harvard	ชือ่	
edX	เพือ่ใหม้กีารชมการสอนของทัง้สองมหาวทิยาลยัไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยบนอนิเตอรเ์นต็		
หรือWebsite	Kahn	Academy	ที่มีการสอนในหลากหลายสาขาวิชาอย่างมาก	และมีคลิป
การสอนกว่า	3,100	คลิป	เป็นต้น

ความท้าทายที่	2:	มหาวิทยาลัยจะสร้างส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ	(stakeholders)	
ทางสังคมในท้องที่เพื่อพัฒนาการศึกษา	 และพัฒนามนุษย์ร่วมกันได้อย่างไร?	 ในส่วนของ
ภาครัฐความท้าทายนี้ดูจะมีความสำาคัญอย่างมากท่ีจะต้องยกขึ้นมากล่าวถึงก่อนส่วนอื่นๆ	
งานวจิยัในกรณปีระเทศสหรฐัอเมรกิาชีว้า่	รฐัทีม่โีครงสรา้งประชากรเขา้สูส่งัคมสงูวยัม	ีแนว
โน้มที่รัฐนั้นๆ		จะลงทุนด้านการศึกษาน้อยลง	(ดู	Grandstine	and	Kaganovich,	2003)	
ราชบรุเีองกเ็ปน็จงัหวดัทีส่ดัสว่นผูส้งูอายมุแีนวโนม้เตบิโตขึน้เรือ่ยๆ	และประเทศไทยกเ็ปน็
ไปในทิศทางเดียวกัน	สัญญานี้ชี้ว่าในอนาคตงบประมาณของมหาวิทยาลัย	/	วิทยาเขต	จะ
ได้รับจากรัฐน้อยลงเรื่อยๆ	 หากวิทยาเขตราชบุรีต้องการที่จะมีความมั่นคงยั่งยืน	 ราชบุรี
ต้องถ่ายโอนระดับการพึ่งพิงรัฐบาล	 	 	 โดยเฉพาะในทางงบประมาณไปสู่ความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 	 พัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและได้รายได้จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา	เป็นต้น

นอกจากนี	้		ดงัทีไ่ดก้ลา่วอยูห่ลายครัง้ในบทความ	ผูเ้รยีนจะเขา้สูม่หาวทิยาลยัหรอืไม่
น้ันเกีย่วพันถงึสภาพของผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาดว้ย			การเตรยีมความพรอ้มทีเ่หมาะสม
แกก่ารเขา้สูม่หาวทิยาลยัใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนทัว่ไป	และการจำาแนกใหค้น้พบเดก็ออ่นและเดก็ที่
มอีจัฉรยิภาพนา่สนใจนา่จะเปน็สิง่ทีม่หาวทิยาลยัและโรงเรยีนรว่มมอืกนัทำางานได	้ทัง้นีเ้นือ่ง	
จากในภูมิภาคตะวันตกมีมหาวิทยาลัยท่ีมีความเฉพาะด้านในเรื่องการเรียนการสอนอย่าง	
มหาวิทยาลัยราชภัฏประจำาจังหวัดอย่างน้อย	4	แห่งได้แก่	นครปฐม,	ราชบุรี,	กาญจนบุรี	
และเพชรบุรี	 มหาวิทยาลัยเหล่านี้อาจเป็นสถาบันตัวกลางระหว่างนำาทักษะที่จำาเป็นใน
การเข้ามหาวิทยาลัยและทัศนคติต่อประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียนต่อเข้าไปเผยแพร่ใน
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โรงเรียนได	้ และในระดับอุดมคติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจช่วยเฟ้นหานักเรียนในกลุ่มซ้าย
และขวาของกราฟระฆังเพื่อส่งต่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่เขาเหล่านั้นต่อไป

ความท้าทายที่	 3:	 มหาวิทยาลัยจะแปลงข้อสังเกตและความท้าทายที่กล่าวมา
ทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติหรือการทำาแผนปฏิบัติงานที่ใช้งานได้จริงอย่างไร		การจะตอบสนอง
ต่อความท้าทายข้างต้นนี้ได้นั้น	 	 จำาเป็นที่จะต้องมีการทำาวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของ	 SWOT	
ตำาแหน่งเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	การวิเคราะห์ทรัพยากรด้านต่างๆ	เพื่อระบุเป้าหมาย
และเงื่อนเวลาที่แน่นอน-เป็นไปได้	 ซ่ึงอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตความสามารถของงาน
ศึกษาชิ้นนี้จะให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะ	 จึงขอส่งต่อให้เป็นภาระของผู้ที่สนใจจะศึกษา
ในหัวข้อนี้ต่อไปในอนาคต	ซึ่งรวมถึงการศึกษาในประเด็นความท้าทายด้านที่ดัชนี	HDI	ใน
ปัจจุบันยังละเลยไปก็คือ	 เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เพราะไม่ใช่ทุกจังหวัดจะ
มีชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านแต่ภาคตะวันตกจังหวัดโดยส่วนใหญ่มีระยะทางใกล้
ชายแดนไทย-พม่า	อย่างมาก	(เพราะทั้งภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวลาก
จากเหนือลงใต้)	อีกประการหนึ่งด้วย
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ภารกิจที่สิ้นสุด
ของวิทยาเขตสารสนเทศราชบุรี

ผศ.สุเมธ	อังคะศิริกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มจธ.

ย�มค่ำ�คืนของวันที่	31	มกร�คม	2552	ณ	โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์	เมืองร�ชบุรี	
คร�คร่ำ�ไปดว้ยหนุม่ส�วทีแ่ตง่ตวัสวยง�ม	บ�งสว่นในกลุม่คนเหล�่นีเ้ปน็นกัศกึษ�	ศษิย์
เก่�	 ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กหลักสูตรเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 โครงก�รร�ชบุรี	 ของ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ณ	วิทย�เขตส�รสนเทศร�ชบุรี	คณ�จ�รย์ของคณะ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย	 ยังมีแขกผู้มีเกียรติรับเชิญที่มีทั้งนักก�ร
เมอืงระดบัประเทศอย�่ง	รตท.เช�วรนิ	ลทัธศกัดิศ์ริ	ิสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรแบบสดัสว่น	
น�ยสุเมธ	 ชัยเลิศวณิชกุล	 ท่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี	 คุณอุดม	 เปรมพูลสวัสดิ์	
ประธ�นหอก�รค้�จังหวัดร�ชบุรี	 รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมล	 อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยเทคนิคที่อยู่ในกลุ่มโควต้�รับตรง
ของหลกัสตูรวทิย�ศ�สตรบ์ณัฑติ	ส�ข�เทคโนโลยสี�รสนเทศ	ทกุท�่นทีม่�รว่มกนัอยูใ่น
ที่นั้นต่�งเป็นผู้มีเกียรติที่ม�ร่วมในง�น	“12	ปี	SIT	ร�ชบุรี”	เป็นง�นที่มีวัตถุประสงค์ใน
ก�รเฉลิมฉลองคว�มสำ�เร็จของภ�รกิจก�รขย�ยก�รศึกษ�ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศสู่
ภูมิภ�คของคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

“หลังจากบรรลุภารกิจที่คณะไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
ไดอนมุตัใิห คณะฯ ยตุกิารดาํเนนิงานทีร่าชบรุ ีตัง้แตปการศกึษา 2551 โดยปจจบุนัมสีถาบนั
การศึกษาไดเปดสอนระดับปริญญา ทางสาขา IT ในพื้นที่เป็นจํานวนมาก ซึ่งแตกตางจาก
ในขณะที่เริ่มโครงการ ซึ่งไมมีสถาบันใดในภูมิภาค ที่เปดหลักสูตรดาน IT แมแตสถาบัน
เดียว”	บางส่วนจากคำากล่าวของ	รศ.ดร.บวร	ปภัสราทร	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ที่กล่าวต่อบรรดาผู้มีเกียรติในงานค่ำาคืนนั้น	

และเมือ่สิน้ภาคการศกึษา	2551	ในเดอืนเมษายน	2552	ประตวูทิยาเขตสารสนเทศ
ราชบุรีก็ปิดลง	อันเป็นการบ่งบอกถึงภารกิจในขยายการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่
ภูมิภาคของ	มจธ.	ที่ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	2539	ก็สิ้นสุดลงไป
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ปฐมบทวิทย�เขตส�รสนเทศร�ชบุรี
ประเทศไทยได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช	2538	เป็นปีเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	ซึ่ง

ในปีเดียวกันนั้นเองหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	(สจธ)	ก็ได้ผ่านการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนจากทบวงมหาวิทยาลัย	ภายใต้การ
ดำาเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึงได้เปิดทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท	ในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่รับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับ	
ปวส.	เปิดทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำา	

ในช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ันเอง	 สจธ.ได้เลือกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้าง
วิทยาเขตแห่งใหม่	ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค	ซึ่งราชบุรี
จังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคฝั่งตะวันตกในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐใดเปิดอยู่
ในพื้นที่	ซึ่งโดยตำาแหน่งที่ตั้งแล้วราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการเวสเทิร์นซีบอร์ดของรัฐ	
แม้จะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ	แต่ก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า

ในโครงการขยายวิทยาเขตไปยังราชบุรี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นคณะหนึ่ง
ที่มีบทบาทและกลายเป็นคณะแรกที่ได้ไปเปิดสอนในราชบุรี	เหตุก็เนื่องมาจากท่านที่เป็นผู้
เสนอให้	สจธ.ไปเปิดวิทยาเขตในราชบุรีก็คือท่าน	สส.รตท.เชาวริน	ลัทธศักดิ์ศิริ	ซึ่งท่านเป็น	
สส.จังหวัดราชบุรีได้ติดต่อผ่าน	อ.สมใจ	นาคทับที	อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นเพื่อนสนิท
เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้จังหวัดที่ท่านเองเป็นผู้แทนอยู่	โดยท่าน	สส.ได้ประสานหาพื้นที่ที่
อยู่นอกเมืองออกไปที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พอต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย	 แต่สิ่งหนึ่งที่
ทา่นขอตอ่สถาบนักค็อืเมือ่ตกลงวา่จะไปเปดิวทิยาเขตแลว้	ขอใหส่้งหลักสูตรมาเปดิเลยทนัที
ตั้งแต่ปีแรกโดยจะจัดหาพื้นที่ชั่วคราวในเมืองให้เปิดดำาเนินการ	

ผูบ้รหิารสจธ.เมือ่มองหาคณะทีส่ามารถเปน็ทพัหนา้ไปดำาเนนิการตามประสงคข์อง
ทา่นสส.กพ็บคณะเทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงทา่นดร.กฤษณพงษ	์กรีตกิรเปน็ประธานโครงการ
จัดตั้ง	กำาลังเริ่มเปิดการเรียนการสอนในรุ่นแรก	ประจวบกับหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดเป็น
หลักสูตรต่อเนื่องซึ่งไม่ต้องการการสนับสนุนวิชาเรียนจากคณะอื่น	 ๆ	 มากนักและท่าน
ดร.บวร	 ปภัสราทร	 คณบดีของคณะและบรรดาคณาจารย์มองเห็นเป็นโอกาสที่จะขยาย
โอกาสทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาคและใช้เทคโนโลยีช่วยให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมจึงรับปาก
ที่จะเป็นแนวหน้าไปดำาเนินการเปิดการสอน

ด้วยตัวพื้นที่วิทยาเขตใหญ่ท่ีได้รับการจัดสรรพื้นที่นับพันไร่นั้นต้องใช้งบประมาณ
และระยะเวลาในการกอ่สรา้งหลายป	ีการเขา้ไปเปดิการเรยีนการสอนในทนัทคีงไมส่ามารถ
ทำาไดใ้นพืน้ทีด่งักลา่ว	กไ็ดร้บัความอนเุคราะหอ์นัดจีากทา่นสส.โดยทา่นบอกวา่จะหาสถาน
ทีท่ีม่คีวามพรอ้มให	้และอ.สมใจทีเ่ปน็เพือ่นสนทิของทา่นและยงัมคีวามสนทิสนมกบัอาจารย์
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หลายคนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จึงได้เป็นผู้ประสานงานนำาเหล่าอาจารย์ไปเลือกดู
ทำาเลที่จะเปิดการสอนในทันที	 โดยได้รับทราบแต่เพียงว่ามีพื้นที่หนึ่งที่แนะนำาคือที่ศาลา
ประชาคมของจังหวัด

ก่อนที่จะได้สถานท่ีสำาหรับเปิดการสอนน้ันก็มีเรื่องสนุกสนานของวันที่บรรดา
อาจารย์ที่ประกอบด้วย	ดร.บวร	ปภัสราทร	ดร.วิเชียร	ชุติมาสกุล	แล้วก็ตัวผู้เขียน	อ.สุเมธ	
อังคะศิริกุล	 ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานหลักสูตรท่ีจะมาเปิดนี้	 เดินทางไปพร้อมกับ
เจ้าถิ่นคืออ.สมใจ	ที่ท่านพาควบรถของท่านไปที่ราชบุรี	

เมื่อถึงตัวจังหวัดราชบุรีเป้าหมายท่ีจะไปก็คือศาลาประชาคมของจังหวัดอยู่ใกล้ๆ	
กับสำานักงานการประปา	 ซ่ึงเม่ือเดิมทางไปถึงก็สร้างความแปลกใจให้แก่บรรดาชาวคณะ
เพราะเปน็สมาคมจนีทีม่บีรรดาเหลา่อาเจก็	อาเฮยี	เดนิออกมาตอ้นรบัดว้ยสหีนา้งนุงง	ตอน
ทีเ่ราแจง้วา่ทา่น	สส.ใหม้าดสูถานทีเ่ปดิหลกัสตูร	ผูอ้าวโุสของสมาคมกต็อบเราวา่เปน็สมาคม
อยู่ตรงนี้	แล้วก็มีจัดงานกันเป็นระยะตอนกลางวัน	แถมงานแต่งงานตอนดึกๆ	อยู่บ่อย	ถ้า
จะมาสอนกย็นิด	ี(แตใ่นสหีนา้ของผูต้อบกลบับอกวา่คงไมร่อด	คณะเราเองกคิ็ดในใจมนัใช่?)	
กอ่นทีจ่ะเลยเถดิกนัตอ่ไป	อ.สมใจทา่นกค็ดิขึน้มาไดว้า่ยงัมศีาลาอยูอ่กีแหง่ทีอ่าจเปน็คำาตอบ
ที่ท่านสส.พูดถึงอยู่ไม่ไกลจากศาลาที่อยู่ตอนนั้นจึงเดินทางต่อไปยังสถานที่ดังกล่าว

สถานที่ใหม่ที่มาดูได้สร้างความประหลาดใจหนักขึ้นกว่าเดิม	เพราะเป็นรั้วบ้านร้าง
ที่ตีสังกะสีปิดเอาไว้โดยรอบ	เมื่อมองเข้าไปพบศาลาที่มีสถาปัตยกรรมดูโบราณ	หากท่านที่
เคยดู	Back	to	the	Future	ก็ให้คิดถึง	Town	hall	ที่มีนาฬิกากลมๆ	ขนาดใหญ่ติดไว้ด้าน
บนเหนอืประตทูางเขา้	พวกเราตอ้งแงะรัว้สงักะสทีีก่ัน้ไวเ้อาตวัมดุรอดเขา้ไปและยงัตอ้งแงะ
สงักะสทีีป่ดิกัน้ประตทูางเขา้ของศาลาเพือ่เปดิเข้าไปดดูา้นใน	แตก่อ่นจะเขา้ไปภายในกต็อ้ง
ตกใจเพราะมคีนโผลอ่อกมาจากภายใน	ไมไ่ดม้คีนเดยีว	แตก่ลบัมคีนหลบเขา้ไปพกัอยูภ่ายใน
นับสิบครอบครัว	แบ่งกั้นเป็นห้องๆ	ภายในด้วยผนังชั่วคราว	เราต้องบอกวัตถุประสงค์ไปว่า
จะมาเพื่อการใด

ที่สถานที่แห่งนี้	ศาลาประชาคม	พ.ศ.๒๕๐๔	กลายมาเป็นสถานที่ที่สถาบันฯ	ได้ขอ
อนญุาตจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ีเข้ามาดำาเนนิการปรบัปรงุใหก้ลายเปน็สถาน
ที่จัดการศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ผลิตบัณฑิตออกมาเป็นนักไอทีที่มีคุณภาพ	
โดยสถาบันฯ	ได้ใช้งบประมาณปรับปรุงเป็นเงินกว่า	3	ล้านบาท	บนพื้นที่	714	ตารางเมตร	
เป็นอาคารที่มี	 2	 ส่วนคือด้านหน้าน้ันเดิมเป็นศาลาประชาคม	 2	 ชั้น	 ด้านหน้าเป็นพื้นที่
สำานักงานและห้องสมุดด้านหลังมีโถงโล่งหลังคาสูงและเวทีขนาดใหญ่	และส่วนอาคารด้าน
หลังเดิมนั้นเป็นสถานที่ทำาการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำาจังหวัด
ราชบรุซีึง่ชัน้ลา่งถกูปรบัปรงุเปน็หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละชัน้บนใชเ้ปน็หอ้งเรยีนทาง
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ไกลภาคทฤษฎ	ีวทิยาเขตนีต้ัง้อยูท่ีถ่นนสฤษดิเ์ดช	ดา้นหลงันัน้ตดิกบัพพิธิภณัฑส์ถานจงัหวดั
ราชบุรี	 ได้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(หลักสูตรต่อเนื่อง)	
เปิดการเรียนการสอน	 โดยทางจังหวัดได้อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่และสถานที่เป็นระยะเวลา	
15	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๓๙	ถึง	๒๕๕๔

ด้วยความช่วยเหลือของรตท.เชาวริน	 ยังได้บรรจุให้หลักสูตรที่เปิด	 ณ	 ศาลา
ประชาคมนี้เข้าไปบรรจุอยู่ในโครงการวิทยาเขตสารสนเทศในปีแรกสุด	ซึ่งโครงการที่กล่าว
ถงึนีเ้ปน็อกีหนึง่ความพยายามของทบวงมหาวทิยาลยัทีจ่ะขยายการศกึษาสูภ่มูภิาค	โดยให้
มหาวทิยาลยัของรฐัหลกั	หาสถานทีข่นาดเลก็ทีม่อียูแ่ลว้ซึง่อาจรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา
อื่น	 ๆ	 ในพื้นที่เพื่อเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความต้องการของพื้นที่	 และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยในการเรยีนการสอน	โดยจดัหาอปุกรณแ์ละการเชือ่มโยงเครอืขา่ย
อินเทอร์เน็ต	ซึ่งมีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบประชุมทางไกล	(Video	conference)	
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ	ซึ่งจะทำาให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถสอนทางไกลมาจากมหาวทิยาลยัหลกัและผูเ้รยีนนัน้เรยีนอยูท่ีว่ทิยาเขตสารสนเทศ	

การดำาเนนิการวทิยาเขตสารสนเทศราชบรุขีองคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	ถอืวา่เปน็
วทิยาเขตสารสนเทศทีม่บีทบาทในการใชเ้ทคโนโลยทีางไกลทีเ่ปน็ตน้แบบ	ซึง่กม็าจากเหตผุล
ทั้งจากการที่ได้รับเลือกให้เป็นวิทยาเขตหนึ่งใน	3	ที่เป็นวิทยาเขตสาธิตในวันเปิดโครงการ
ที่มี	 พณฯ	 ท่านพลเอกชวลิต	 ยงใจยุทธ	 เป็นประธานเปิดวิทยาเขตสารสนเทศอย่างเป็น
ทางการอันเนื่องมาจากผู้เขียนเองถูกเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในการสาธิตตั้งแต่ตอนเริ่ม
โครงการโดยท่านรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยนายบุญชู	ตรีทองในสมัยรัฐบาลท่านบรรหาร	
ศลิปอาชาเปน็ผูส้ง่เสรมิใหเ้กดิโครงการนีน้ำาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัตา่งๆ	ไปดกูารสอนดว้ย
ระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ซึ่งผู้เขียนได้เคยเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมเพื่อ
สอนทางไกล	 และผู้บริหารหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของทบวงได้เลือกผู้เขียนให้มาทำาหน้าที่
สาธติในครัง้นัน้และตอ่เนือ่งมาถึงพธิเีปดิอยา่งทีก่ลา่วมาดว้ย	แตก่ารเปดิถอืเปน็เพยีงจดุเริม่
ต้น	 ส่วนที่สำาคัญในการเป็นตัวอย่างของการสอนทางไกลในโครงการวิทยาเขตสารสนเทศ
ทีแ่ทจ้รงิคอืการทีห่ลกัสตูรนีไ้ดใ้ชร้ะบบการสอนทางไกลทัง้หลักสูตร	และสามารถผลิตบณัฑิต
ทัง้ทีค่ณะทีบ่างมดและราชบรุสีำาเรจ็การศกึษาเตม็ทัง้หลกัสตูร	ในทกุรายวชิาใหเ้ปน็นกัไอที
ที่มีความสามารถมีคุณภาพเทียบเท่ากันกับการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม

นอกเหนือจากระบบการเรียนการสอน	 การเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายของ
ทบวงมหาวทิยาลยัทีเ่รยีกวา่ระบบยนูเินต็	(UniNet)	ซึง่ไดใ้ชว้ทิยาเขตสารสนเทศราชบรุเีปน็
ศนูยเ์ครอืขา่ยสารสนเทศทางตะวนัตกและเปน็ประตสููเ่ครอืขา่ยมหาวทิยาลยัในภาคใต	้แลว้
ยงัไดรั้บการสนบัสนนุงบประมาณทัง้จากมหาวทิยาลยัในการปรบัปรงุสถานที	่โตะ๊เกา้อี	้และ
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การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์	 โดย	 ดร.เกษรา	 วามะศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายแผนเป็นผู้มีส่วน
สำาคญัในการจดัสรรงบประมาณ	และนอกจานีย้งัไดร้บัการสนบัสนนุจากภายนอกสว่นหนึง่
ซึ่งขอกล่าวไว้ในที่นี้คือ	ท่าน	สส.รตท.เชาวริน	ลัทธศักดิ์ศิริ	ได้จัดหางบประมาณสำาหรับห้อง
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์ีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรก์ารเช่ือมโยงระบบเครอืขา่ยภายใน	หอ้งปฏบิตัิ
การ	 (LAN)	 แม่ข่าย	 และสภาหอการค้าจังหวัดราชบุรี	 โดยคุณจงเมธ	 ทรัพย์ศรี	 ประธาน
หอการค้า	ได้มอบงบประมาณจัดหาหนังสือสำาหรับห้องสมุดของวิทยาเขตสารสนเทศด้วย	

12	รุ่นบัณฑิตมดร�ดรี	
จากการที่ต้องเปิดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วมีเวลาเตรียมพร้อม

ในเวลาที่จำากัด	ท่านดร.บวร	ดร.วิเชียรและผู้เขียน	ได้ดำาเนินการสำารวจตลาดเพื่อหาแหล่ง
ที่จะป้อนนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรได้	โดยได้ไปเยี่ยมเยือน	วิทยาลัยหลายแห่งทั้งเอกชนและ
รัฐบาล	 อาทิ	 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	ฯลฯ	เพื่อศึกษาถึงหลักสูตรปวส.ที่สามารถเข้าเรียนต่อได้	และถือ
โอกาสประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้วิทยาลัยเหล่าน้ันทราบว่าจะมีหลักสูตรปริญญามาเปิด
ในพื้นที่ซึ่งก็นับว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	

ในชว่งระยะเวลาตอ่มาจนตลอดการเปดิหลกัสตูรทีว่ทิยาเขตสารสนเทศราชบรุนีี	้ยงั
ได้มีการจัดทำาข้อตกลงเพื่อรับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพช้ัน
สงู	(ปวส.)	ทีม่ผีลการเรียนดใีนสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ	และสาขาวชิาคอมพวิเตอรเ์ทคนคิ	
จากวทิยาลยัเทคนคิ	วทิยาลยัอาชวีะศกึษาในภมูภิาคตา่งๆ	ทัง้ภูมภิาคตะวนัตก	ภาคใตต้อน
บน	และทุกภูมิภาค	กว่า	40	แห่ง	เพื่อเข้าศึกษาต่อในโควต้าเรียนดีปีละ	20%	นอกเหนือ
จากการเปดิรบัสมคัรสอบคดัเลอืกทัว่ไป	ซึง่กไ็ดร้บัความสนใจและความรว่มมอืจากสถาบนั
เหล่านั้นเป็นอย่างดี	ซึ่งในงานวันประกาศความสำาเร็จของภารกิจการขยายการศึกษาสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศสูภ่มูภิาค	ทางคณะจงึไดเ้รยีนเชญิผูบ้รหิารวทิยาลัยมารว่มงานในฐานะ
เป็นผู้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จนั้นด้วย

การเรียนการสอนในวิทยาเขตสารสนเทศราชบุรีนั้นได้ใช้เครื่องมือระบบการเรียน
ทางไกลผา่นระบบประชมุทางไกล	โดยใชห้ลกัสตูรเดยีวกนักบัการสอนทีบ่างมดและสอนไป
พร้อมกัน	เริ่มต้นเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา	2539	พร้อมกับรุ่นที่	2	ของบางมด	ได้รับ
สมัครทั้งนักศึกษาผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ	ปวส.	จากวิทยาลัยต่าง	ๆ	 ในพื้นที่และการเปิด
รับสมัครทั่วไปพร้อมกับหลักสูตรที่บางมด	รับนักศึกษาใหม่จำานวน	60-80	คนใน	1	ชั้นปี	
ระยะเวลาเรียน	2	ปีตามหลักสูตร
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อาจารย์ผู้สอนจะเดินทางไปราชบุรีในบางสัปดาห์	มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านธุรการ	ห้อง
สมุด	อาจารย์ผู้จัดการรายวิชา	และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเทคนิค	ในระยะสองปีแรกของการสอน
เป็นช่วงเวลาที่ดำาเนินการตามแนวทางวิทยาเขตสารสนเทศ	 ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้
กำาหนด	 โดยอาจารย์ผู้สอนสอนอยู่ที่ห้องเรียนที่บางมดพร้อมกับถ่ายทอดไปยังห้องเรียนที่
ราชบุรี	 และหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละเดือนจะสลับไปสอนที่ราชบุรีพร้อมกับถ่ายทอดมายัง
ห้องเรียนที่บางมด	 ระบบที่ทางทบวงจัดหาติดตั้งนั้นเป็นระบบที่ผู้สอนผู้เรียนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อทางไกลได้	 กล่าวคือ	 อาจารย์ที่สอนน้ันจะมีการถ่ายทอดภาพเสียง	 ส่ือ
ประกอบที่ใช้	 ผ่านระบบวิดีโอมายังห้องเรียนทางไกล	 และได้รับภาพสดจากห้องเรียนทาง
ไกลเพื่อให้เห็นห้องของผู้เรียน	และผู้เรียนทางไกลเองก็สามารถตอบ-ถามคำาถามกลับมายัง
ผู้สอนได้	การให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษานอกจากจะใช้เวลาในวันที่อาจารย์เดินทางไปสอนที่
ราชบุรีแล้ว	อาจารย์ทุกท่านยังแจ้งชื่อ	e-mail	ให้นักศึกษาใช้สอบถามปัญหานอกห้องเรียน
ในเวลาใดๆ	กไ็ดอ้กีดว้ย	และเมือ่บรกิาร	Instant	messaging	อยา่ง	MSN	ใหบ้รกิารอาจารย์
หลายท่านก็สื่อสารกับนักศึกษาผ่านทาง	MSN	หรือที่เรียกสั้นๆ	ว่าออนเอ็มอีกต่างหาก	

การสอนในแบบดังกล่าวแม้ว่าจะมีความไม่คุ้นเคยในช่วงต้น	 แต่ทั้งอาจารย์ผู้สอน
และนกัศกึษาผูเ้รยีนกไ็ดป้รบัปรงุตวักนัใหส้ามารถเรยีนสอนเขา้กบัเทคโนโลยไีด	้เชน่	เมือ่ได้
สำารวจความคดิเหน็จากผูเ้รยีนหลงัจากเปดิการสอนไปใน	2	ปแีรกกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงจากการ
ที่อาจารย์ไปสอนสดที่วิทยาเขตทางไกลเดือนละครั้ง	 ก็ได้ปรับให้เป็นการสลับสอนที่แต่ละ
แห่งทุกสัปดาห์	สัปดาห์แรกหากเริ่มต้นที่บางมด	สัปดาห์ถัดไป	อาจารย์จะเดินทางไปสอน
จากหอ้งเรยีนราชบรุ	ีเทคโนโลยทีีใ่ชป้ระกอบอกีประการหนึง่ซึง่ในภายหลงัคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(SIT)	ไดจ้นกลายเปน็เครือ่งมอืหลกัทีช่ว่ยใหผู้เ้ขา้เรยีนทัง้ระดบับณัฑิต	และมหา
บณัฑติไดใ้ชป้ระโยชนเ์สรมิทบทวนการเรยีนหลงัจากชัน้เรยีนปกต	ิกค็อืการบนัทกึการสอน
ในชั้นเรียนให้นักศึกษาสามารถเปิดดูภายหลังได้เริ่มต้นจากการบันทึกวิดีโอและถูกพัฒนา
ต่อมาจนกลายเป็นระบบ	e-Learning	แบบอัตโนมัติที่บันทึกจากทุกห้องเรียน

ระบบการบันทึกการสอน	e-Learning	 ท่ีกล่าวถึงน้ี	 ในโครงการวิทยาเขตสารสนเทศ
ได้ทำาการบันทึกการสอนของอาจารย์ทุกช่ัวโมงเรียนเป็น	วิดีโอเทป	แล้วทำาการก๊อปป้ีเพ่ือนำาไป
บริการในห้องสมุดของวิทยาเขตสารสนเทศ	หรือในฝ่ังบางมดก็นำาไปให้บริการในห้องสมุดของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (SIT)	จากวิดีโอเทปได้เปล่ียนไปเป็นเคร่ืองบันทึกลงในแผ่น	DVD	
พร้อมกับการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบการเรียนทางไกลผ่านระบบประชุมทางไกลโดยงบประมาณ
ท่ีสำานักงานการอุดมศึกษา	(ท่ีเปล่ียนจากทบวงมหาวิทยาลัย)	จัดหา	ซ่ึงบันทึกการสอนดังกล่าว
ได้รับความนิยมใช้งานจากนักศึกษาในการทบทวนการเรียนเป็นอย่างดี	SIT	ได้พัฒนาระบบใน
การบันทึกการสอนในห้องเรียนท่ีใช้ในหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกห้องเรียนทุกช่ัวโมงสอน	 มีท้ัง
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แบบเสียงอย่างเดียว	แบบวิดีโอ	และแบบท่ีสัมพันธ์กัน	(synchronous)	ระหว่างวิดีโอท่ีบันทึก
ผู้สอน	1	จอเล็กกับส่ือการสอน	power	point	ท่ีมีความชัดเจนเปล่ียนหน้าให้โดยอัตโนมัติ	จน
กระท่ังปัจจุบันกลายเป็นระบบบันทึกท่ีทำาการบันทึกจากห้องเรียนและตัดต่อเพ่ือพร้อมให้
บริการผ่านเครือข่ายท้ังภายในและจากภายนอกเองโดยอัตโนมัติ

ในการสอนที่ใช้การสอนทางไกลนั้นตัวอาจารย์ผู้สอนจะไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนราชบุรี
ในทกุสัปดาห	์แตก่ไ็ดม้กีารจดัอาจารยผ์ูช่้วย	ซ่ึงเปน็อกีหนึง่นวตกรรมในการจดัการเรยีนการ
สอนของ	SIT	ที่เริ่มต้นจากหลักสูตรที่วิทยาเขตสารสนเทศราชบุรี	เป็นบุคลากรที่ถูกเรียกว่า	
LF	(Learning	Facilitator)	คือผู้อำานวยความสดวกในการเรียนรู้	จะทำาหน้าที่ทั้งเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ที่จะอยู่ในห้องเรียนอีกด้านหนึ่ง	 คือเมื่ออาจารย์สอนอยู่ที่บางมด	 อาจารย์ผู้ช่วยก็
จะไปที่ห้องเรียนราชบุรี	 และหากอาจารย์สอนที่ห้องเรียนราชบุรี	 อาจารย์ผู้ช่วยก็จะอยู่ที่
ห้องเรียนอีกด้าน	เพื่อทำาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ช่วยสอน	(Teaching	Assistant-TA)	ช่วยติว
ให้นักศึกษาและยังทำาหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งในหลักสูตรและเรียนรู้
วิชาการที่จะเป็นประโยชน์ในวิชาชีพนอกเหนือหลักสูตรอีกด้วย

เร่ืองหนึง่ทีค่ณะเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้กีารปรบัปรงุจากสภาพแวดลอ้มและความ
คิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องคือ	 การจัดหาอาจารย์ประจำาวิทยาเขต
สารสนเทศ	เพื่อทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา	กิจกรรม	ความเป็นไปต่างๆ	ซึ่งตลอด
ระยะเวลาของการดำาเนินการน้ันมีอาจารย์ประจำาวิทยาเขต	 2	 ท่าน	 ท่านแรกคืออาจารย์	
สมโภชน์	 ลีละธนาวิทย์	 ซึ่งเข้ามาดูแลนักศึกษาและการดำาเนินการในวิทยาเขตด้วยความ
ทุม่เทเปน็ทีร่กัเคารพของนกัศกึษาโครงการราชบรุแีหง่นี	้แตท่า่นอาจารยส์มโภชนก์อ็ยูด่แูล
นกัศกึษาราชบรุไีดไ้มน่านนกั	ในกลางดกึค่ำาคนืหนึง่บนถนนเพชรเกษมระหวา่งทางกลบัจาก
วทิาเขตราชบรีุกลบัไปยงับา้นพกั	ไดเ้กดิเหตสุลดใจจากอบุตัเิหตทุางรถยนตซ์ึง่ทำาใหอ้าจารย์
สมโภชน์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งน้ัน	 แม้ว่าท่านจะจากไปแต่นักศึกษาและบุคลากรก็ยัง
ระลึกถึงโดยตั้งรูปถ่ายของอาจารย์ไว้ที่วิทยาเขตจนถึงวันที่วิทยาเขตปิดลง	 หลังจากน้ัน
วทิยาเขตสารสนเทศราชบรุกีม็อีาจารยพ์เิชฏฐ	์ลิม่วชริานนัตม์าทำาหนา้ทีเ่ปน็อาจารยป์ระจำา
วิทยาเขตจนถึงวันปิดโครงการ

ชวีตินกัศกึษาผูศ้กึษาในโครงการวทิยาเขตราชบรุนีัน้นอกเหนอืจากตอ้งเรยีนวชิาการ
อย่างหนักหนา	 แข่งขันกับนักศึกษาในหลักสูตรเดียวกันที่เรียนอยู่ที่บางมดแล้ว	 นักศึกษา
ของโครงการราชบรีุซึง่มกัเรยีกตวัเองวา่มดราดร	ียงัมคีวามอบอุน่ความรกัสามคัครีว่มกนัจดั
ทำากิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี	 การบำาเพ็ญประโยชน์ต่อพื้นที่	 ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของจังหวัดในโอกาสสำาคัญต่าง	ๆ	เช่นในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั	พระบรมราชนินีาถ	เทศกาลลอยกระทง	งานถนนเทคโนโลยรีาชบรุ	ีงานกาชาด	



41

และแมแ้ตก่ารจดักจิกรรมในวทิยาเขตเองอยา่งงานไหวค้ร	ูงานปใีหม	่การบรจิาคโลหติ	สรา้ง
ใหเ้กดิความรว่มมอืและพฒันาศกัยภาพ	ซึง่กจิกรรมเชน่ทีว่า่นีไ้มส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้ากกำาลงั
ของนักศึกษาในหลักสูตรที่กรุงเทพ

นกัศกึษาทีเ่ขา้มาเรยีนในวทิยาเขตสารสนเทศราชบรุดีงัทีก่ลา่วมาวา่สว่นหนึง่เปน็ผู้
ที่ถูกคัดเลือกจากนักศึกษาเรียนดีที่ถูกส่งมาจากวิทยาลัยเทคนิคต่าง	ๆ	แล้วบางส่วนที่เป็น
ผูท้ีส่มคัรเขา้มาเรียนเนือ่งจากไมต่อ้งการใชช้วีติวุน่วายทีใ่นกรงุเทพและมคีวามเช่ือมัน่ในการ
เปน็บณัฑติจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี(ทีเ่ปลีย่นจากสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ	ีเมือ่ป	ี2541)	โดยเฉพาะผูท้ีม่ภีมูลิำาเนาอยูท่างตะวนัตกและภาคใต	้และ
เมือ่สำาเรจ็การศกึษาแลว้กไ็ดม้หีนา้ทีง่านการทีก่า้วหนา้ทัง้ภาคเอกชน	ภาครฐั	เปน็บคุลากร
ในสายวิชาการ	 ศึกษาต่อในระดับการเรียนที่สูงขึ้น	 และแม้กระทั่งในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบันก็มีบุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีเป็นอาจารย์	 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
อยูใ่นหลายงาน	ทัง้การดแูลจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ	การประสาน
งานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	การจัดทำาสื่อเผยแพร่ข่าวสารและความรู้	ฯลฯ

นับตั้งแต่ภาคการศึกษา	1/2539	จนถึงสิ้นสุดภาคการศึกษา	2/2551	(รับนักศึกษา
รุ่นสุดท้ายปีการศึกษา	 2550)	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
วิทยาเขตสารสนเทศราชบุรี	 ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นนักวิชาชีพและวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรับใช้ประเทศชาติไป	12	รุ่นมีบัณฑิตสำาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น	517	คน		

นอกเหนือจากการจัดการศึกษาแล้ว	 ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศราชบุรีแห่งนี้	 ยังมี
กจิกรรมในการลดชอ่งวา่งทางดจิติอลซึง่เปน็พนัธกจิทีส่ำาคญัประการหนึง่ทีค่ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ได้ประกาศไว้	โดยได้จัดโครงการให้บริการวิชาการในการอบรมข้าราชการตาม
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำาหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนขั้นไปจากซี	 5	ขึ้นซี	 6	 จะต้องมีความรู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่กำาหนดโดยความร่วมมือกับสำานัก
คอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยัจดัวทิยากรมาดำาเนนิการอบรม	ซึง่มผู้ีผ่านการอบรมจากทอ้ง
ที่ราชบุรีและในภูมิภาคจำานวน	689	คน	จากการจัดอบรม	36	รุ่น	

ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนระดับปฐมวัยได้มีโครงการ	 IT	 for	 Kids	 ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เชิญโรงเรียนระดับประถมและมัธยมส่งนักเรียนเข้ามาเรียนและฝึก
ปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	ทั้งที่บางมดและวิทยาเขต
สารสนเทศราชบุรี	โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี	2545	จนถึงปี	2551	มีนักเรียนจาก	54	โรง
รียน	จำานวน	3856	คนเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการลด
ช่องว่างดิจิตอลในสังคมไทยท่ีจะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตแก่สังคมโดยไม่จำากัดเฉพาะการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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ประก�ศคว�มสำ�เร็จของภ�รกิจก�รขย�ยก�รศึกษ�สู่ภูมิภ�ค
จากวัตถุประสงค์ในการเปิดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	

โครงการราชบุรี	ณ	วิทยาเขตสารสนเทศราชบุรี	จ.ราชบุรี	เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการ
ศึกษาออกสู่ภูมิภาค	 ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทางด้าน	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในการรองรับความต้องการของภูมิภาค	 จนเกิดเป็นความสำาเร็จด้า
นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในท้องถ่ิน	 และผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน	ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ในการรองรบัความต้องการของภมูภิาคตะวนั
ตกของประเทศไทย	 ที่กำาลังเป็นเขตเศรษฐกิจ	 พัฒนาแห่งใหม่ของประเทศไทย	 ซึ่งเป็น
ผลให้นักเรียนนักศึกษาชาวราชบุรี	และภูมิภาคตะวันตก	ได้มี	โอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชา
ที่ยังขาดแคลนบุคลากร	 และเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน	 และสถาน	 ประกอบการต่างๆ	
ภายใต้มาตรฐานการศึกษาระดับสูง	โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน	เพื่อเข้ามาศึกษาใน	กรุงเทพฯ	
ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้เป็นจำานวน	517	คน

หลังจากบรรลุภารกิจที่คณะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย	 สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมตัใิห้	คณะฯ	ยตุกิารดำาเนนิงานทีร่าชบรุ	ีตัง้แต่ปีการศกึษา	2551	โดยปัจจบุนัมสีถาบนั
การศึกษาได้เปิดสอนระดับปริญญา	 ทางสาขา	 IT	 ในพื้นท่ีเป็นจำานวนมากโดยเฉพาะใน
สถาบันที่สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 ซ่ึงแตกต่างจากในขณะที่เริ่มโครงการ	 ซึ่งไม่มี
สถาบันใดในภูมิภาค	ที่เปิดหลักสูตรด้าน	 IT	แม้แต่สถาบันเดียว	 โดยในวันที่	31	มกราคม	
2552	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้จัดงาน	“12	ปี	SIT	ราชบุรี”	ที่ห้องกัลปพฤกษ์	โรงแรม
เวสเทริน์แกรนด	์อำาเภอเมอืง	จงัหวดัราชบรุ	ีเพือ่ประกาศความสำาเรจ็ตอ่ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบ
หมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับทราบทั้งในท้องถิ่น	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เป็นการขอบคุณ
ตอ่ผูม้อีปุการคณุตอ่การจดัการศกึษา	และยงัเลีย้งเพือ่แสดงความยนิดตีอ่บณัฑิตทีจ่ะสำาเรจ็
การศึกษาในรุ่นสุดท้ายของคณะ

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ดำาเนินการโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้
ปรบัปรงุจากหลกัสตูรตอ่เนือ่ง	2	ป	ีทีร่บัผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากระดบั	ปวส.	มาศกึษาตอ่ระดบั
ปรญิญาตรี	ไดป้รบัปรงุไปเปน็หลกัสตูร	4	ปทีีร่บันกัเรยีนทีส่ำาเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า	โดยได้พัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล	ซึ่งคณะ
ยังได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวในการพัฒนากรอบหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น	
1	ใน	5	สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศไทย	ซึ่ง
ไดถ้กูนำาไปอา้งองิเปน็มาตรฐานหลกัสตูรและนำาไปใช้เปน็ตน้แบบหลกัสตูรและรายวชิาเรยีน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ในปัจจุบัน
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ในระหวา่งการจดัการศกึษา	ณ	วทิยาเขตสารสนเทศราชบรุนีี้	มบีคุลากรและองคก์ร
ที่มีส่วนร่วมอยู่อีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมด	ทั้งอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร
จำานวน	 21	 ท่าน	 อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์	 บุคลากรประจำา
โครงการราชบุรี	 12	 ท่าน	 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาท่ีอยู่ในโครงการโควต้าเรียนดีจำานวน	 39	
แห่ง	 ผู้บริหารสำานักงานการอุดมศึกษา	 (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	 สภาหอการค้าจังหวัดราชบุรี	 ท่านสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	และท่านอื่นๆ	ซึ่งอาจไม่ได้กล่าวถึงผู้เขียนเองต้องขออภัยทุกท่านหากไม่ได้กล่าวถึง
อยู่ในเนื้อหาบทความนี้

แม้ว่าภารกิจการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพระจอมเกล้าธนบุรี	ณ	
วิทยาเขตสารสนเทศราชบุรีจะสิ้นสุดลง	 แต่การขยายการศึกษาสู่วิทยาเขตราชบุรียังคง
ดำาเนินต่อไปภายใต้พันธสัญญาท่ี	 มจธ.ได้มอบไว้ให้แก่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย	
สำาหรับผู้ที่สนใจในภารกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอาจติดต่อได้ที่สำานักงาน
มหาวิทยาลัยที่	บางมด	เขตทุ่งครุ	และสามารถติดตามได้ที่	http://www.sit.kmutt.ac.th	

เอกส�รอ้�งอิง
•		 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	SIT	Newsletter	Special	Issue	12	ปี	คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ	(โครงการราชบุรี)	พ.ศ.	2552
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“Residential Colleges” 
                            ณ มจธ.ราชบุรี

สมชาย	จันทร์ชาวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี	หรือ	“มจธ.ราชบุรี”	
ไดเ้ริม่มพีฒันาการมาตัง้แต	่พ.ศ.	2539	โดยใหก้ารศกึษาในลกัษณะ	“วทิยาเขตสารสนเทศ”	
ตลอดมาจนกระทั่ง	ถึงปี	พ.ศ.	2551	เป็นเวลาประมาณ	12	ปี		มีผู้สำาเร็จการศึกษาไปแล้วก
ว่า	 560	 คน	 ในหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	โดยทำางานร่วมกับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ		ตัง้แตป่พี.ศ.	2552	ไดม้กีารปรบัเปลีย่นมาผลติบณัฑติ
ปรญิญาตรใีนหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ			โดยรบันกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาในระดบั	ปวส.		
ปัจจุบันนักศึกษากำาลังเรียนอยู่จำานวน	150	คน		

	 นอกจากกิจกรรมด้านการศึกษาแล้ว	 มจธ.ราชบุรี	 ได้ดำาเนินกิจกรรมการพัฒนา	
ในดา้นอืน่ๆ	ควบคูก่นัไปดว้ย	ไดแ้ก	่1)	การสรา้งความรว่มมอืและความสมัพนัธท์ีด่กีบัสถาบนั	
การศึกษาในพื้นที่	-	เครือข่ายอุดมศึกษาราชบุรี	2)	การถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน	การ
สร้าง	อาชีพและการสร้างกลุ่มผู้ผลิต	-	การเลี้ยงผึ้ง	การปลูกผักปลอดสารพิษ	3)	การวิจัย
และการสะสมความรู้เรื่องภาคตะวันตก	-	การวิจัยเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การวิจัย
เรื่องผึ้ง	และอื่นๆ	4)	การพัฒนาเด็ก	เยาวชน	โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	
การอบรมคร	ูคา่ยวทิยาศาสตร	์และอืน่ๆ	โดยตัง้ความหวงัทีจ่ะสรา้ง	“ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง	
หรือ	Change	Agents”	ให้กับสังคมไทย

ด้านงบประมาณ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2539	ถึง	พ.ศ.	2555	ได้มีการใช้งบประมาณ	ไป
แล้วกว่า	400	ล้านบาท	จากนั้นจึงได้งบประมาณอีกจำานวน	359	ล้านบาท	จากโครงการ
เพิ่ม	 ประสิทธิภาพของส่วนราชการ	หรือ	 “โครงการ	 SP2”	 เพื่อมาใช้ในการพัฒนา	มจธ.
ราชบุรี	 และนับแต่นี้เป็นต้นไป	 หวังว่ามจธ.ราชบุรีจะได้รับการดูแล	 สนับสนุนด้านงบ
ประมาณอยา่งเพยีงพอและตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหม้จธ.ราชบรุไีดพ้ฒันาไปเปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำา
แห่งภาคตะวันตกได้อย่างสมบูรณ์	
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ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	หรือ	Change	Agents
การพัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	หรือ	“Change	agents”	ในสังคมไทย	มีมูลเหตุ

จากปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	โลกาภิวัฒน์	การยุติยุคสงครามเย็น	การก่อการร้าย	ความก้าวหน้า	
ทางเทคโนโลยี	(เทคโนโลยีชีวภาพ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยีระดับ
นาโน	และเทคโนโลยอีืน่ๆ)	ความซบัซอ้นของสงัคมและปญัหาตา่งๆ	การรวมกลุม่เศรษฐกจิ	
ในภมูภิาคตา่งๆ	(ไดแ้ก	่เขตสหภาพยโุรป-EU	เขตเศรษฐกจิอาเซยีน-AEC)	รวมทัง้การไมใ่สใ่จ	
และไมพ่ยายามทำาความเข้าใจในวฒันธรรมอืน่	และความแตกตา่งของประชากรทีม่ชีว่งอาย	ุ
แตกต่างกัน	(Gen-B	/	Gen-X	/	Gen-Y	/	Gen-Z)	การพัฒนาการศึกษา	จากรูปแบบเดิมๆ	
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	 ซ่ึงเน้นหนักไปยังความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะเฉพาะเพื่อการ
ประกอบอาชีพในสังคมยุคอุตสาหกรรม	 (Industrial	 Economy)	 ควรได้รับการพิจารณา	
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปยังรูปแบบใหม่	ที่สอดคล้องกับยุคสมัยและสอดคล้องกับ	การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ของโลกปัจจุบัน

ความตื่นตัวในการพัฒนากระบวนการศึกษา	มิใช่เป็นสิ่งใหม่	ได้มีความพยายาม	ให้
เกดิการพฒันาขึน้	ทีเ่หน็ไดช้ดักค็อื	การระบไุวใ้นรฐัธรรมนณูฉบบัป	ี2541	โดยมกีารกำาหนด	
คำาสำาคัญๆ	 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 ได้แก่	 การเรียนที่ผู้เรียน	 เป็น
ศนูยก์ลาง	(Learner-centered	learning)	การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(Long-life	Learning)	แต่
กระนั้นก็ตามคุณภาพของนักเรียน	 นักศึกษา	 โดยเฉพาะช้ันมัธยมกลับตกต่ำาต่อเน่ือง	 โดย
เฉพาะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 การใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ	ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง	ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์	ทักษะการแก้ปัญหา	อย่างเป็นระบบ	
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ที่ต่างกันของนักเรียนชนบท	และนักเรียนในเมือง	

การพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรี	โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
ธนบุรี	เพื่อให้บัณฑิตได้มีคุณลักษณะดังกล่าว	และการสร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	ต้องการ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ	นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตสังคม	 	 ชีวิตการเรียน	 	 และชีวิตส่วนตัว	 ใน
สภาพเอือ้ไดต้ลอด	24	ชัว่โมง	(integrating	living	and	learning)	ซึง่พืน้ทีข่อง	มจธ.บางมด	
ในปัจจุบัน	 ไม่สามารถทำาภาระกิจน้ีได้	 แต่	 มจธ.ราชบุรีเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อม	 ที่
เหมาะสมเป็นอย่างมาก	ในการเป็นมหาวิทยาลัยในลักษณะ	“Residential	College”	ที่จะ
ทำาหน้าที่บ่มเพาะ	และสร้างทักษะพึงประสงค์ให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี	ตลอดจนสามารถ
สร้างบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะทีเ่ปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลง			หรอื	Change	Agents	ใหก้บัสังคม
ไทยและสังคมโลกได้
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Residential	College	คืออะไร
ก่อนที่จะให้คำานิยามหรือความหมายของ	 Residential	 college	 (ซึ่งต่อไปจะขอ

เรียกว่า	“วิทยาลัยย่อย”)	จะขอสะท้อนภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทั่วๆไปที่เป็นอยู่ในทั้งประเทศไทย	 และในต่างประเทศเสียก่อน	 	 ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้
เกีย่วขอ้งกบัสาระ	ในหลกัสูตรการศกึษาแต่ประการใด	แต่เกีย่วกบัชวีิตทีข่าดความสมบรูณ์
ของนักศึกษาในรั้ว	 มหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่	 และมีนักศึกษา
จำานวนมาก

	ในช่วง	40	กว่าปีท่ีผ่านมาน้ี	คณาจารย์ได้ลดความรับผิดชอบ	(หรือยกเลิกความรับผิด
ชอบ)ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาเม่ืออยู่นอกห้องเรียน		ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและเห็นชัดเจน	ได้แก่	
หอพักท่ีขาดวินัย	สังคมโดดเด่ียว	ปัญหาการด่ืมสุรา	ปัญหาการพนัน	ปัญหายาเสพติด	การขาด	
ความเช่ือมโยงของชีวิตในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 ขาดการเรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์
ของอาจารย์	ถึงกระน้ันก็ตาม		มหาวิทยาลัยเป็นจำานวนมากยังคงไม่ได้ปรับปรุง	ความเอาใจใส่
ต่อนักศึกษา		และยังเข้าใจว่าได้ดำาเนินนโยบายผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่างพอเพียงแล้ว

Residential	 College	 หรือวิทยาลัยย่อย	 เป็นการจัดการในรูปแบบหนึ่ง	 ของ
มหาวทิยาลยั	โดยแบง่นกัศกึษาและอาจารยอ์อกเปน็กลุม่ยอ่ย	ซึง่ในแตล่ะกลุม่ยอ่ย	(มสีมาชกิ
รวมประมาณ	400-500	คน)		มกีารปกครอง	จดัการ	ดแูล	และทำากจิกรรม	รว่มกนัในหลายๆ
ด้านอย่างอิสระ	 ได้แก่	 การส่งเสริมด้านการศึกษา	 (โดยการสอนเสริมเป็น	 กลุ่มย่อย	 หรือ	
tutoring)	การบม่เพาะใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค	์การทำากจิกรรม	การเปน็คนดใีนสงัคม	
การอยู่ร่วมกันในรูปแบบสังคมเล็กๆ	การให้ตระหนักรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ใหญ่กว่า		มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	กระทั้งสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงได้	 โดยทั่วไปเป็นสมาชิกส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน	 	มีกิจกรรมร่วมกัน	
สร้างอัตลักษณ์ร่วม		มีการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งนักศึกษาและอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม
ย่อย	 ที่เรียกว่า“วิทยาลัยย่อย”	 มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง	 และ
วิทยาลัยย่อยทั้งหมด	เป็นสมาชิก	และประกอบขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่

รูปแบบของ	residential	college	หรือวิทยาลัยย่อย		ไม่ได้เป็นรูปแบบการให้การ
ศึกษาใหม่แต่อย่างใด	 	 แต่เป็นรูปแบบท่ีใช้กันมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้วในยุโรป	 อย่าง
เชน่มหาวทิยาลยัออ๊กซฟ์อรด์และมหาวทิยาลยัเคมบดิจใ์นสหราชอณาจกัร	(รปูที	่1	และรปู
ที	่2)	และนบัหลายรอ้ยปใีนอเมรกิาเชน่	มหาวทิยาลยัฮาวารด์	และมหาวทิยาลยัเยล	ปจัจบุนั
กำาลังเป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยในหลายๆประเทศ	ให้ความสนใจและได้นำาไปพัฒนา	เพื่อ
ใช้ปรับปรุงการวิธีการให้การศึกษาในสถาบันของตนเอง	 เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกมามี
คุณลักษณะที่สอด	 คล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 เป็น
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พลเมืองโลก	หรือ	Global	Citizenที่สมบูรณ์	ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเซียที่ให้
ความสนใจและกำาลังพัฒนารูป	แบบ	Residential	colleges	ได้แก่		มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์	 (รูปที่	 3)	 	 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง	 มหาวิทยาลัยมาเก๊า	Chinese	
University	of	Hong	Kong		และมหาวิทยาลัยฟูดาน	ในประเทศจีน	มหาวิทยาลัยยอนเซ
ในประเทศเกาหลี	มหาวิทยาลัยทุงไฮ	และมหาวิทยาลัยแห่งชาติซิ่งหัวในประเทศไต้หวัน

รูปที่	1	

ตำาแหนง่วทิยาลยัตา่งๆ	(สฟ้ีา)	ของมหาวทิยา

ลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด

รูปที่	2	วิทยาลัยเซนต์แคเทอรีน	ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
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รูปที่	3	วิทยาลัยเยลเอ็นยูเอส	ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ก�รพัฒน�ชีวิตนักศึกษ�ในระบบ	Residential	College
1) การกระจายอํานาจ (Decentralization)	 –	 การศึกษาที่แท้จริงคือการพัฒนา	

สตปิญัญา	และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน	ซ่ึงกระบวนการพฒันานีข้ึน้อยูก่บั	ความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างศิษย์กับอาจารย์ในช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร	 แต่หลักการ
พื้นฐานนี้	กลับถูกละเลย	เมื่อมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	การ
ดูแลนักศึกษามาจากส่วนกลาง(ที่ไม่รู้จักนักศึกษาดีพอ)มากขึ้น	หอพักที่เป็นตึกสูงหลายสิบ
ชั้น	 ห้องอาหารที่ไม่ใคร่มีปฏิสัมพันธ์กันมากนัก	 ระบบให้คำาปรึกษากับนักศึกษาที่จัดโดย
ระบบรวมศูนย์ส่วนกลาง	 อาจารย์มีเวลานักศึกษาเข้าพบได้สิบถึงสิบห้านาทีต่อเทอม	การ
ดำาเนินการในลักษณะนี้	ไม่ได้ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า	“การให้การศึกษาที่แท้จริง”

วิทยาลัยย่อย	 มีระบบการบริหารจัดการที่มีการกระจายการดูแลและเป็นอิสระ	
(decentralized)	 ภายใต้กรอบของมหาวิทยาลัยใหญ่	 พร้อมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของมวล
สมาชิก	 ทั้งอาจารย์และนักศึกษา	 สมาชิกท่ีมีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาเรียน	 เชื้อชาติ	
ศาสนา	 พื้นฐานครอบครัว	 และองค์ประกอบอื่นๆ	 วิทยาลัยย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งและขึ้นอยู่
กับมหาวิทยาลัยใหญ่	 	 	มีการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกทั้งด้านวิชาการและสังคม	
เนื่องจากวิทยาลัยย่อย	มีขนาดเล็ก	 (สมาชิก	400	คน	ถือเป็นจำานวนในอุดมคติ)	สามารถ
ประกันได้ว่า	นักศึกษาแต่ละคนจะรู้จักและคุ้นเคยกันดี	จะไม่มีนักศึกษาแม้แต่หนึ่งคนที่จะ
ถูกลืม	โดยไม่ได้รับการดูแล	และพัฒนา
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 2) อาจารยเ์ปน็ผูนาํ (Faculty Leadership)	–	เมือ่มหาวทิยาลยัมขีนาดใหญม่าก	
ขึ้น	การดูแลการดำาเนินชีวิตของนักศึกษา	จึงไม่อาจอยู่ในมือของอาจารย์ได้อีกต่อไป	แต่ได้
รบัการปรบัเปลีย่นใหด้แูลโดยสว่นกลาง	ซึง่อาจเปน็ผูจ้ดัการหอพกัมอือาชีพ	ซ่ึงไมใ่ช่อาจารย์
ใน	 มหาวิทยาลัย	 ดังน้ันบรรยากาศนอกห้องเรียนและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 จึงไม่ใคร่
สอดคล้อง	 กับสิ่งที่ได้เรียนมาในห้องเรียน	 และที่เลวร้ายกว่าน้ัน	 มหาวิทยาลัยบางแห่งยัง
พยายามหาผล	กำาไรจากหอพักนักศึกษาอีกต่างหาก

ระบบ	residential	college	สามารถลดและเยียวยารักษาความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยใหญ่ของช่วงเวลาที่ผ่านมาได้	โดยให้การจัดการกลับไป
อยู่ในมือของอาจารย์	 	 กระจายหน้าที่	 ที่เคยอยู่กับหน่วยกิจการนักศึกษาและหน่วยดูแล
หอพัก	 ให้มาอยู่กับอาจารย์ที่อยู่ประจำาในวิทยาลัยย่อย	และเมื่อการดำาเนินการกลับมาอยู่
ในวทิยาลยัยอ่ย	ทีม่อีาจารยเ์ปน็ผูน้ำากจิกรรมตา่งๆ	ในลกัษณะสังคมยอ่ยของการอยูร่ว่มกนั	
เชือ่ไดว้า่นกัศกึษาในวทิยาลยัยอ่ยนัน้ๆ	จะไดโ้อกาสในการบม่เพาะทัง้ดา้นวชิาการและสังคม	
ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	 ตลอดสัปดาห์	 และตลอดปีการศึกษา	 โดยวัตถุประสงค์
หลักก็เพื่อประกันว่า	การเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียนได้รับการบูรณาการให้สอดคล้อง
กับชีวิตจริง	นอกห้องเรียนของนักศึกษา

3) ความมัน่คงในสงัคม (Social Stability)	-	การใชช้วีตินอกหอ้งเรยีนของนกัศกึษา
ในรั้วมหาวิทยาลัยใหญ่	 ในช่วง	 4-5	 ทศวรรษท่ีผ่านมา	 ไม่ได้รับการดูแลและชี้แนะจาก
อาจารยม์ากนกั	เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมขีนาดใหญม่ากขึน้	จำานวนนกัศกึษาตอ่อาจารยม์าก
ขึ้น	การศึกษาที่เน้นไปในส่วนของเทคนิคและวิชาการอย่างไม่สมดุลกับกิจกรรมสำาคัญอื่นๆ	
และการศกึษาทีแ่ยกสว่นกบัชวีติจรงิ	สง่ผลใหเ้กดิการกดักรอ่น	ตอ่กระบวนการพฒันาความ
มัน่คงในการดำาเนนิชวีติของนกัศกึษา	ปญัหาการดืม่สรุา	จนเมามายเปน็ประจำา	การตดิพนนั
อย่างงมงาย	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการทำาแท้ง	และการใช้กำาลังและความรุนแรง	 เป็นที่
รบัรูก้นัในหมูอ่าจารย	์นกัศกึษามหาวทิยาลยัและประชาชนทัว่ไป		การเสือ่มวนิยัขัน้พืน้ฐาน
ของเยาวชน	ชวีตินกัศกึษาทีอ่ยูใ่นหอพกัของมหาวทิยาลยัและหอพกัเอกชน		มกัไมไ่ดสั้มผัส
และเรียนรู้ตัวอย่างการใช้ชีวิตที่เหมาะสมจากผู้ใหญ่ที่วุฒิภาวะสูงกว่า

วิทยาลัยย่อย	 ท่ีมีอาจารย์คอยดูแลให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด	 เชื่อว่าจะช่วย	 หล่อ
หลอม	 กระบวนการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่มีความมั่นคง	 อาคารที่พักและบริเวณโดยรอบที่น่า
อยูแ่ละ	ปลอดภยัของวทิยาลยัยอ่ย	ตลอดจนการจดักจิกรรมรว่มกนัเปน็ประจำา	รายสัปดาห	์
รายเดอืน	และรายป	ีจะทำาใหน้กัศกึษาเกดิความรูส้กึวา่เปน็สว่นหนึง่ของสิง่ทีย่ิง่ใหญก่วา่ตวั
นกัศกึษาเอง	สิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้	และสิง่ทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต	ชวีติในแตล่ะปกีารศกึษา	
ในวิทยาลัยย่อย	 ได้สร้างขึ้นมาจากการใช้ชีวิตในปีท่ีผ่านมา	 ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้
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ชีวิตร่วมกันในวิทยาลัยย่อยนี้	 	 	 เป็นที่ยอมรับกันว่า	 	การได้มีส่วนร่วมของเขาทั้งหลาย	มี
ความหมายที่สร้างความผูกพันที่ยั่งยืนและน่าจดจำาเป็นอย่างยิ่ง

4) ความหลากหลายที่แทจริง (Genuine diversity)	-	มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง	
สนับสนุนและส่งเสริม	 คุณค่าของความหลากหลายของการศึกษา	 แต่ความหลากหลายที่
ดำาเนินการกันอยู่โดยส่วนใหญ่	 	 เป็นแบบผิวเผินหรือแบบตื้นๆ	 เช่นมหาวิทยาลัย	 ให้ความ
สำาคัญต่อความหลากหลาย	 ด้านเชื้อชาติของนักศึกษา	 แต่ในขณะเดียวกันกลับมีการแบ่ง
กลุ่มนักศึกษาตามความสนใจของนักศึกษา		ได้แก่	กลุ่มวิทยาศาสตร์	กลุ่มศิลปศาสตร์	กลุ่ม
แพทย์ศาสตร์	กลุ่มรัฐศาสตร์	กลุ่มพยาบาลศาสตร์	และอื่นๆ	ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความ
สนใจคล้ายๆ	กัน		ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ร่วมกัน

ความหลากหลายทีแ่ทจ้รงิสามารถเกดิข้ึนไดใ้นวทิยาลัยยอ่ย	โดยการอยูร่ว่มกนัของ
อาจารย์	นักศึกษา	ผู้อาวุโส	เยาวชน	กวี	วิศวกร	นักวิทยาศาสตร์	คนที่มีความกล้า	คนที่ขี้
อาย	คนรวย	คนจน	คนขยัน	คนเกียจคร้าน	และคนประเภทต่างๆ	ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน
ในบรรยากาศของสถาบนัการศกึษา	ทีม่คีวามมัน่คง	อบอุน่	ปลอดภยั	และความใกลช้ดิ	การ
ดำาเนนิกจิกรรมรว่มกนัในแตล่ะสปัดาห	์ในแตล่ะเดอืน	และแตล่ะป	ีนกัศกึษาทัง้หมดไดเ้รยีน
รู้	ได้เติบโต	ได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่	

โดยสรปุ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีไดต้ัง้ปณธิานทีจ่ะพฒันา	มจธ.
วิทยาเขตราชบุรี	แห่งนี้	ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันตกของประเทศไทย	โดยมีพันธ
กิจในการสร้างงานวิจัยหรือความรู้ท่ีสอดคล้องกับภูมิภาค	 	 การสร้างเครือข่ายกับสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง	 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	 ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
และการสร้างอาชีพให้ชุมชน	และการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้เล่งเห็นความสำาคัญ
ของการพัฒนารูปแบบการศึกษา	 เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความเก่งและดี	
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	 และเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 ผ่านการบ่มเพาะทางการ
ศกึษา	ในระบบวทิยาลยัยอ่ยในมหาวทิยาลยัใหญ	่หรอืทีเ่ปน็ทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่	“Residential	
College”
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การพัฒนาอาคาร
และสภาพแวดล้อมที่ด ี
ของมจธ.วิทยาเขตราชบุรี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีวทิยาเขตราชบรุ	ีตัง้อยูท่ี	่อำาเภอจอมบงึ			
จังหวัดราชบุรี	 	 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น	 	 1,117	 ไร่	 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
ศึกษาพัฒน์		ให้	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ในการให้คำาปรึกษาแผนแม่บท				และร่วมวางแนวคิดให้แก่วิทยาเขตราชบุรี				ผังแม่บทที่	
MIT	 ที่ทำากำาหนดการทะยอยสร้างมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ	 30	 ปี		
เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี	2540		รัฐบาลจึงยังไม่สนับสนุนการก่อสร้าง

ในระยะทีผ่า่นมา			มหาวทิยาลยัไดใ้ชง้บประมาณรายไดข้องตนเอง			กอ่สรา้งอาคาร
และพัฒนาสถานที่ได้แก่	อาคารปฐมคาร	และอาคารหอพัก			รมณียคาร		เพื่อใช้ในการให้
บรกิารตา่งๆของมหาวทิยาลยั	เบือ้งตน้ใชจ้ดัฝกึอบรมเดก็เยาวชนและครู		ดา้นวทิยาศาสตร์		
สิง่แวดลอ้ม		ความหลากหลายทางชวีภาพ			รวมทัง้เปน็พืน้ทีว่จิยัภาคสนามเรือ่งผึง้พืน้เมอืง		
ต่อมาใช้ประชุม	อบรม	สัมมนา		ในวงกว้างขึ้น			ให้บริการที่พัก		รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ			และประชาชนในพื้นที่
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ในปี	2553			ด้วยการสนับสนุนและผลักดันของประชาชนในพื้นที่			มหาวิทยาลัย
ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2555	จารัฐบาล	ให้ดำาเนินการ
ก่อสร้างอาคารและสถานท่ีจำานวน	 400	 ล้านบาท	 เพื่อให้สามารถเปิดรับนักศึกษา		
มหาวทิยาลยัจงึไดว้างแผนแมบ่ทและออกแบบกลุม่อาคาร				โดยใชแ้นวคดิวทิยาเขตสเีขยีว
และสะอาด	(Green	and	Clean	Campus)				ให้สามารถรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย	 	 	มีพื้นที่เรียนรู้(Learning	Space)	 	 	 การวิจัย	การบริการวิชาการร่วมกับภาค
ประชาชน		รองรับนักศึกษาได้กว่า	5,000	คน			พื้นที่ก่อสร้างที่สำาคัญประกอบด้วย	

1.	 อาคารเรยีนรวม			มหีอ้งเรยีนหลายขนาดใชส้ำาหรับการเรยีนแบบกลุ่มขนาดเล็ก
ไปจนถึงห้องเรียนขนาดใหญ่ความจุ	600	คน			สามารถใช้งานสัมมนา	ประชุม
และเวทีการแสดงของนักศึกษา	 	 และสามารถเปิดให้ประชาชนและหน่วยงาน
ใช้ได้

2.	 อาคารวิจัยและบริการ	มีห้องปฏิบัติการวิจัย	และห้องปฏิบัติการระบบต้นแบบ
รองรับการทดสอบกระบวนการผลิต	การผลิตอาหาร	และเคร่ืองมือขนาดใหญ่ได้	

3.	 อาคารปฏบิตักิาร		เปน็อาคารขนาดใญท่ีป่ระกอบดว้ยหอ้งปฏิบตักิารรองรบัการ
วจิยัขัน้สงู	ทีส่ามารถวจิยัเชิงสหวทิยาการได	้เชน่			เทคโนโลยชีวีภาพ		เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย	ทั้งยังมีส่วนพื้นที่สำาหรับดำาเนินการทางธุรกิจ		หรือ
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจสำาหรับเอกชน

4.	 อาคารหอสมุด	 เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เน้นการเปิดกว้าง	 และการปะทะสังสรรค์เชิง
ความคดิ(Interactive-Interaction)	รองรบัการใชส้ือ่แบบดจิติอลในโลกอนาคต	

5.	 หอประชุม		เป็นอาคารอเนกประสงค์สำาหรับการจัดกิกรรมต่างๆของนักศึกษา		
และพร้อมให้บริการแก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ



53

6.	

สนามกฬีา		เปน็สว่นสนัทนาการทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการออกกำาลงักาย		และสขุภาพ
ที่ดีของนักศึกษา	ชุมชน	และประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการ			ประกอบด้วยสนาม
ฟุตบอลขนาดมาตราฐานและอัศจรรย์ที่นั่งมีหลังคา		พร้อมลู่วิ่ง			สนามเทนนิส		
สนามบาสเกตบอล		

การก่อสร้างได้ใช้หลักรักษาพื้นท่ีป่าและต้นไม้เดิมให้มากที่สุด	 โดยใช้งบประมาณ
จริง	359	ล้านบาท	และจะเสร็จในปี2555นี้	นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณส่วน
ของมหาวิทยาลัยขุดบ่อน้ำาขนาดใหญ่	 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำาและนำาความชุ่มชื้นมาสู่พื้นที่ใน
ระยะยาว	และก่อสร้างอาคารหอพักหลังที่	1	เพื่อให้พร้อมรับการเปิดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา	2556

สำาหรบัปงีบประมาณ	2556			มหาวทิยาลยัยงัจะไดร้บังบแผ่นดนิเพือ่กอ่สรา้งหอพกั
อีกจำานวน	2	หลังในวงเงิน	130	บาท	 โดยมหาวิทยลัยจะต้องใช้งบประมาณรายได้สมทบ
กว่า	40	ล้านบาท	ซึ่งกลุ่มหอพักนี้จะออกแบบตามแนวคิด	Residential	College	ให้สร้าง
สภาพแวดล้อมในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ	 และสร้างวิถีชีวิตบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์ให้แก่นักศึกษา		ให้ออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีและเก่ง
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มจธ. กับการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

มห�วิทย�ลัยได้ทำางานร่วมกับโรงเรียน	 โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้	
กระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มครูและนักเรียน	และเยาวชนทั่วไป

มีกลุ่มเป้�หม�ยหลักประกอบด้วยนักเรียนและเย�วชน	3	กลุ่ม		ได้แก่		
	 โรงเรียนรอบวิทยาเขตมหาวิทยาลัยที่บางมด		บางขุนเทียน		รวมถึงเขตติดต่อ

ในฝั่งธนบุรีและสมุทรปราการ		และวิทยาเขตราชบุรี
	 โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริ		

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	ในพืน้ทีจ่งัหวดันา่น		จงัหวดั
แพร่	 	จังหวัดเชียงราย	อำาเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	 	จังหวัดสกลนคร	 	จังหวัด
แม่ฮ่องสอน		จังหวัดราชบุรี	 	จังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดพังงา	อำาเภออมก๋อย	
จังหวัดเชียงใหม่	และอำาเภอท่าสองยาง		จังหวัดตาก		

	 นักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์				

เมือ่มจธ.ไดเ้ริม่เขา้มาในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรุแีละภาคกลางตอนลา่ง		จงึไดส้รา้งเครอื
ขา่ยความรว่มมอืกบัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	โรงเรยีน	และครใูนพืน้ที	่เพือ่รว่มกนัพฒันา
ความสามารถการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในพื้นที่	 ทั้งจะเป็น
พันธมิตรที่สำาคัญในการพัฒนาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมของ	มจธ.	 และ
กลไกสำาคัญในการคัดสรรนักศึกษาที่มีความโดดเด่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ในระยะแรก	มจธ.	ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)	ทำาโครงการคลินิกครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
เขตทุรกันดาร	 โดย	 มจธ.รับผิดชอบโครงการอินเตอร์เสมือนในการจัดทำาระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอรแ์ละระบบ	LAN	ใหแ้กโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนตะโกปดิทอง	และขยาย
การสนบัสนนุดา้นอปุกรณค์อมพวิเตอรใ์หแ้กโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นถ้ำาหนิ	โรง
เรียนตชด.ท้ังสองเป็นโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำาริฯ	
และให้แก่โรงเรียน	 สพฐ.ในเขตอำาเภอสวนผึ้ง	 	 โดยครูสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสาระที่
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เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสสวท.	 	 แล้วนำามาลงเซิร์ฟเวอร์ของ
โรงเรียนและสามารถ	on	line	เครื่องในโรงเรียนได้			ได้จัดโครงการไอทีรียูส	โครงการลด
ชอ่งวา่งดจิติอล	นำาอาจารยแ์ละนกัศกึษาอบรมการใชง้านและบำารงุรกัษาเครือ่งใหแ้กค่รแูละ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง	 	 ปัจจุบันได้มีการดำาเนินงานในรูปแบบโครงการต่างๆ	 ที่ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาครูและนักเรียนที่หลากหลายมากขึ้น	ได้แก่

โครงก�รศูนย์ก�รเรียนรู้ด�ร�ศ�สตร์และธรรมช�ติวิทย�	พื้นที่ภ�คตะวันตก			
สสวท.	 ร่วมกับ	 มจธ.	 และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก	 8	

จังหวัด	ได้เห็นความสำาคัญและร่วมทำางานกันในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ		เพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูวิทยาศาสตร์ช่วง
ชั้นที่	2	–	3	จากโรงเรียนขยายโอกาส				เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่น	โดยใช้กลไกการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่
มีกระบวนการอย่างมีขั้นตอน			และศึกษาจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัว			รวมถึงบูรณาการให้
เกดิความรูแ้ลว้นำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน	์ผา่นการพฒันาสมรรถนะของครผููส้อนวทิยาศาสตร์
ในโรงเรียน	 	 โดยใช้โครงงานเป็นเครื่องมือการเรียนรู้	 (Project-Based	 Learning:	 PBL)			
เพื่อสร้างนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และสร้างประชาชนในสังคมที่มีความ
ตระหนักทางวิทยาศาสตร์	(Science	Awareness)	

ไดด้ำาเนนิโครงการมาตัง้แตป่	ี2549	ถึง	2552	มคีรวูทิยาศาสตร	์เขา้อบรมทัง้สิน้	119	
คน	จำานวนนักเรียนที่เข้าร่วม	182	คน	และมีโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น	90	โครงงาน		พบ
ว่าครูมีการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสู่นักเรียนมากขึ้น			โดยวัดจาก
แนวโน้มของคะแนน	 NT	 ของนักเรียนสูงขึ้น	 อี	 	 กทั้งแนวทางในการสอนโดยใช้ดครงงาน
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสามารถเรียนรู้การทำาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้ดี			และสามารถพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพให้เป็นครูต้นแบบ			ที่
จะเป็นตัวคูณในการเป็นพี่เลี้ยงช่วยความสามารถให้แก่เพื่อนครูที่อยู่ในเครือข่ายได้อีก	

โครงก�รพัฒน�เด็กด้�นคณิตศ�สตร์และก�รคำ�นวณ	(ค่�ย	Math&Comp)
มเีปา้หมายเพือ่พฒันากระบวนการคดิการคำานวณของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมปลาย

ทางด้านคณิตศาสตร์และการคำานวณ			และเพื่อให้สามารถนำาความรู้ด้านคณิตศาสตร์และ
การคำานวณไปประยุกต์เข้ากับวิธีการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้	 	 สำาหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนในพืน้ทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใน	8	จงัหวดัภาค
กลางตอนลา่ง	โดยทำาการประกาศรบัสมคัรและทำาการสอบทัง้ขอ้เขยีนและสมัภาษณ	์		เพือ่
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คัดนักเรียนเข้าค่ายอบรม	ณ	มจธ.วิทยาเขตราชบุรี	และจัดให้มีการติดตามการพัฒนาของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง	

โครงการจัดมาแล้ว	 5	 รุ่น	 	 มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมจากทุกจังหวัดในเขตภาค
กลางตอนลา่งมารว่มกวา่	180	คน		นกัเรยีนทีผ่า่นคา่ยนีไ้ดม้ทีกัษะดา้นคณติศาสตรแ์ละการ
คำานวณสงูขึน้	ทัง้มมีมุมองใหม่ๆ ดา้นวทิยาสตรม์ากข้ึน	โดยนกัเรยีนทีม่คีวามมุง่มัน่และตัง้ใจ
จริงได้สนับสนุนให้เข้ามาเรียนรู้ต่อในห้องปฎิบัติการวิจัย	ที่	มจธ.บางมด		ส่วนหนึ่งคัดเลือก
เขา้รว่มโครงการ	2B-KMUTT(	โครงการทีป่ลกูฝงัและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละ
มีประสบการณ์ด้านวิจัย	การทดลอง	การประดิษฐ์			โดยคัดเลือกนักเรียนให้เข้ามาทำางาน
วจิยัและการประดษิฐท์างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี		รว่มกบัอาจารยแ์ละปฏบิตังิาน
จริงในห้องปฏิบัติการของมจธ.ที่บางมดและบางขุนเทียน)		และมีนักเรียนจำานวนหนึ่งได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อที่	มจธ.	

รุ่นที่	1		จำานวนนักเรียน	20	คน	(ศึกษาต่อมจธ.	คณะวิศวฯ	2	คน,	คณะครุศาสตร์ฯ	
1	คน)	จาก	ร.ร.เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร	์กาญจนบรุ,ี	ร.ร.อรณุ
ประดิษฐ์,	 ร.ร.นารีวิทยา,	 ร.ร.ปากท่อพิทยาคม,	 ร.ร.สวนผ้ึงวิทยา,	
ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ,	ร.ร.พรหมานุสรณ์	เพชรบุรี,	ร.ร.ศึกษานารี

รุ่นที่	2		จำานวนนักเรียน	46	คน	(ได้รับคัดเลือกเข้า	2B-KMUTT	รุ่น6		จำานวน	3คน,	
รุ่น7	 จำานวน	 3คน)	 จาก	 ร.ร.เบญจมราชูทิศ,	 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี,	ร.ร.กาญจนานุเคราะห์,	ร.ร.เทพมงคลรังษี,	ร.ร.รัตนราษฏร์บำารุง,	
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ

รุ่นที่	3		จำานวนนักเรียน	33	คน	(ได้รับคัดเลือกเข้า	2B-KMUTT	รุ่น7		จำานวน	1คน,	
รุ่น8	จำานวน	1คน	และศึกษาต่อมจธ.	2	คน)	จาก	ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย,	
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี,	ร.ร.เบญจมราชูทิศ,	ร.ร.วิสุทธรังษี

รุ่นที่	4		จำานวนนักเรียน	43	คน	(ได้รับคัดเลือกเข้า	2B-KMUTT	รุ่น8	จำานวน	4	คน)
จาก	 ร.ร.ราชินีบูรณะ,	 ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	 กาญจนบุรี,	
ร.ร.สตรสีมทุรปราการ,	ร.ร.สงวนหญงิ,	ร.ร.ทา่มะกาวทิยาคม,	ร.ร.ศรยีาภัย,	
ร.ร.พรหมานสุรณ	์เพชรบรุ,ี	ร.ร.อูท่อง,	ร.ร.วสุิทธรงัษ,ี	ร.ร.รตันราษฎรบ์ำารงุ

รุ่นที่	5		จำานวนนักเรียน	40	คน		จาก	รร.เบญจมราชูทิศ			รร.ดรุณาราชบุรี			รร.สาย
ธรรมจนัทร	์		รร.ราชโบรกิานเุคราะห	์จ.ราชบรุ	ีรร.วสิทุธรงัส	ีจ.กาญจนบรุร	
รร.สตรสีมทุรปราการ	จ.สมทุรปราการ	รร.กรรณสตูศกึษาลยั	จ.สพุรรณบรุ	ี
รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม	จ.นครปฐม	รร.เทพศิรินทร์	กรุงเทพมหานคร	
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นายบูชาภัทร	ป้านศรี	นักเรียนจากค่าย	Math&Comp	รุ่น1	จากร.ร.พรหมานุสรณ์	
เพชรบรุ	ีปจัจบุนัเปน็นกัศกึษาป	ี4	คณะวศิวกรรมศาสตร	์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้		ใหค้วาม
เห็นว่า	 “ค่าย	Math&Compได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิท-
ยาลัยและกิจกรรมที่พี่ๆ	สตาฟจัด	ทำาให้ได้ความสนุกสนานสามัคคี	สามารถนำาเทคนิคที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับมัธยม	นำาไปใช้การทำาข้อสอบ	เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย			
และนำาไปเป็นพื้นฐานสำาหรับในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย	อีกทั้งกิจกรรมนันทนาการ		
ได้เรียนรู้การเข้าสังคม		การทำางานเป็นกลุ่มและได้เพื่อน	ต่างโรงเรียน”

“การไดเ้ขา้มาเรยีนที	่KMUTT	ไดเ้รยีนรู	้วา่เราควรปรบัตวัในการเรยีนใหต้า่งกบัการ
เรยีนมธัยมอยา่งมาก	ทาง	KMUTT	ไดจ้ดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนำาความ
รู้ความสามารถที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพตามรายงานได้เหมาะสม		โดยเน้นภาษาอังกฤษ
เป็นสำาคัญ	วิชาเรียนส่วนใหญ่ของ	KMUTT	จะทำาการเรียนการสอนด้วยสไลด์ภาษาอังกฤษ			
เพือ่ใหน้กัศกึษาไดฝ้กึการอา่นและใช้ภาษาองักฤษในการเรยีน			จงึตอ้งปรบัตวัเพือ่ใหส้ามารถ
รับสิ่งใหม่เหล่านี้ได้”

โครงก�รห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์ร่วมกับ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

มีวัตถุประสงค์เร่งรัดพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ			
คณิตศาสตร์ในระดับชั้น	ม.ปลาย			ในโรงเรียนสพฐ.ที่มีความพร้อม	96	โรง	และโรงเรียน
จฬุาภรณราชวทิยาลยั	12	โรง			ซึง่จะเปน็การสรา้งฐานนกัวจิยัดา้น	วทิยาศาสตร	์คณติศาสตร	์
และ	เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อมในอนาคต		

มจธ.และเครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่งไดส้รา้งเครอืขา่ยกบัโรงเรยีนในพืน้ที่
ที่ร่วมโครงการจำานวน	11	โรงเรียนได้แก่		ร.ร	สมุทรสาครบูรณะ	จ.	สมุทรสาคร	ร.ร	ศัทธา
สมุทรสงคราม		จ.	สมุทรสงคราม	ร.ร	พระปฐมวิทยาลัย	จ.	นครปฐม	ร.ร	กรรณสูตรศึกษาลัย	
จ.	 สุพรรณบุรี	 ร.ร	 	 วิสุทธรังสี	 จ.	 กาญจนบุรี	 	 	 ร.ร	 	 เบญจมราชูทิศ	 	 จ.	 ราชบุรี																											
ร.ร	 	พรหมานุสรณ์	 	 ร.ร	 เบญจมเทพอุทิศ	 	 ร.ร	จุฬาภรณราชวิทยาลัย	จ.	 เพชรบุรี	 	 ร.ร	
ประจวบวิทยาลัย		จ.	ประจวบคีรีขันธ์		และ	ร.ร	ศรียาภัย		จ.	ชุมพร	และโรงเรียนรุ่นที่	2	
อีก	 14	 โรงเรียนได้แก่	 ร.ร.	 	 สมุทรสาครวิทยาลัย	 จ.	 สมุทรสาคร	 	 ร.ร.ถาวรานุกุล																						
จ.	 สมุทรสงคราม	 	 ร.ร.	 	 สมุทรปราการ	 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ	 จ.	 สมุทรปราการ																	
ร.ร.ราชินีบูรณะ	จ.	นครปฐม		ร.ร.สงวนหญิง		ร.ร.อู่ทอง		จ.	สุพรรณบุรี		ร.ร.กาญจนานุ
เคราะห	์ร.ร	สมเดจ็พระปยิมหาราชรมณยีเขต	ร.ร	ทา่มะกาวทิยาคม	ร.ร.ราชโบรกิานเุคราะห	์
จ.	ราชบุรี		ร.ร.หัวหิน	จ.	ประจวบคีรีขันธ์		และ	ร.ร.สวนศรีวิทยา	ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา					
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ไดเ้ริม่จดัตัง้กลุม่เครอืข่ายครวูทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรภ์าคตะวนัตก			จดัพฒันา
และฝกึอบรมครใูนดา้นวชิาการ	ดา้นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร		และดา้นทกัษะการเรยีนรู	้เปน็
ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์		ดูแลให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	กับนักเรียนร่วมกับครู
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน	 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ให้กับนักเรียน	 อาทิ	 เช่น	 ค่าย
วิทยาศาสตร์		ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาของมจธ.ได้มาจัดกิจกรรมทางวิชาการในแก่
นกัเรยีนในโรงเรยีนรอบวทิยาเขตในรปุแบบตา่งๆ	เชน่			คา่ยปนัรกั		ของนกัศกึษาจากชมรม
ติวเข้ามาทำากิจกรรมสอนหนังสือให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน			และการ
เปิดพื้นที่ของวิทยาเขตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาสำาหรับ
ประชาชนทั่วไป		โดยได้กันพื้นที่ป่ากว่า	20	ไร่จัดเส้นทางเดินธรรมชาติสวนป่าเต็งรัง			เพื่อ
ศึกษานิเวศน์วิทยาของป่าและจำาแนกพันธุ์ไม้				ให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของป่า	และสวนการเรียนรู้ผึ้ง	(Learning	Park	–	Bee	Park)	
ซึ่งเป็นประตูสู่สวนผึ้ง	โดยใช้แนวคิดประกอบ	3	ส่วนคือ	รักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green)	ความรู้	
(Knowledge)	และชุมชน	(Community)	นำาเสนอคู่ไปกับการท่องเที่ยว	เพื่อให้บริการแก่
ประชาชน

การคัดสรรนักศึกษาเข้าศึกษาในมจธ.ราชบุรีเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเป็นผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมในอนาคต				จะเนน้รบันกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพสูงทางดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ซึ่งกิจกรรมกิจกรรมต่างๆท่ีดำาเนินการมาทั้ง	 โครงการพัฒนาเด็กด้าน
คณิตศาสตร์และการคำานวณโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์				โครงการ	2B-KMUTT				
จะเป็นช่องทางสำาคัญและเป็นโอกาสที่นักเรียนในท้องถิ่นจะได้พัฒนาตนเองให้เข้าสู่มจธ.				
ซึ่งมจธ.จะเปิดให้โอกาสสำาหรับนักเรียนในพื้นท่ีท่ีมีฉันทะในการเรียน	 รักวิชาวิทยาศาตร์				
และเป็นคนดีของสังคม			มุ่งมั่นที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง			ได้เข้ามาศึกษา	โดย
จะสร้างกลไกการรับนักศึกษาร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นเช่น	จังหวัด				อบจ.			อบต.	ต่อไป	
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ผึ้ง 
“สู่สวนผึ้ง”

มจธ.	ราชบุรี	ตั้งอยู่	ณ	บ้านรางอาว	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี		ซึ่ง
เปน็ประตสููส่วนผึง้	ทำาใหห้ลายคนนกึถงึ	“ผึง้”	แมลงตวัเลก็	อยูร่วมกนัเปน็สงัคม	ขยนัหากนิ	
ต่อยเจ็บ	เป็นที่กลัวของหลายคนในพิษของผึ้ง	อีกในแง่มุมหนึ่งนั้นกลับพบว่า	ผึ้งเป็นแมลง
เศรษฐกิจสำาคัญ	ที่ให้ผลิตภัณฑ์มากมาย	เช่น	

น้ำ�ผึ้ง	 (Honey)	 	คือ	น้ำาหวานที่ผึ้งเก็บมาจากดอกไม้	 	 โดยผึ้งจะกลืนน้ำา
หวานลงสู่กระเพาะน้ำาหวาน	ซึ่งจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำาหวาน		แล้วนำามาเก็บไว้ใน
หลอดรวงผึ้ง	

เกสรผึง้	(Bee	pollen)	คอื	เกสรดอกไมท้ีผ้ึ่งเกบ็และคลกุเคลา้กบัน้ำาหวาน
ของดอกไม้	โดยวิธีการใช้ลำาตัวคลุกเคล้า		ให้เกสรติดตามตัว			และใช้ขาปัดเขี่ยรวม
กันเป็นก้อนเล็กๆ	ติดไว้ที่ปลายขาหลังทั้งสองข้างบริเวณอวัยวะที่เรียกว่า	“ตะกร้า
เก็บเกสร”	และนำากลับมาเก็บในรัง	 เพื่อใช้เป็นอาหารประเภทโปรตีนสำาหรับเลี้ยง
ตัวอ่อน

นมผ้ึง	 (Royal	 jelly)	 เป็นสารชนิดหนึ่งที่ผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า			
ที่อยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงาน	มีลักษณะเป็นครีมสีขาวข้น	กลิ่นออกเปรี้ยวและรส
ค่อนข้างเผ็ดนิดๆ		ซึ่งเป็นอาหารสำาหรับตัวอ่อน			

ไขผ้ึง	(Bee	wax)	เป็นสารท่ีผ้ึงงานผลิตจากต่อมไขผ้ึง	เพ่ือใช้สร้างรวงรังผ้ึง	
พรอพอลสิ	(Propolis)	เปน็สว่นผสมทีไ่ด้จากยางไมท้ีผ้ึ่งไปเกบ็รวบรวมมา		

มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยาง	ซึ่งเป็นฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย	
                          

 

	 น้ำาผึ้ง	และไขผึ้ง	ที่นำามาทำาเทียน	 พรอพอลิส	 นมผึ้ง
	 และน้ำายาขัดหนัง
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ผลติภณัฑจ์ากผึง้	มปีระโยชนม์ากมาย	เชน่	น้ำาผึง้		เกสรผึง้		และนมผึง้		มสีารอาหาร
จำาพวก	 โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีน	 วิตามิน	และเกลือแร่	 ต่างๆ	ที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย
มนษุย	์		ไขผึง้นำามาใชใ้นอตุสาหกรรมหลายดา้น			โดยเฉพาะนำาไปใชเ้ปน็ส่วนผสมของเครือ่ง
สำาอาง	 เช่น	 ลิปสติก	 และน้ำามันทาผิว	 และยังนำาไขผึ้งไปทำาเทียนไข	 กาว	 	 และหมากฝรั่ง			
สำาหรบัพรอพอลสิมสีารออกฤทธิท์างชวีภาพทีม่คีณุสมบตัทิางเวชภณัฑ	์เชน่	ยบัยัง้แบคทเีรยี
และราก่อโรค	รักษาบาดแผลติดเชื้อ	คุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำาให้เกิดโรคทางเดิน
อาหารและทางเดินหายใจ	 นับได้ว่าผลผลิตทุกชนิดจากผึ้งมีประโยชน์และคุณค่าต่อมนุษย์	
นอกจากนี้บทบาทหลักของผึ้งคือเป็นแมลงผสมเกสรท่ีสำาคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตร		และเป็นสายใยหนึ่งของระบบนิเวศ																																										

ดงันัน้	มจธ.	ราชบรุมีกีารดำาเนนิการโครงการศนูยว์จิยัผึง้		ตัง้แตป่งีบประมาณ	2551			
เปน็ศนูยก์ลางการวจิยั	และใหค้วามสำาคญักบัการบรกิารวชิาการใหก้บัชมุชน			โดยจดัอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งให้เกษตรกรและผู้สนใจ			เพื่อเสริมสร้างอาชีพและราย
ได	้		ในดา้นของผลติภณัฑผ์ึง้และเพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตรใหแ้กช่าวบา้นและเกษตรกร			
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ				โดยยึด
หลักของเศรษฐกิจพอเพียง	

		 โครงการศูนย์วิจัยผึ้งได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรง	 รวม
ทั้งการแปรรูปของผลิตภัณฑ์	ให้กับชาวบ้าน		เกษตรกร		และผู้ที่สนใจ	ทุกๆ	ปี	ประมาณ	
30-50	คนต่อปี	ในพื้นที่ภาคตะวันตก	เช่น	จังหวัดนครปฐม		จังหวัดสมุทรสงคราม	จังหวัด
กาญจนบุรี	 	 และโดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี	 	 เราได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านและกลุ่ม
เกษตรกรเครือข่าย	ดังนี้

กลุม่เลีย้งผึง้อนิทรียเ์ศรษฐกิจพอเพยีง			ตอ่ยอดจาก
โครงการวิจัยที่	มจธ.	พัฒนาขึ้น		ด้วยเทคนิคการเลี้ยงแบบ
ใหม่	 	 	ทุนเลี้ยงต่ำา	 ต้านทานโรคสูง	 ไม่หนีรังง่าย	จึงทำาให้
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล	 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ	 เขาชะงุ้ม	 อ.	 โพธาราม	จ.	 ราชบุรี	 	 ประสบ
ความสำาเร็จในการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงเพื่อผลิตน้ำาผ้ึง
อินทรีย์	ผลผลิตที่ได้นอกจากบริโภคและขายแล้ว	ยังนำามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	คือ		แชมพู	สบู่น้ำา
ผึ้ง	สบู่เหลวล้างมือ	และ	ยาหม่อง	ลดการซื้อและสร้างราย
ได้สู่ครอบครัวกว่า	5,000	บาท/เดือน																				

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ึง	
ณ	กลุม่เกษตรกรฯ	บ้านระฆังทอง	
เขาชะงุ้ม	อ.	โพธาราม	จ.	ราชบุรี
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กลุ่มอนุรักษ์ต้นผึ้งและผึ้งหลวง
โครงการนีเ้ปน็การรวมกลุม่ของคนรกัษผ์ึง้

และต้นผึ้ง	 	 	ซึ่งเคยกระจัดกระจายกันอยู่และได้
มารวมตัวกัน	โดยความร่วมมือของอำาเภอสวนผึ้ง
และชุมชนในพื้นท่ี,	 องค์การบริหารส่วนตำาบล,	
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำาริ	
อ.	สวนผึ้ง	และ	มจธ.				ด้วยวัตถุประสงค์ที่ตรง
กัน	คือ			ความพยายามที่จะอนุรักษ์ต้นผึ้งและผึ้ง
ในพื้นที่ป่าธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรีให้คงอยู่	
และกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม	 ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน	 บ้านหนองขาม	 ต.	 ป่าหวาย	 อ.	
สวนผึ้ง	จ.	ราชบุรี				ได้ทำาการเพาะขยายพันธุ์ต้นผึ้งได้สำาเร็จ	นับเป็นข่าวดีสำาหรับ
คนรักตน้ผึง้	ทำาใหเ้ราสามารถทีจ่ะปลกูอนรุกัษไ์วใ้หเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็	“พญาไม”้	
ของสวนผึ้ง	ที่ปัจจุบันนับวันยิ่งจะหาดูได้ยากขึ้น

          
หมู่บ้�นผึ้ง	 อ.สวนผึ้ง	 จ.ร�ชบุรี	 หมู่บ้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	  
ได้มีการจัดตั้ง	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มเลี้ยงผึ้ง	 บ้านห้วยผาก	ณ	 อำาเภอสวนผึ้ง	
จ.ราชบุรี	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้จากการเล้ียงผ้ึง	 รวมทั้งส่ง
เสริมการทอ่งเทีย่วของสวนผึง้	นอกจากนีย้งัสง่ผลใหช้าวบา้นตระหนกัถงึความสำาคัญ
ของทรัพยากรทอ้งถิน่ของชมุชนนัน้กค็อื	ผึง้	ทำาใหเ้กดิการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และผืนป่าสืบต่อไป	

การอบรมชาวบ้านในการทำากล่องผึ้ง

และการตีผึ้งโพรงรังธรรมชาติเพื่อลง

กล่องเลี้ยงผึ้งที่สร้างขึ้น

ต้นผึ้ง
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นอกจากนี้	มจธ.ราชบุรี	ได้จัดตั้ง	อุทย�นก�รเรียนรู้	–	สวนก�รเรียนรู้ผึ้ง	
(Learning	Park	–	Bee	Park)		โดยใชแ้นวคดิประกอบ	3	สว่นคอื	รกัษส์ิง่แวดลอ้ม	
(Green)		ความรู้	(Knowledge)	และชุมชน	(Community)			นำาเสนอคู่ไปกับการ
ท่องเที่ยว	 เพื่อให้บริการและความรู้เก่ียวกับผึ้งให้กับ	 นักเรียน	 นักศึกษาและ
ประชาชน			ในรูปของการจัดนิทรรศการความรู้	เรื่องผึ้งและการใช้ประโยชน์	และ
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม	สนุกกับการทำาเทียนจากไขผึ้งแท้				ใกล้ชิดผึ้งโดยไม่เป็น
อนัตราย		นอกจากนีย้งัมตีลาดนดัสเีขยีว(Green	market	)		แหล่งค้าขาย	ผลิตภัณฑ์
จากชุมชน	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

นิทรรศการ	Bee	Park	และกิจกรรม
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มจธ. มุ่งวิจัยผึ้งพื้นเมืองของไทย 
สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคง
ของสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของทุน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่	 นับเป็นยุทธศาตร์ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ประเทศทกุมติอิงคร์วม	ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ผึ้งเป็นแมลงเศรษฐกิจสำาคัญ	 ท่ีให้ผลผลิตท่ีมีคุณค่าหลายชนิดทั้งทางตรง
และทางอ้อมแก่มนุษย์	 เช่น	 น้ำาผึ้ง	 เกสรผึ้ง	 นมผึ้ง	 พรอพอลิส	 และ	 ไขผึ้ง	 (wax)	
เป็นต้น	นอกจากนี้บทบาทหนึ่งที่สำาคัญคือ			ผึ้งเป็นแมลงผสมเกสรที่สำาคัญ				โดย
จะทำาให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ		นับเป็นทรัพยากรชีวภาพอีกชนิด
หนึ่งที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนา			เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด	

อาจารย์นักวิจัยจากมจธ.	 ได้ร่วมมือกับเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ	เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,			มหาวิทยาลัยมหิดล,		Sichuan	Agricul-
tural	University	ประเทศจีน,	 	Rhodes	University,	University	of	Pretoria	
ประเทศแอฟริกาใต้,	 JW	 Goethe-Universität	 Frankfurt	 am	Main	 ประเทศ
เยอรมันนี,	Agricultural	Research	Station	ประเทศมาเลเซีย,	Swiss	Bee	Re-
search	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,	University	of	Texas	ประเทศอเมริกา		ร่วมทำา
วจิยัและพฒันาคณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพของผึง้เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ		
นวตักรรมและเทคโนโลย	ีโดยมนีกัวจิยัหลากหลาย
สาขามาร่วมบูรณาการทำาวิจัยด้านผึ้งตามความ
เชี่ยวชาญและความสนใจ	 เช่น	 ด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ	 ชีววิทยา	 ชีวเคมี	 เคมี	 สิ่ง
แวดล้อม	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 และวิศกรรม
ระบบควบคมุและเครือ่งมอืวดั	ฯลฯ			ซึง่สรา้งสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์หลายด้านดังนี้

ผึ้ง	มิตรตัวน้อยที่ให้เรามากกว่าน้ำาหวาน
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คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและ
ก�รปรับตัวของผึ้งท้องถิ่นในประเทศไทย

งานวิจัยได้ทำาเรื่อง	 การกระจายตัวและความชุกชุมของประชากรผึ้งในเขต
ภาคพืน้ตะวนัตก	ปจัจยัการทิง้รงัในผึง้มิม้	และผึง้โพรง	พฤตกิรรมการเตน้รำาสือ่สาร
เพือ่หาอาหารและแหลง่ทีต่ัง้รงัใหมใ่นผึง้พืน้เมอืงของไทย	การปรบัตวัทางพฤตกิรรม	
ชีววิทยาและสรีระวิทยา	 ของผึ้งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของสิ่ง
แวดล้อมและอุณภูมิโลก	องค์ความรู้เหล่านี้นำามาซึ่งการรู้จักผึ้งในบ้านเรา	เพื่อการ
ใช้ประโยชน์และแนวทางการอนุรักษ์ในอนาคต	ตัวอย่างของผลการค้นพบและการ
พัฒนาต่อ	ยอดที่สำาคัญเป็นดังต่อไปนี้

ส�รออกฤทธิ์ท�งชีวภ�พของผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ก�รค้นพบคุณสมบัติท�งย�ของน้ำ�ผึ้งและ

พรอพอลิสจ�กผึ้งและชันโรง 	ได้แก่		คุณสมบัติการ
ต้านแบคทีเรียก่อโรค			คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนซ์	
คุณสมบัติการต่อต้านเซลล์เน้ืองอกและมะเร็ง	 งาน
วิจัยยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบความปลอดภัย	แต่ก็
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบสารใหม่ๆ	 เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางยาของเราในอนาคต

ก�รพัฒน�ส�รไล่มดจ�กส�ร
สกัดจ�กพรอพอลิสในผ้ึงและชันโรง 
มจธ.	ได้ต่อยอดงานวิจัยโดยใช้	“ยาผึ้ง”	
หรือ	พรอพอลิส:	ซึ่งเป็นยางไม้ที่ผึ้งเก็บ
สะสมไว้ใช้เป็นยาในรังผึ้ง		พบว่าในพรอ
พอลิสมีสารไล่มดประสิทธิภาพสูง	 ซ่ึง
ขณะนี้กำาลังทำาวิจัยสกัดสารนี้ออกมา	
เพื่อในอนาคตอาจพัฒนาเป็นสารไล่มด
จากธรรมชาติที่ได้ผลดี	ไร้สารพิษตกค้าง

น้ำาผึ้ง	อาหารชั้นเลิศ

พรอพอลิสจากรังผึ้ง	มีสารไล่มดประสิทธิภาพสูง
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ก�รวิจัยก�รพัฒน�เทคนิคก�รเลี้ยงผึ้ง
การวิจัยการ	 “เลี้ยงผึ้งเศรษฐกิจพอ

เพียง”	 ทำาให้ได้ต้นทุนเลี้ยงต่ำา	 ผึ้งแข็งแรง
ต้านทานโรคสูงและไม่หนีรังง่าย	 ขณะนี้มีกลุ่ม
เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาใช้จริงแล้ว	 พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้า
เยีย่มชมและศกึษาเรยีนรู	้(ข้อมลูเพิม่เตมิในหวัขอ้	
กลุ่มเลี้ยงผึ้งอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง)	

การขยายและคดัเลอืกสายพนัธุข์องผึง้โพรง
ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงแบบครัวเรือนและ	แบบอุตสาหกรรม			เป็นการศึกษาการ
คัดเลือกสายพันธุ์ของผึ้งโพรงที่ไม่หนีรังง่าย	 ไม่ดุ	และให้ผลผลิตน้ำาผึ้งที่ดี	 โดยการ
สร้างผึ้งนางพญา	และนำาน้ำาเชื้อจากผึ้งตัวผู้มาผสม		โดยใช้เทคนิคการผสมเทียม

ก�รศึกษ�ก�รวิจัยเพื่อป้องกันและกำ�จัดไรศัตรูผึ้ง
ผึ้งมีศัตรูธรรมชาติที่สำาคัญ	คือ	ไรศัตรูผึ้ง		โดยไรจะดูดกินน้ำาเลี้ยงจากผึ้งใน

ระยะตัวอ่อน	ทำาให้ตัวอ่อนตาย	หรือเป็นผึ้งตัวเต็มวัยที่พิการไม่มีปีก	เป็นต้น		ทำาให้
สภาพรังผึ้งอ่อนแอ	 	 ไม่แข็งแรง	 และรังจะตายในที่สุด	 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชาวบ้านผู้เลี้ยงผึ้ง	 จึงมีการศึกษาการวิจัยเพื่อป้องกันและกำาจัดไรศัตรูผึ้ง	 และการ
ศึกษาการหาสายพันธุ์ผึ้งที่ต้านทานต่อไรศัตรูผึ้ง	

ง�นวิจัยต้นผึ้งและปัจจัยคุกค�มของผึ้งในพื้นที่อำ�เภอสวนผึ้ง 
ในแนวป่าลึกเทือกเขาตะนาวศรีชายแดนระหว่างไทยกับพม่าน้ันมีต้นไม้

ขนาดใหญ่สูง	 20	 -	30	 เมตร	ต้นไม้นี้มีผึ้งหลวงมาทำารวงรังขนาดใหญ่	กว้าง	1-2	
เมตร		มีรายงานพบผึ้งหลวง	กว่า	200	-	300	รังภายในต้นเดียว			ต้นไม้นี้เรียกว่า	
“ไหมซ่าเลียง”	 “ต้นชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง”	 ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ	 อำาเภอสวนผึ้ง	 คณะ
วิจัยได้ดำาเนินการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสภาวะการอยู่รอดของผ้ึงหลวงและ
ต้นผึ้งในพื้นที่เทือกเขาตะนาวศรี	อำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	เพื่อเป็นแนวทางใน
การอนรัุกษ์ฟืน้ฟสูญัลกัษณข์องพืน้ทีแ่ละชว่ยรกัษาสมดลุธรรมชาตใิหก้บัระบบนเิวศ	
และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

การตีผึ้งโพรงธรรมชาติลงกล่องเลี้ยง
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ก�รพฒัน�ผลติภณัฑแ์ปรรปูตน้แบบ	งาน
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผึ้งและ
ชันโรง	 โดยนำาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง	 อันได้แก่	
น้ำาผึ้ง	ไขผึ้ง	เกสรผึ้ง	พรอพอลิส			มาพัฒนา
คุณสมบัติคู่กับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ตน้แบบ	ขณะนีม้ผีลติภณัฑต์น้แบบกวา่	10	
รายการ	 ที่ทางคณะผู้วิจัยพร้อมให้การ
อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ	
เช่น	แชมพู	ครีมบำารุงผิว	ลิปบาล์ม	สบู่	ยา
หม่อง	ฯลฯ
ก�รประยกุตใ์ชพ้ฤตกิรรมผึง้ในเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์

งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้พฤติกรรรม
ในการหาอาหารของผึ้ง	 	 นำามาใช้ในการ
ควบคุมการทำางานของหุ่นยนต์นาโนการ
แพทย	์ใหส้ามารถคน้หาบาดแผลในเสน้เลอืดและทำาการซอ่มแซมบาดแผลไดร้วดเรว็
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

						ต้นผึ้งพญาไม้แห่งขุนเขา	มีผึ้งหลวงมาอาศัยอยู่นับร้อยรัง	 	 						วิจัยและสำารวจต้นผึ้ง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น	
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						ต้นผึ้งพญาไม้แห่งขุนเขา	มีผึ้งหลวงมาอาศัยอยู่นับร้อยรัง	 	 						วิจัยและสำารวจต้นผึ้ง

ภาพจำาลองหุ่นยนต์นาโนการแพทย์ขณะทำาการซ่อมแซมบาดแผลภายในเส้นเลือด

ส่วนที่อยากให้เพิ่มตรงนี้			ชื่อบทความวิจัย/หนังสือของขวัญและแอ๋ว		โดย
สรุปเป็นภาษาชาวบ้านประมาณสองสามบันทัดว่างานวิจัยแต่ละชิ้น	 	มีการค้นพบ
อะไรใหม่		มีนัยยะอะไร

ประวัติผู้เขียน  
น�งส�วอรวรรณ		ดวงภักดี		 วท.บ	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	เหรียญทอง)		
	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วท.ด.	วิทยาศาสตรชีวภาพ	
	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อาจารย์	มจธ.	ราชบุรี



68

นวัตกรรมก�รบริก�รจัดก�รอุดมศึกษ�	:	
เครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรี

สู่เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนล่�ง

แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงไปสู่ภูมิภาค	
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและความเปน็อยูข่องประชาชนในพืน้ที	่และใชเ้ปน็กลไกใน
การพฒันาสร้างความเจรญิแกพ่ืน้ทีม่าตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
ฉบับที่	1	โดยมีการตั้งมหาวิทยาลัยตามหัวเมืองใหญ่ในภาคต่างๆ	ต่อมาในปี	2538	
กม็นีโยบายจากรฐับาล	เรือ่งการขยายโอกาสอดุมศกึษาเขา้สูภ่มูภิาค	โดยใชแ้นวทาง
การจดัตัง้วทิยาเขตสารสนเทศ	ให้มหาวทิยาลยัที่เข้มแขง็จดัตัง้วิทยาเขตของตนเอง
ในตา่งจงัหวดัตามภมูภิาคตา่งๆ			ซึง่มมีหาวทิยาลยัตา่งๆกลุ่มแรกทีไ่ดร้บังบประมาณ	
จัดตั้งวิทยาเขตจำานวน	 12	 วิทยาเขต	 แต่เมื่อปี	 2540	 ซ่ึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ
ประเทศ			ทำาให้มหาวิทยาลัยอีกจำานวนหนึ่งที่มีแผนการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
ของตนเองต้องประสบปัญหา	 บางแห่งต้องชะลอโครงการ	 แต่ก็นับว่าเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้ระดับหนึ่ง	 จนกระทั่งการ
เปลี่ยนสถานะของสถาบันราชภัฏและสถาบันราชมงคลให้เป็นมหาวิทยาลัย	 ในปี		
2548		นบัไดว้า่เปน็การเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหค้นในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ถงึการศกึษา
ในระดบัสงูไดง้า่ยขึน้	และเปน็โอกาสยกระดบัคณุภาพการศกึษานีใ้หส้งูมากขึน้ดว้ย			

แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันการอุดมศึกษาของไทยก็ประสบ
ปัญหาที่คล้ายกันในหลายเรื่องแต่มีประเด็นที่สำาคัญคือ	

1.	 การสนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐัทีไ่มเ่พยีงพอ			ทัง้การจดัการศึกษา
และการวิจัย	 ซึ่งส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตทั้งคุณภาพของบัณฑิตและ
ปรมิาณทีไ่มพ่อเพยีงตอ่ความตอ้งการ	โดยเฉพาะสายวทิยาศาสตร	์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.	 การขาดระบบการบรหิาร	จดัการทีเ่อือ้ตอ่การบรหิารมหาวทิยาลยั			ซึง่
สว่นใหญย่งัอยูใ่นระบบราชการ	สง่ผลตอ่การจดัการบคุลากร	โดยเฉพาะ
การจัดหาคนที่มีความสามารถสูงเข้าสู่ระบบ	 	 และการการบริหารงบ
ประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย
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3.	 สถาบันอุดมศึกษาแยกตัวออกจากสังคม			ขาดการบูรณาการเชื่อมโยง
ในพืน้ทีก่บัภาคสว่นตา่งๆ			ทัง้ภาครฐั	เอกชน	สถานศกึษา	และโรงเรยีน	
ทำาใหบ้ณัฑติทีผ่ลติออกมาไมต่รงกับความตอ้งการ		ไมเ่ปน็ทีย่อมรบัของ
ท้องถ่ิน	 	 อีกทั้งไม่ได้มีบทบาทสำาคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่
ท้องถิ่นเป็นต้น

จากปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาต่างเผชิญอยู่ซึ่งอาจเป็นด้วยการเกิดจาก
ปญัหาเชงิระบบทีซ่บัซอ้น			และมเีงือ่นไขทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัหลายปจัจยั		หรอืแมแ้ต่
เป็นปัญหาเชิงแนวคิด	ที่ล้วนยากจะแก้ไขให้เรียบร้อยและสมบูรณ์			แต่ด้วยบริบท
ของสังคมและเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต 

-		 ภาคประชาชน	จะมบีทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาประเทศมากขึน้		แมว้า่
จะเปน็รองจากภาคเอกชน	ในขณะทีภ่าคราชการจะมบีทบาทในการส่ง
เสริมกิจกรรมต่างๆ	 จะมีการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น	 ดังน้ัน
บัณฑิตที่ผลิตออกมาต้องพร้อมที่จะออกไปอยู่ในชุมชน	เป็นประชาชน
ที่มีคุณภาพ	ความรู้จริง	มีจริยธรรมและคุณธรรม	และสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง	

-		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จะเป็นปัญหาสำาคัญที่กระทบการ
ดำารงชีวิต	 การสร้างความตระหนักในการรักษาและการเลือกใช้
เทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		และการนำาเทคโนโลยี
มาช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องสำาคัญ

-		 เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 เป็นระบบที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย	 จึง
ตอ้งสรา้งความรู	้ความเขา้ใจแกป่ระชาชน	ใหเ้กดิการนำาไปใชใ้นทกุภาค
ส่วน	ควบคู่กับความรู้เรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตย

สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวออกมาทำางานร่วมกับชุมชนและประชาชนใน
เชิงรุก	 มหาวิทยาลัยต้องออกไปหาชุมชน	 จัดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภารกิจท้ังส่ีด้าน	
อีกท้ังต้องสร้างภาคีเครือข่ายท่ีจะทำางานเก้ือหนุนกันและสามารถเช่ือมโยงตามบริบท
ท่ีเป็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพ้ืนท่ีได้	 และต้องสร้างกลไกท่ีสำาคัญคือ	
การปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.)	 เช่น	 เทศบาล	อบจ.	อบต.	 	 ท่ีจะมีบทบาทสำาคัญใน
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามกฎหมายการกระจายอำานาจจากส่วนกลาง	และอาจต้องมีข้อ
บัญญัติกฎหมายท่ีสนับสนุนให้หน่วยงานเหล่าน้ีทำางานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
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นวตักรรมก�รบรหิ�รจดัก�รอดุมศกึษ�	:	เครอืข�่ยอดุมศกึษ�เชิงพืน้ที่
การดำาเนนิงานแบบเครอืขา่ยไดถ้กูนำามาใชใ้นโลกปจัจบุนัในหลายๆดา้นโดย

เฉพาะภาคธรุกจิ			กจิกรรมบนโลกของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ปน็จดุเปลีย่นสำาคญั
ของการจัดความรู้ของมนุษย์สมัยใหม่		ซึ่งเครือข่ายจะช่วยเสริมประสิทธิภาพ			ลด
จดุออ่น		สรา้งความรวดเรว็และคลอ่งตวั			เนือ่งจากไมม่ลีำาดบัชัน้			มแีตส่ายสัมพนัธ์
ทีเ่ชือ่มกนัแบบหลวมๆ			สำาหรบัอดุมศกึษาของประเทศไทยกไ็ดน้ำารปูแบบเครอืขา่ย
ความร่วมมือมาใช้ทำางานในหลากหลายรูปแบบและระดับ	เช่น	ระดับมหาวิทยาลัย			
จนถึงสาขาวิชา		และมีการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่	

เครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสร้างความร่วมมือกับสถาบัน

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปี	 2544	 	 สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีมีโครงการวิทยาเขตสารสนเทศในพื้นที่อำาเภอจอมบึง	 (แต่ยัง
ไม่มีการก่อสร้าง)		ความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างสองสถาบัน			ประกอบด้วยงาน
วิจัยชุมชนและการลงพื้นที่ทำางานชุมชน	ดังนี้

1.	 การร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานรากของทบวงมหาวทิยาลยั	(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี		มหาวิทยาลัยศิลปากร	สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

2.		การร่วมโครงการสำารวจข้อมูลเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร	พืน้ทีภ่าคตะวนัตก	(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี		
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัศลิปากร		มหาวทิยาลยัมหดิล		
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

3.		การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาสำาหรบัโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน
และสำานกังานการประถมศกึษาแหง่ชาตใินอำาเภอสวนผึง้	และคลนิกิครู
ผา่นอนิเทอรเ์นต็	(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี	สถาบนั
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

ทัง้สถาบนัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรีุเหน็สมควรจะขยายความรว่มมอืในระดบัจงัหวดั	เพือ่ใหเ้กดิ	“ระบบอดุมศกึษา
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จังหวัดราชบุรี”	โดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่	นักวิชาการ		และผู้บริหาร
ระดบัจงัหวดั	ไดเ้หน็ชอบในหลกัการการสรา้งเครอืขา่ยอดุมศึกษาจงัหวดัราชบรุ	ีใน
การประชุมร่วมกันเมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2545	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	
(นายโกเมศ	แดงทองด)ี	และทบวงมหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนนุ		โดยมวีตัถปุระสงค์
สำาคัญ	3	ประการ	คือ

•	 เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของทกุสถาบนัใหสู้งขึน้	ทัง้คุณภาพของ
อาจารย์และ	 ผู้สำาเร็จการศึกษา	 ให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและ
ระดับนานาชาติ

•	 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
•	 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ภูมิภาค	และประเทศ
สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันจัดทำาวิสัยทัศน์เครือข่ายอุดมศึกษาราชบุรี	ว่า
“	เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ของผู้มีอุดมการณ์ร่วมกัน	เพื่อเป็นแกนหลัก

ของการพฒันาทีย่ัง่ยนื			มมีาตรฐาน	ทางดา้นการศกึษา	สาธารณสุข	สังคม	เศรษฐกจิ	
และเทคโนโลยขีองภมูภิาค	โดยยดึหลกัการใชท้รพัยากรรว่มกนั	สรา้งสรรคป์ระโยชน์
ให้ชุมชน	”

และกำาหนดนโยบายให้เครือข่ายเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดราชบุรี	 เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา	 อัน
ได้แก่	 การจัดการศึกษา	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของ
สังคม	 โดยอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค	 ความโปร่งใส	 ความไว้วางใจ	 และ
สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของแต่ละสถาบัน	 โดยมีสถาบันเครือข่าย 
ประกอบด้วย	สถาบันการศึกษาจำานวน	11	แห่ง	คือ	

1.	 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
2.		วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
3.		วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
4.		วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
5.		วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	2
6.		วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช
7.		วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ราชบุรี
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8.		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9.		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11.	วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

รูปแบบก�รจัดก�รและองค์กรเครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรี	
ประกอบด้วย

1.	 คณะกรรมการอำานวยการ	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่าย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และนักวิชาการ

2.	 คณะกรรมการประสานงาน	ประกอบด้วย	ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่าย	สถาบันละ	2-3	คน	มีการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการ
ดำาเนินงานทุกเดือน	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการอำานวยการ

3.	 คณะทำางานกิจกรรม	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในเครือ
ข่ายที่ร่วมกันทำากิจกรรม	โครงการ	ซึ่งกำาหนดไว้คือ	ในการทำากิจกรรม	
โครงการใดๆ	 ต้องมีตัวแทนจากทุกสถาบันอย่างน้อย	 1	 คนเข้าร่วม
กิจกรรม

กิจกรรม	ส�ม�รถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1.	 การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรในหลากหลายรูป

แบบ
2.	 การพัฒนาบุคลากรร่วมกันในด้านการทำาวิจัย	 การอบรมสัมมนา	 การ

สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.	 การสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษา
4.	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5.	 การนำาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและการเพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
6.	 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
7.	 การประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผ่านสื่อต่างๆ
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บทบ�ทเครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรีต่อก�รพัฒน�

บทบ�ทเครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรีต่อก�รพัฒน�เครือข่�ย
เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาของ

เยาวชนในจงัหวดั		การดำาเนนิกจิกรรมและโครงการต่างๆ	จะกระทำาในลักษณะการ
ใหค้วามร่วมมอืซึง่กนัและกนั	ใชท้รพัยากรรว่มกนั	ทัง้นีใ้นปจัจบุนัการพฒันาประเทศ
จะตอ้งคดิเปน็ระบบ	และมองแบบองคร์วม	หรอืบรูณาการ			งการทำางานในรปูแบบ
ของเครือข่ายจะทำาให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง	 ทำาให้มาตรฐานการศึกษาของทุก
สถาบนัในเครือขา่ยสงูข้ึน	รวมทัง้ยงัจะสง่ผลดตีอ่ระบบการศกึษาไทย	เปน็การพฒันา
ระบบสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้น	

กจิกรรมทีไ่ดด้ำาเนนิการ	คอื	การพฒันาการเรยีนการสอนแบบ E- Learning 
และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 

บทบ�ทเครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรีต่อก�รพัฒน�จังหวัด
	 จังหวัดราชบุรีเป็นหน่ึงในสี่จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน

ล่าง(นครปฐม	สุพรรณบุรี	 ราชบุรีและกาญจนบุรี)	 	 	มีจุดเด่นและศักยภาพในการ
พัฒนาที่สำาคัญ	 คือ	 อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์	
เหมาะแก่การทำาเกษตรกรรมทุกสาขา	เช่น	การทำานา	ทำาสวน	ทำาไร่	ปศุสัตว์	และ
การประมง			มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร	แปรรูปอาหาร	อีกทั้งเป็น
แหลง่ผลตินมสดทีม่ากทีส่ดุของประเทศ			และมกีารเลีย้งสกุรมากทีส่ดุของประเทศ
อีกเช่นกัน	นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ		มีการค้าและเศรษฐกิจชายแดน
ตะวันตก

	 เครอืขา่ยอดุมศกึษาจงัหวดัราชบรุ	ีประกอบดว้ยสถาบนัทีเ่ปน็สมาชกิ	11	
สถาบนั	รว่มกนัดำาเนนิกจิกรรมและโครงการตา่งๆ			โดยใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ของจังหวัดราชบุรีและยุทธศาสตร์ของประเทศ	 	 ทั้งนี้บทบาทของเครือข่าย
อุดมศึกษาจังหวัดราชบุรี	มีดังนี้

-	 บทบาทในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Human	Resources	
Development)	 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายมีภารกิจในการผลิต
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บัณฑิต	พัฒนากำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด	และ
ประเทศ	 ซึ่งบัณฑิตที่ผลิตได้มีทั้งสายวิชาชีพและสายวิชาการ	 ตั้งแต่
ระดบัต่ำากวา่ปรญิญาตรถีงึระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร	ี		โดยการผลิตบณัฑติ
จะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ	 และ
คณุธรรม	ซ่ึงเปน็การตอบสนองความตอ้งการของสงัคม	รวมทัง้เปน็กำาลงั
สำาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น	จังหวัด	และประเทศ	ให้เข้มแข็งและก่อให้
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ได้มีกิจกรรมการอบรมการบริหารข้อมูลระดับ
หมู่บ้านให้กับผู้นำาชุมชน		กำานัน	ผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

-	 บทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่	 (Aca-
demic	Roles)	บทบาททีส่ำาคญัอกีบทบาทหนึง่ของเครอืขา่ยอดุมศกึษา
จังหวัดราชบุรี	คือ	การวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่	ซึ่งสามารถ
ดำาเนนิการไดท้ัง้ในหอ้งปฏบิตักิารของสถาบนัการศกึษา	หรอืใชท้อ้งถิน่	
/	ชมุชนเปน็หอ้งวจิยั	ทำาวจิยัรว่มกบัชมุชน	เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	สถาบนั
การศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	 และชุมชนถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ใหส้ถาบนัการศกึษา	ซึง่สามารถบรูณาการความรูเ้พือ่มาพฒันา
ท้องถิ่นได้	ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เป็นของชุมชนและของประเทศ	อีกทั้ง
เป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษา	

โครงก�รบทบ�ทเครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรีต่อก�รบูรณ�ก�ร
อ�ชพีก�รเลีย้งโคนม		เปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองการทำางานรว่มกนัวจิยัและพฒันาโดยใช้
พืน้ทีเ่ปน็ตวัตัง้	ในการใหค้วามรูเ้รือ่งการเตรยีมตวัเพือ่เข้าสูก่ารเปน็ฟารม์มาตรฐาน		
เป็นการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน	โดยวิทยาลัยเกษตรกรรมเน้นพัฒนาการ
จัดการฟาร์มมาตรฐานและการผสมติดยาก	 วิทยาลัยพยาบาลเน้นสุขภาพคนใน
ชุมชน			ส่วน	มจธ.	เน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาระบบการกำาจัด
น้ำาเสียจากฟาร์มโคนมในรูปแบบต่างๆ	เช่น	บ่อบำาบัดน้ำาเสีย,	บ่อก๊าซชีวภาพ	และ
ดา้นการจดัการฟาร์ม			ไดแ้นวทางการแกป้ญัหาดา้นการจดัการระบบของเสีย			โดย
ใช้ระบบบำาบัดน้ำาเสียสำาหรับฟาร์มโคนม			รูปแบบบ่อบำาบัดของเสีย	2	รูปแบบ	มา
ศกึษาและพฒันานำารอ่งกบัเกษตรกรในพืน้ที่		สามารถการจดัการของเสียจากฟารม์
โคนมเดี่ยวขนาดเล็กและจากฟาร์มโคนมหลายฟาร์มแบบรวมศูนย์		ทั้งยังผลิตก๊าซ
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ชวีภาพและนำากา๊ซชวีภาพไปใชป้ระโยชนใ์นการหงุตม้และระบบแสงสวา่ง(ตะเกยีง
แก๊ส)	 ในฟาร์มและครัวเรือนของเกษตร	 	 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้	 นอกจากนี้
กากมูลหมักจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพยังใช้ประโยชน์ในการบำารุงดินเพื่อการผลิตพืช	
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีและทดแทนสำาหรับการผลิตแบบอินทรีย์

ป	ี2552	ไดม้กีารนำารปูแบบการจดัการของเสยีจากฟารม์โคนมแบบรวมศนูย์
ไปขยายผลที่บ้านรางอีเหลียว			ต.หนองกระทุ่ม			อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม	โดย
ได้ออกแบบรูปแบบระบบบำาบัดขนาด	50	ม.ม.	รองรับของเสียจาก	ฟาร์ม	4	แห่ง	
จำานวนโคนม	45	ตัว	สามารถกระจายก๊าซชีวภาพไปใช้ในกลุ่มบ้าน	22	ครัวเรือน		
โดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก	อบต.และสำานกัวชิาการพลงังานภาค	4	จ.ราชบรุี

นายสัจจา	 ธรรมลังกา	 เกษตรกรร่วมโครงการการเล้ียงโคนมตามแนวทาง
มาตรฐานฟาร์ม		ให้ความเห็นว่า

“เปน็จดุเริม่ทีใ่หความรูแกชมุชนเรือ่งการจดัการนาํทิง้นาํเสยี ทีต่รงนีก้เ็ปน็
ทีใ่หคร ูนกัเรยีนมาดงูานกนัเยอะมาก พวกอบต.จากทีอ่ืน่กม็าด ู  หนวยงานอืน่สวน
ใหญมาดงูาน ทีจ่ะมาทาํงานจรงิจงัแบบนีเ้พิง่เปน็ครัง้แรก ทาํแลวกป็ระหยดัคาแกส๊  
อยากใหปรับปรุงแบบบอบําบัดขนาดครัวเรือน ตนทุนไมสูง เพราะบอขนาดใหญ
ตนทุนสูง  การรวมกลุมของเกษตรกรยังเป็นเรื่องยุงยาก”

เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนล่�ง  
จากความสำาเรจ็ในการทำางานแบบเครอืขา่ยตามมติติา่งๆ			ทำาใหส้กอ.ดำาเนนิ

การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	 โดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์	 (Area	 ap-
proach)		เพือ่เปน็เครอืขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งสกอ.และสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ
จำานวน	9	เครือขา่ย			โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็กลไกหลกัในการผลักดนัเชงินโยบาย	
การเชื่อมโยงการดำาเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาของประเทศ	ที่	มุ่ง
เน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	 ผู้ประกอบ
การ	และชุมชนท้องถิ่น

มจธ.	ไดร้ว่มอยูใ่นเครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง		และทำาหนา้ทีเ่ปน็
แม่ข่ายประสานกับสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่	30	แห่ง	ในปี	2551	สกอ.ได้
จัดระบบบริหารจัดการภายในเครือข่ายด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือ
ขา่ย	และวางกรอบการดำาเนนิงานเครอืขา่ยยอ่ยเชงิประเดน็	โดยเนน้การมสีว่นรว่ม
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ของสถาบันสมาชิกในรูปแบบคณะอนุกรรมการซ่ึงได้เริ่มดำาเนินกิจกรรมแล้วได้แก่	
เครือข่ายวิจัย	 และเครือข่ายสหกิจศึกษา	 	 เครือข่ายวิจัยรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์	
เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ	

โครงก�รวิจัยและถ่�ยทอดเทคโนโลยี	
และโครงก�รวิจัยรัฐร่วมเอกชนเชิงพ�ณิชย์	ที่มจธ.ร่วมกับ
เครือข่�ยวิจัยภ�คกล�งตอนล่�งดำ�เนินง�นในพื้นที่ในช่วงปี	2550-2555

ลำ�ดับ
ที่

โครงก�ร หัวหน้�โครงก�ร/พื้นที่
ดำ�เนินก�ร

1 การพฒันากระบวนการผลิตหนอ่ไมป้รบักรดบรรจุถงุ

พลาสติกโดยวิธีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน

รศ.ดร.ทิพาพร	อยู่วิทยา	

จังหวัดราชบุรี

2 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำาสกัด

ชีวภาพและปุ๋ยหมักจากของเหลือทิ้งในกระบวนการ

ผลติน้ำามันมะพรา้วบรสิทุธิก์บัผูป้ระกอบการมะพรา้ว	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์	ตรีเพชรกุล	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 การอบแห้งผลไม้โดยใช้โปรดิวซ์เซอร์แก๊ส น.ส.วิศิษฏ์ศรี	วิยะรัตน์

4 การพัฒนามะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคเพื่อการส่ง

ออก

นายศิริชัย	กัลป์ยาณรัตน์

5 การเลี้ยงผึ้งนางพญาหลายตัวต่อหนึ่งรังเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตน้ำาผึ้งในผึ้งโพรง

น.ส.มนัญญา	เพียรเจริญ	

จังหวัดราชบุรี

6 การพฒันากระเบือ้งยางปพูืน้จากเสน้ใยมะพรา้วผสม

ยางธรรมชาติ

นายเอกรัตน์	รวยรวย	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำาหมักชีวภาพและ

ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพร้าว

แบบครบวงจรในระดบัชมุชน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์	ตรีเพชรกุล	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8 การวจิยัและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสรา้งความมัน่คง

ด้านพลังงานและระบบเกษตรยั่งยืนในการพึ่งตนเอง

ทางเศรษฐกิจของชุมชน	กรณีศึกษา	บ้านหนองกระ

ทุ่ม	อ.กำาแพงแสน	จ.นครปฐม

นายจิระพันธุ์	เนื่องจากนิล

จังหวัดนครปฐม
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ลำ�ดับ
ที่

โครงก�ร หัวหน้�โครงก�ร/พื้นที่
ดำ�เนินก�ร

9 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งใน

กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวใน	 อ.ทับสะแก									

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์	ตรีเพชรกุล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10 การสรา้งมลูคา่เพิม่ของผลิตภัณฑแ์ละวัสดเุหลือใชใ้น

วถิตีลาดของกระบวนการผลิตน้ำามันมะพรา้วบรสิทุธิ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์	ตรีเพชรกุล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงก�รที่รัฐร่วมกับเอกชนเชิงพ�ณิชย์

ที่ โครงก�ร หัวหน้�โครงก�ร บริษัทเอกชน/	
พื้นที่

1 การพัฒนาสูตรยางทนน้ำามันกันรั่ว

สำาหรับงานไฮดรอริก

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์	

สมบัติสมภพ

บริษัท	 คอมพาวด์	 โปร

เฟสชั่นแนล	จำากัด	

2 การศกึษาการใชน้้ำามันเตาผสมน้ำาท่ี

อยู่ในรูปของ	 emulsion	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเผาไหม้และลด

มลพิษ

ผศ.ดร.สุรชัย	สนิทใจ บริษัท	 ไทยสตีมเซอร์วิส	

แอนด์	ซับพลาย	จำากัด

3 การพัฒนากระบวนการผลิตสาร

หอมระเหยจากพืชของไทยเพื่อใช้

ในอตุสาหกรรมภายในประเทศและ

ส่งออก

รศ.ดร.ณัฏฐา	เลาหกุล

จิตต์

บริษัท	 ไทยบิซ	 อินเตอร์

โปรดักส์ 	 จำากัด	 และ

ชมรมสมุนไพร	 จันทน์

กะพ้อ

4 การผลติ	Immunoglobulin	Y	จาก

ไข่ไก่เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อบิด

ในไก	่(ระยะที	่2)	:	การผลติในระดบั

กึ่งอุตสาหกรรมและการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์	(Field	Trial)

ดร.กนกวรรณ	 พุ่ม

พุทรา

บริษัท	ไบโอริช	จำากัด
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ที่ โครงก�ร หัวหน้�โครงก�ร บริษัทเอกชน/	
พื้นที่

5 การศกึษาการใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก

ของน้ำามนัเตาผสมกลเีซอรนีดบิเปน็

เชื้อเพลิงในหม้อน้ำา

รศ.สุชัย	ศศิวิมลพันธุ์ บริษัท	ไทยสตีม	เซอร์วิส	

แอนด์	ซัพพลาย	จำากัด

6 การพฒันาผลติภณัฑข์า้วกลอ้งงอก

พนัธุห์อมมะล	ิ105		ใหมี้คุณคา่ทาง

อาหารสูง

รศ.	 ดร.	 อรพิน	 เกิดชู

ชื่น

บริษัท	 สยาม	 เนเชอรัล

โปรดักซ์	จำากัด

7 การผลติปุย๋จากเศษวสัดเุหลอืใชใ้น

กระบวนการผลิตน้ำามันปาล์ม

รศ .ดร . สั นทั ด 	 ศิ ริ

อนันต์ไพบูลย์

บริษัท	 ปาล์ม	 ออยล์ 	

คอมเพล็กซ์	จำากัด

8 การเคลือบโลหะบนผลิตภัณฑ์

ตกแต่งด้วยวิธีสปัตเตอริง

อ.ดร.วรวรงค์	 รักเรือง

เดช

บริษัท	 แสงไทย	 ฟิตติ้ง	

อุตสาหกรรม	 จำากัด	 /	

จ.สมุทรสาคร

9 การใช้กระบวนการแช่แข็งเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลผลติเกษตรในพืน้ทีจ่งัหวดั

สมุทรสาคร	กรณศีึกษาน้ำามะพรา้ว

และน้ำามะนาวแช่แข็ง

รศ.ดร.ประเวทย์	 ตุ้ย

เต็มวงศ์

ส ห ก รณ์ ก า ร เ ก ษ ต ร

บ้านแพ้ว	จ.สมุทรสาคร

10 การพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพ

อากาศในโรงเลี้ยงหมูแบบปิดด้วย

ระบบพลาสมา

รศ.ดร.ณรงค์	มั่งคั่ง หจก.	 วุฒิเกียรติ	 เอนจิ

เนียริ่ง	/	จ.สุพรรณบุรี

บทเรียนก�รทำ�ง�นแบบเครือข่�ยที่ผ่�นม�
	ได้ใช้ปรัชญาและแนวคิด	ของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน		การมีส่วน

ร่วม	การเห็นโอกาสและความสร้างสรรค์จากความแตกต่าง		และการเชื่อมั่นในการ
ผสานพลัง	ร่วมสร้างและรับความสำาเร็จไปด้วยกัน	(win-win)		การมีเวทีและกลไก
ดา้นวชิาการใหเ้กดิการเชือ่มโยงกบัหนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครฐั	เอกชน		ชมุชน	ใน
การร่วมกันกำาหนดปัญหา		สร้างแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง	และเกื้อหนุนให้เกิด
การทำางานรว่มกนัแบบสหวทิยาการ	การวจิยัรว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลัยตามความ
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เชี่ยวชาญของแต่ละแห่ง	 ซึ่งจะนำาไปสู่	 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันที่ทันสมัย		
สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป		เนน้ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชนในพืน้ที่
โดยใช้นวัตกรรมการจัดการแบบเครือข่าย	 	 ซ่ึงควรที่จะได้ร่วมกันขยายผลให้เกิด
เครือข่ายในมิติต่างๆ	ต่อไป
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	บางมด	ทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140

1.	บริบทเกี่ยวกับก�รศึกษ�ในประเทศไทย
กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกทัง้ในเรือ่ง	เทคโนโลยกีารสือ่สาร	การ

แข่งขัน	ความต้องการแรงงาน	และความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างรุนแรง	 การที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาระดับการศึกษาของ
ประชากรและแรงงานคุณภาพต่ำา	 และสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศ	 สาเหตุสำาคัญของปัญหาดัง
กลา่วขา้งตน้กค็อื	การจดัการศกึษาของประเทศไมส่นองตอบตอ่ความตอ้งการทีแ่ท้
จริงของผู้เรียน	 สังคม	 และกระแสการเปลี่ยนแปลง	 ปัจจัยเหล่านี้ได้บีบบังคับให้มี
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ	และนำามาซึ่งการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ที่มีเป้าหมายที
หรือความคาดหวังสองประการ	คือ	การศึกษาที่เป็นเลิศ	และ	การเรียนการสอนที่
มคีณุภาพ	โดยมสีาระสำาคญัหลายประการทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการปฏริปูและหนึง่ในนัน้
ก็คือ	 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก

เท่าที่ปรากฏเป็นข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่
ประจกัษ์ชดัวา่	การปฏริปูการศกึษาของประเทศไทยรอบแรกยงัไมป่ระสบผลสำาเรจ็
อกีทัง้ยงัประสบกบัปญัหาวกิฤตคิณุภาพการศกึษา	การผลติบณัฑติของสถาบนัการ
ศกึษาไทยเปน็ไปในลกัษณะทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัสงัคม	และไมค่ำานงึถงึความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร	ลกัษณะดงักลา่วสง่ผลใหผู้ส้ำาเรจ็การศกึษาขาดสมรรถนะ	กลา่วคอื	ความ
รู้	 	 (knowledge)	 ทักษะชีวิต	 (life	 skill)	 ทักษะอาชีพ	 (professional	 skill)	
คุณลักษณะ	 (attribute)	 และเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน	 (attitude)	 ที่จะ
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นำาพาตนเองเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้	สิ่งที่กล่าวข้างต้นได้รับ
ข้อยืนยันว่าเป็นจริงจากรายงานของ	World	Economic	Forum	ปี	2010-2011	
รายงานดังกล่าวระบุว่า	ประเทศไทยมีอันดับความสามารถทางการแข่งขันลดลง	2	
อันดับ	จากอันดับที่	36	ในปี	2009	เป็นอันดับที่	38	จาก	133	ประเทศ	ในปี	2010	
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของประเทศไทยมีหลายประการ	และประการสำาคัญคือ	
1)	 ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี	 และ	2)	คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และการฝึกอบรม	

แนวทางการแกป้ญัหาคณุภาพอดุมศกึษาสามารถทำาไดโ้ดยการปรบัเปล่ียน
รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบเดิมที่เป็นการปฏิบัติเชิงเดี่ยว	
(mono-action)	กลา่วคอื	การปฏบิตังิานภายใตภ้ารกจิของตนทีข่าดความเชือ่มโยง
หรอืสมัพนัธก์บัภาคสงัคมหรอืภาคประกอบการ	ใหเ้ปน็ความรว่มมอื	(cooperation)	
ของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย	(cluster)	ให้มีระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษา
กบัภาคการผลติ/บรกิารหลกัๆ	ของประเทศ	(supply	and	demand	linkage)	และ
สมาคมวิชาชีพ/วิชาการต่างๆ	เพื่อนำามาซึ่งมาตรฐานอาชีพ	(occupational	stan-
dard)	และคณุวชิาชพี	(professional	qualifications)	ทัง้นีโ้ดยเฉพาะมหาวทิยาลยั
ทีเ่นน้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีตอ้งเรง่สรา้งภารกจิของตนเองทีใ่ชค้วามตอ้งการ
จากภาคการผลิต/บริการเป็นฐานในการจัดหลักสูตรและ

การเรียนการสอน	การฝกึอบรม	การบรกิารวชิาการ	การวจิยั	และงานชมุชน
สัมพันธ์

2.	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 เป็นมหาวิทยาลัยทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การกำากับของรัฐ	 (autonomous	univer-
sity)	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2541	มจธ.	มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดด
เดน่ดา้นการวจิยั	พฒันา	และเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะกบับรบิทของภาคเศรษฐกจิ
และสังคม	เพื่อสร้างประชาคมไทยที่มีความสุข	และมีในพลังการแข่งขัน	ตลอดจน
กำากับการใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญา	เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 ด้วยเหตุนี้	 มจธ.	 จึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการนำาผลงานวิจัยไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน	์การใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่งัคม	รวมทัง้ปฎสัิมพนัธร์ะหวา่ง	มจธ.	
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กับสถาบันการศึกษาต่างๆ	 โรงเรียน	 ภาคเอกชน	 และชุมชน	 อันเป็นแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาที่ได้กล่าวข้างต้น

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยเีปน็คณะหนึง่ใน	มจธ.	ทีม่ปีระวตัิ
ยาวนาน1	และมีพันธกิจในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล	 และภารกิจของมหาวิทยาลัย	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 ได้ดำาเนิน
นโยบายและกจิการของคณะเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของภาคสงัคมและภาค
ประกอบการ	จากนโยบายดังกล่าว	คณะได้มีแนวคิดและจัดทำาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต	(ทล.บ.)	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนการ
สอนทีมุ่ง่สรา้งกำาลงัคนใหม้สีมรรถนะการปฏบิตังิานทางด้านเทคโนโลยแีละงานวจิยั
ในภาคอตุสาหกรรม	คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมฯ	มคีวามเชือ่มัน่วา่	หลกัสตูร	ทล.บ.	
น้ีเปน็เคร่ืองมอืทางวชิาการอนัหนึง่ทีจ่ะชว่ยแกไ้ขปญัหาสำาคัญในเรือ่งสมรรถนะของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

3.	หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	(ทล.บ.)	ส�ข�เทคโนโลยีอุตส�กรรม
3.1	แนวคิดและคว�มค�ดหวัง

สภาพกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่	21	ส่ง
ผลให้สภาพการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทยลดลง	
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการขาดระบบการเตรียมกำาลังคนที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งมี
มูลฐานมาจากปัญหาการจัดการศึกษา	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 โดยคณะ
กรรมการจัดทำาหลักสูตรได้ประชุมหารือร่วมกันและค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำามาซึ่ง
แนวทางการแกป้ญัหา2		ทัง้ในสว่นของหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนในสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ	
และความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของภาคประกอบการเกีย่วกบัสมรรถนะในตวั
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา	 ผลการสืบค้นพบว่า	 ยังไม่มีหลักสูตรใดที่สามารถตอบ
ปัญหาและสนองความต้องการของภาคประกอบการได้อย่างแท้จริง	อีกทั้งข้อมูลที่
ไดจ้ากภาคประกอบการ	แสดงใหเ้หน็วา่	ผูส้ำาเรจ็การศกึษาทีเ่ขา้สูโ่ลกแหง่การทำางาน
มจีดุออ่นอยูห่ลายประเดน็	โดยมปีระเดน็สำาคญัอยู	่3	ประเดน็	คอื	1)	การขาดทกัษะ
ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม	2)	การขาดศักยภาพในการแก้ปัญหาทั้งปัญหาเฉพาะ

1		ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่	http://www.fiet.kmutt.ac.th/home/
2		ในขณะนั้นปี	พ.ศ.	2550		
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หน้าและระยะยาว	 และ	 3)	 การมีค่านิยมหรือจุดอ่อนที่สวนทางกับความต้องการ
ของภาคประกอบการ	กลา่วคอื	ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาตรี	 ไม่ชอบปฏิบัติงานท่ีเครื่องจักรในสายการผลิต	 และไม่สามารถสื่อสาร
กับผู้ปฏิบัติงานที่สำาเร็จการศึกษาในระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการสืบค้นในด้านกฏหมายต่างๆ	พบว่า	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ได้เปิดโอกาสให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการศึกษา
ตลอดชีวิต	 และสามารถเชื่อมโยงกับภาคประกอบการได้	 และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา	พ.ศ.	2551	ก็ได้เปิดโอกาสให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำาลังคนใน
ระดับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนำามาสู่ข้อสรุปที่ว่า	ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิต
กำาลงัคนเขา้สูภ่าคประกอบการ	แตห่ลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนไมส่ามารถ
ทำาให้คนมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของภาคประกอบการได้

ด้วยปัจจัยที่กล่าวข้างต้น	คณะกรรมการฯ	จึงมีความเห็นร่วมกันและได้จัด
ทำาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นมาในปี	พ.ศ.	2551	
โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยี	 (technologist)	ที่มีสมรรถนะและมี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น	6	สาขา	ได้แก่	สาขา
เทคโนโลยีเครื่องกล	โยธา	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	อุตสาหการ	และการจัดการ3		ด้วย
องค์ประกอบของหลักสูตรท่ีมีการสร้างระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับภาค
ประกอบการ	คณะกรรมการฯ	มคีวามคาดหวงัวา่	หลักสูตร	ทลบ.	จะทำาใหน้กัศึกษา
มีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง	และ
พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการแก้ปัญหาในภาคประกอบการ	อัน
จะเป็นการช่วยพัฒนางานอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป	
3.2	องค์ประกอบของหลักสูตร

กรอบความคิดหลักของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 พระจอมเกล้าธนบุรี	 ที่ได้พัฒนาขึ้น	 มีองค์
ประกอบสำาคัญ	4	ประการ	ดังนี้	

3	 ในหลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2554	ครั้งที่	2	สาขาอิเล็กทรอนิกส์ได้แยกออกจากสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า		
	 และมีการเพิ่มสาขาเทคโนโลยี	การจัดการ	อีกหนึ่งสาขา
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•	 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะ	
•	 กลุ่มรายวิชาเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม
•	 การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน
•	 การสอบวัดประมวลสมรรถนะก่อนสำาเร็จการศึกษา	 (การสอบวัด

มาตรฐานวิชาชีพ)
ทั้งนี้องค์ประกอบท้ัง	 4	 ประการ	 ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

สามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการอย่างแท้จริง	 โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีรายละเอียดการดำาเนินงาน	ดังนี้

3.2.1	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยเน้นสมรรถนะ
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคประกอบการอย่าง

แท้จริง	 จึงได้กำาหนดให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร	 ทล.บ.	 เป็น
แบบเน้นสมรรถนะ	(competency-based	Learning)	ซึ่งประกอบไปด้วย	
องค์ความรู้		(knowledge)	ทักษะชีวิต	(life	skill)	ทักษะอาชีพ	(profes-
sional	 skill)	 คุณลักษณะ	 (attribute)	 และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน	 (attitude)	 อีกทั้งในระหว่างการสืบค้นข้อมูลก่อนการจัดทำาหลักสูตร	
คณะกรรมการจดัทำาหลกัสตูรไดจ้ดัประชมุรว่มกับตวัแทนจากภาคประกอบ
การเพื่อกำาหนดสมรรถนะแกน	 (core	 competency)	 ของบุคคลที่จะ
สามารถปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ความคาด
หวังในสมรรถนะแกนเหล่านี้ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรผ่านรายวิชาต่างๆ	ตาม
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สดัสว่นทีเ่หมาะสม	อกีทัง้การจดัการเรยีนการสอนกม็ุง่เนน้ทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีน
เกิดสมรรถนะข้างต้นผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้งานเป็นฐาน	
(task-based	learning	and	teaching)	หรือรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
รุก	 (active	 learning	 and	 teaching)	 ในลักษณะอื่น	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
หลกัสตูรทีไ่ดจ้ดัทำาขึน้สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของภาคประกอบ
การได้อย่างแท้จริง
3.2.2	กลุ่มร�ยวิช�เฉพ�ะท�งที่สอดคล้องกับภ�คอุตส�หกรรม

เพื่อให้ความรู้	ความสามารถที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของภาคประกอบการมากยิง่ขึน้	หลกัสตูรไดก้ำาหนดรายวชิาในกลุม่
วิชาเลือกหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว้ในหลักสูตรทั้งหมด	 3	
รายวิชา	 (9	 หน่วยกิต)	 เป็นอย่างน้อย	 ที่ภาคประกอบการและคณะกรรม
การฯ	จะต้องร่วมกันกำาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้และสมรรถนะเฉพาะที่
สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและ/หรือการใช้เทคโนโลยีของสถานประกอบ
การ	(tailor-made	courses)	นั้นๆ	ซึ่งการกระทำาเช่นนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อ
ที่ว่า	 การเรียนการสอนในหลักสูตรปกติไม่สามารถจะตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์	การเพิ่มรายวิชาหรือเนื้อหาพิเศษโดยผู้ใช้
กำาหนดจะเป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์	 อีกทั้ง
ความรู้ดังกล่าวสามารถนำาไปช่วยในการทำาโครงงานสหกิจและ/หรือโครง
งานวิชาการต่อไป
3.2.3	ก�รบูรณ�ก�รก�รเรียนรู้ร่วมกับก�รทำ�ง�น

ดว้ยการทีต่อ้งการตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของภาคประกอบการ	
คณะกรรมการฯ	 กำาหนดให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำางาน	
(Work-integrated	 Learning:	WiL)	 แบบสหกิจศึกษา	 (cooperative	
education)	 เข้าไปในหลักสูตร	 โดยผู้เรียนต้องปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในฐานะหรอืระดบัทีเ่ทยีบเทา่กบัผูบ้รหิารระดบัตน้	(first-line	
manager)	ตามกรอบคณุวฒุวิชิาชีพไทย	(TVQ)	นกัเทคโนโลย	ี(technolo-
gist)	หรือหัวหน้าฝ่ายเทคนิค	(technical	supervisor)	

การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำางานเป็นการเรียนรู้เชิง
ประสบการณท์ีช่ว่ยใหน้กัศกึษามโีอกาสประยกุตใ์ชค้วามรู	้ทกัษะชวีติ	ทกัษะ
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วิชาชีพ	 และเจตคติที่ดีในการทำางาน	 ให้รู้จักชีวิตการทำางานที่แท้จริงและ
เสริมสร้างความมัน่ใจกอ่นสำาเรจ็การศกึษา	จดุมุง่หมายทีส่ำาคัญประการหนึง่
ในการใช้การเรียนการสอนแบบ	WiL	ก็คือ	การที่สถาบันการศึกษาได้เชื่อม
โยงโลกแหง่การศกึษาเขา้กบัภาคประกอบการ	ทำาใหเ้กดิความรว่มมอืในการ
พฒันางานในภาคประกอบการโดยอาศยังานวจิยัและองค์ความรูจ้ากสถาบนั
การศึกษา	 ผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งจะเป็นกลไกขับ
เคลือ่นความเจรญิกา้วหนา้และศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาคประกอบการ	
และประเทศ	และยังทำาให้สถาบันการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามภาระกิจที่
ได้ตั้งไว้	

การจดัสหกจิศกึษาแบบเนน้สมรรถนะอาชพีมุง่หวงัพฒันาทกัษะ	4	
ด้าน	 ให้แก่นักศึกษา	 ได้แก่	 ทักษะทางสังคมหรือทั่วไป	 (generic	 skills)	
ทกัษะการเรยีนรู	้(learning	skills)	ทกัษะอาชพี	(professional	skills)	และ	
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ทักษะทางด้านโครงงาน	 (project	 skills)	 ที่เป็นทั้งในส่วนของโครงงาน
วชิาการ	(academic	project)	โครงงานสหกจิศกึษา	(co-op	project)	ผา่น
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	 2	 ภาคการศึกษา	 ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างความสามารถหรือสมรรถนะในการทำางานให้กับผู้เรียน	
และสร้างผลประโยชน์ท้ังในด้านการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนให้กับภาค
ประกอบการจากโครงงานสหกิจศึกษา

เพื่อให้การจัดสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 คณะกรรม
การฯ	ได้จัดทำาคู่มือสหกิจศึกษาแบบเน้นสมรรถนะอาชีพขึ้นทั้งหมด	4	เล่ม	
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ	ดังนี้

•	 คู่มือสหกิจศึกษาแบบเน้นสมรรถนะอาชีพ	(เล่มกลาง)
•	 คู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับอาจารย์นิเทศ
•	 คู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับพนักงานพี่เลี้ยง
•	 คู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำาหรับนักศึกษา
คูม่อืทัง้	4	เลม่นีใ้ชเ้ปน็ทัง้แนวทางการปฏบิตัสิหกจิศกึษาของผูเ้รยีน	

อาจารยน์เิทศ	และพนกังานพีเ่ลีย้ง	และการประเมนิผลการฏบิตัสิหกจิศกึษา
ของผู้เรียนโดยอิงตามเกณฑ์การประเมินทักษะ	 4	 ด้านดังที่กล่าวข้างต้น	
คณะกรรมการฯ	มีความเชื่อมั่นว่า	คู่มือสหกิจศึกษาข้างต้นจะมีส่วนสำาคัญ
ในฐานะทีเ่ปน็กลไกในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งคณะครศุาสตรอ์ตุสาห
กรรมฯ	 และภาคประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ
ตามที่ต้องการ	
3.2.4	ก�รสอบวัดประมวลสมรรถนะก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ�

แมว้า่การดำาเนนิงานหลกัสตูรจะเปน็ไปเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคประกอบการเป็นหลัก	 แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	 ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามที่คาดหวัง	คณะกรรมการฯ	จึงกำาหนดให้มีการสอบประมวล
สมรรถนะก่อนที่ผู้เรียนจะสำาเร็จการศึกษา	 (การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ)	
ทัง้นีก้ารสอบวดัประมวลสมรรถนะนีถ้อืเปน็เงือ่นไขบงัคับในหลักสูตรในการ
สำาเร็จการศึกษาที่ผู้เรียนทุกคนต้องถือปฏิบัติ
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4.	ก�รดำ�เนินง�นและก�รพัฒน�หลักสูตร
4.1	ก�รดำ�เนินง�น

ภายใต้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 คณะ
ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมฯ	ไดด้ำาเนนิงานหลกัสตูร	ทลบ.	มาตัง้แต	่ป	ีพ.ศ.	2551	จนถงึ
ปัจจุบันมีโครงการต่าง	ๆ 	ภายใต้หลักสูตรทั้งสิ้น	5	โครงการ	ได้แก่	(1)	โครงการร่วม
มือกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)	เพื่อยกระดับความสามารถ
ของนกัศกึษาระดบั	ปวส.	(2)	โครงการการพฒันาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติตน้แบบ	
ณ	มจธ.สว่นกลาง	(3)	โครงการความรว่มมอืในการพฒันาบคุลากรสายชา่งของการร
รถไฟแห่งประเทศไทย	 (4)	 โครงการพัฒนาบุคลากรสายช่างบริษัทศรีไทยซุปเปอร์
แวร์	จำากดั	(มหาชน)	(5)	โครงการหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ	มจธ.ราชบรุ	ีในอนาคต
อันใกล้นี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 ยังเป็นที่ต้องการของภาคประกอบการต่าง	 ๆ	
อีกมากมาย	เช่น	บริษัท	เอส	เอ็น	ซี	ฟอร์เมอร์	จำากัด	(มหาชน)	สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	 กลุ่มบริษัทมิตรผล	 เป็นต้น	 เป็นท่ีม่ันใจว่า	 หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	ได้พัฒนาขึ้น	
สามารถตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาบุคคลากรวัยเรียน	(age-group)	และบุคคลากรน
อกวัยเรียน	(non	age-group)	ที่เป็นพนักงานของภาคประกอบการ	ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี	

แม้ว่าหลักสูตร	ทลบ.	จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคประกอบ
การในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะกำาลังคนท้ังท่ีเป็นบุคคลในวัยเรียนหรือนอกวัยเรียน	
ภายใต้กลไกต่างๆ	ดังท่ีได้กล่าวข้างต้น	แต่เน่ืองจากมีการใช้หลักสูตร	ทลบ.	ในหลาย
โครงการ	ดังน้ันเพ่ือให้การดำาเนินโครงการท้ังหมดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	คณะครุ
ศาสตร์ฯ	 ตระหนักเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานในการดำาเนินงานเป็นอย่างย่ิง	 จึงได้
กำาหนดให้มีกรอบมาตรฐานบริหารคุณภาพหลักสูตร	ทล.บ.	(B.Tech.-Quality	Man-
agement	Standard	Framework:	B.Tech.	QMSF)	ข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือนโครงการต่างๆ	 ให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบแนวคิดของหลักสูตร	 กรอบ
มาตรฐานฯ	 ท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ีจะประกอบด้วยข้อกำาหนดท่ีเป็นมาตรฐานในการกำากับ	
ดูแล	ติดตามต้ังแต่เร่ิมโครงการ	ระหว่างดำาเนินงาน	และการประเมินผลโครงการ	ซ่ึง
ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาท่ีคณะกรรมการฯ	 พัฒนาให้มีข้ึนเพ่ือเป็น
เคร่ืองยืนยันในคุณภาพของบัณฑิต	และทำาให้ผู้ใช้บัณฑิตเกิดความม่ันใจ	
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ในส่วนของ	มจธ.ราชบุรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(หรือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในขณะนั้น)	 ได้เสนอโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อภูมิภาคตะวันตกบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ภายใต้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 7	 (พ.ศ.	2535	 -	2539)	 โดยได้รับงบ
ประมาณโดยตรงจากรัฐบาล	 มหาวิทยาลัยได้ขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์จำานวน	
1,117	ไร่	ณ	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	จากกระทรวงมหาดไทย
เพื่อใช้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี	ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวเกิดข้ึนเพื่อเป็นเตรียมความพร้อมของภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยในดา้นการเพิม่กำาลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีการพฒันา
ฝีมือแรงงาน	 และการพัฒนาเทคโนโลยี	 ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมที่สำาคัญของประเทศ	 และรองรับการสร้างท่าเรือนำาลึกที่ทวาย	
สาธารณรฐัแหง่สหภาพพมา่	และการเกดิของอตุสาหกรรมและธรุกจิทีร่องรบัทัง้ใน
ประเทศไทยและพม่าในพื้นที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตราชบุรี	

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐลดลงอันเนื่องมา
จากรัฐขาดงบประมาณ	 มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเองใน
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 (หลักสูตรต่อเนื่อง)	 โดยใช้หลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี	2539	ก่อนมีการยุติการเรียนการสอนลงในปี	2551	
อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้กิจกรรมดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่
ต้น	 มหาวิทยาลัย	 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 จึงได้เข้าไปจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักสูตร	ทลบ.	ณ	อาคารศาลาประชาคม4		อำาเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	
ตั้งแต่ปี	 2552	 และดำาเนินการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 ในปีการศึกษา	
2556	 มหาวิทยาลัยฯ	 มีแผนท่ีจะจัดการเรียนการสอนที่วิทยาราชบุรีภายใต้กรอบ
แนวคิดการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่	เพื่อให้ตอบสนองต่อกรอบแนวคิดดังกล่าว	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	 กำาลังพัฒนาแนวคิดและวางแนวทางรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ในหลักสูตร	 ทลบ.	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของพืน้ทีแ่ละภารกจิของมหาวทิยาลยัฯ	และหวงัวา่แนวคดิและแนวทางดงักล่าวจะ
สามารถตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรได้
อย่างสมบูรณ์

4		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ซึ่งคาด
ว่าจะเริ่มเข้าไปใช้งานได้ในปี	2556
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 วิทยาเขตราชบุรี	 มี
หลักสูตร	 H-TAI	 (Heritage,	 Technology,	 Arts	 and	 Innovation	 หรือมรดก
วฒันธรรม		เทคโนโลย	ี	ศลิปะและนวตักรรม)	ประกอบดว้ย	5	หลกัสตูรคอื	Creative	
Engineering,	 Engineering	 Art,	 Innovation	 Arts,	 Interactive	 Arts	 และ	
ASEAN	Studies	ที่จะเริ่มเปิดสอนภายใต้หลักสูตร	IBP	(Individual	Based	Pro-
gram)	ของสถาบันการเรียนรู้	 	 	มีแผนที่จะรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี	โท		
และเอก	ในปีการศึกษา	2556		และนำาไปสู่การเกิดสถาบัน	H-TAI	ในอนาคต

หลักสูตร	 H-TAI	 มจธ.ราชบุรี	 เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี	 (AEC)	 ท่ีจะเป็นตลาดเดียวกัน	 	 	 ท่ามกลางจำานวน
ประชากรกว่า	600	ล้านคน	และยังขยายเขตเสรีทางการค้าร่วมกับ	3	ประเทศใหญ่	
อันได้แก่			ประเทศจีน	เกาหลีใต้		และญี่ปุ่น	(ASEN	+3)		อีกทั้งการขยายเขตเสรี
ทางการคา้เพิม่อกี	3	ประเทศอนัไดแ้ก่		ประเทศอนิเดยี		ออสเตรเลยี		และนวิซแีลนด	์
(ASEAN+6)

หลักสูตร	H-TAI	ถือเป็นเป้าหมายใหม่ของ	มจธ.	สู่โลกยุคศตวรรษที่	21		ที่
เนน้การศกึษาและวจิยัแบบบรูณาการ		ขา้มสาขาเพือ่เกดิผลนวตักรรม	หรอืเปน็การ
สร้างรางวิ่งใหม่	 	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาท่ีมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และมนุษยศาสตร์		สามารถเข้าใจสุนทรียศาสตร์และศาสตร์ของการออกแบบที่ตั้ง
อยูบ่นรากฐานของภมูนิเิวศนแ์ละวฒันธรรมของอาเซยีน	หลักสูตร	H-TAI	ยงัเปน็ตน้
แบบของการศึกษา			เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะเป็น	Gatew
ayหรือชุมทางผ่านของภูมิภาคอาเซียน		ที่เชื่อมต่อระหว่างเขตพื้นที่ทวีปเอเชียและ
แปซิฟิก

การเกิดขึ้นของหลักสูตร	H-TAI	ที่มจธ.ราชบุรี			ยังเป็นโครงการศึกษาวิจัย
เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำาลึกเมืองทวายประเทศ
พม่า	 	 ซึ่งถือเป็นโครงการใหญ่ของโลกในต้นศตวรรษที่	 21	 ที่มีเส้นทางผ่าน
ประเทศไทยจากภาคตะวนัตกสูเ่มอืงดานงัประเทศเวยีดนาม				ทีเ่ชือ่มตอ่กบัประเทศ
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ญี่ปุ่นและขอบรแปซิฟิก	 	 ขณะเดียวกันเส้นทางมอเตอร์เวย์จากทวายผ่าน
ประเทศไทยสู่ดานัง	 ยังเชื่อมต่อกับเมืองคุนหมิง-กวางสี-กวางตุ้ง	 	 	 สู่นครปักกิ่ง
ประเทศจีนอีกด้วย

เนื่องจากโลกอุตสาหกรรมในศตวรรษที่	 21	 เป็นระบบอุตสาหกรรมแบบ
ห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตกับอีกหลายประเทศที่มีศักยภาพแตกต่างกันไป	 โดย
เฉพาะประเทศไทยจะต้องรับมือ	 	 โดยที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้เป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้ได้	 เพราะประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศได้
เข้ามาแทนที่สถานะเดิมของประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศที่มีแรงงานราคาถูกไป
แลว้		ขณะเดยีวกนัการขับเคลือ่นดว้ยนวตักรรมนัน้ประเทศไทย			จะตอ้งปฏริปูการ
ศึกษาในการผลิตทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใหม่ที่เน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการ	
หรือเป็นการศึกษาแบบ	 Project	 Based	 Learning	 ควบคู่ไปกับ	 Story	 Based	
Learning		ทีเ่นน้การเรยีนรูด้ว้ยความเขา้ใจรอบดา้น			โดยใชป้ญัญาและจนิตนาการ
อย่างไม่สิ้นสุด

กลา่วอกีทางหนึง่คอืเปน็การศกึษาทีเ่นน้การศึกษาวจิยัรว่มกนัในหลากหลาย
สาขาวิชาไปพร้อมกัน	 รวมท้ังสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านธุรกิจและการ
ตลาดคู่ขนานไปด้วย	 โดยต้องสร้างอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากตำาแหน่งภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมของตนเองให้ได้	 อันจะทำาให้ประเทศไทยสามารถมีส่วนแบ่งการตลาด
หรือแข่งขันได้ในเวทีสากล	ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมทั้ง
ที่เป็นของไทยและของอาเซียน			ให้เป็นสินค้าส่งออกแก่สังคมโลกในศตวรรษที่	21	
ให้ได้อีกด้วย
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วิศวกรรมศิลปศาสตร์ (Imagineering)
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อสังคมในศตวรรษที่ 21

วิศวกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาการท่ีนำาความรู้พื้นฐานความเข้าใจ
ธรรมชาติ	(วิทยาศาสตร์)	และเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม	มาต่อยอดสร้าง	"จินตน�ก�ร	
คว�มอย�กรูอ้ย�กเหน็	และคว�มตอ้งก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติใหดี้ขึน้ของมนุษย"์ 
ใหเ้ปน็สิง่ประดษิฐ	์และหรอืเทคโนโลยตีา่งๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลง	("Change")	โลกเพือ่
ประโยชน์ของมวลมนุษย์ช�ติ"	 น่ันคือ	 "วิทยาศาสตร์ไขปัญหาธรรมชาติ	 แต่
วิศวกรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงโลกในทิศทางที่มนุษย์ต้องการ"	 ซ่ึงทำาให้ในศตวรรษ
ที่	๑๔	เรียกผู้ที่มีทักษะด้านวิศวกรรมว่า	"Engineer (วิศวกร)"	โดยมีรากศัพท์จาก
ภาษาลาตนิ	"Ingeniator"	หรอืภาษาสเปน	"Ingeniare"	หมายถงึ	"ผูรงัสรรค ์(สราง) 
สิ่งเหนือความคาดหมายของมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม (สิ่งที่ไมไดสรางโดยพระเจา)"

สังคมโลกหลังยุคอินเตอร์เน็ตเฟื่องฟู	 เป็นสังคมดิจิตอล	 ความรู้ต่างๆ	
สามารถเรียนได้ทันกันอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงนอกจากทำาให้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	 สังคมโลกเริ่มสร้างธุรกิจแบบใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการมีชิวิตที่
สะดวก	สุขสบาย	และยืนยาว	ของมนุษย์มากขึ้น	ตัวอย่างสำาคัญได้แก่	ธุรกิจการให้
บริการติดต่อสื่อสาร	ดูหนัง	ฟังเพลง	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพาขนาดเลก็	(แทป็เลต็	Tablet)	การใหบ้รกิารดา้นการรกัษาโรค	และสขุภาพ	
เปน็ตน้	ธรุกจิใหม่ๆ 	เหลา่นีเ้กิด	และเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	ตอ่เนือ่ง	และทีส่ำ�คญั
ไม่เคยหยุดก�รเปลี่ยนแปลง	การแข่งขันทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน	 (ศตวรรษ
ที่	21)	จึงอยู่ที่	"คว�มใหม่ไม่เคยมี"	ไม่ใช่	"ทำ�ให้ดีขึ้น	(โดยการพัฒนา	หรือลอก
เลยีนแบบ)"	ถา้ประเทศไทยตอ้งการแขง่ขนักบัประเทศอืน่ๆ	เราจำาเปน็ตอ้งมวีศิวกร
ที่มี	"คว�มคิดฝันใหม่ๆ	(สมองซีกขว�)"	และสามารถ	"รังสรรค์	(สร้�ง)	ให้เป็น
จรงิ	(รปูธรรม)	จบัตอ้งได	้(สมองซกีซ�้ย)"	ดงันัน้วศิวกรรมศาสตรข์องประเทศไทย
ในศตวรรษที	่21	จำาเปน็ตอ้งเปน็ศาสตรท์ีบ่รูณาการทัง้	"ศาสตร	์(วทิยาศาสตร)์"	และ	
"ศิลป์	(ศิลปศาสตร์)"	เข้าด้วยกันเพื่อรังสรรค์ความคิดฝันใหม่ๆ	ให้เป็นรูปธรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมประเทศในทุกภาคส่วน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี(มจธ.)	เลง่เหน็ความสำาคญัของ
การพัฒนาวิศวกรสำาหรับศตวรรษที่	 21	 ดังกล่าวข้างต้น	 จึงกำาหนดการปฏิรูปการ
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ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากการผลิตวิศวกรเพื่อโรงง�นหรืออุตส�หกรรม 
เปน็การผลติ	"วศิวกรทีส่ามารถเปน็ผูนาํสงัคมในการสรางสรรคแ์นวทางการทํางาน 
หรือดําเนินงาน และ วิถีชีวิตใหมๆ ของมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคมตอบสนองความ
ตองการของมนษุยใ์นทกุภาคสวน และไมจาํกดัอยูเฉพาะในประเทศ"	ภายใตช้ือ่รหสั	
"วิศวกรรมศิลปศ�สตร์	 (Imagineering)"	 เพื่อผลิต	 "ผูกระทําการเปล่ียนแปลง
สังคม (Social Change Agent) ทุกภาคสวน" หรือ	"วิศวกรศิลป์"	ที่ต้องการสร้าง	
(หรือเปลี่ยน)	 จินตนาการ ความตองการ และหรือปญหาตางๆ	 ให้เป็นเทคโนโลยี	
และหรือนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมที่เป็นรูปธรรม	เพื่อประโยชน์ของประชากรในภาค
สังคมที่ตนเองมีสวนรวม 

"วิศวกรศิลป์"	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	มี
คุณลักษณะเฉพาะสำาคัญดังนี้	

1.	 มี	"จินตน�ก�ร	และคว�มคิดสร้�งสรรค์	(Creativity)"	เพื่อคิดในสิ่ง
ที่ไม่เคยมี	 มาก่อน	 โดยเฉพาะแนวทางดำาเนินชีวิตใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี	และยืนยาวมากขึ้นของมนุษย์

2.	 มีคว�มเข้�ใจอย่�งลึกซึ้งในองค์คว�มรู้พื้นฐ�นเกี่ยวกับส่ิงเดิมที่มีอยู่
แลว้	(Facts)	ดา้นวทิยาศาสตร	์และวศิวกรรมศาสตร	์และหรอืเทคโนโลย	ี
(Know	What)

3.	 มีทักษะ	 "ปฏิบัติได้"	 เพื่อการออกแบบ	และหรือพัฒนา	 เทคนิค	และ
นวตักรรมสำาหรบัรงัสรรคส์ิง่ทีเ่ปน็	"นามธรรม"	ใหเ้ปน็	"รปูธรรม"	(Know	
How)

4.	 มี	 "สมรรถนะผู้นำ�	 (Leadership)"	 เพื่อขับเคลื่อนนำานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่ค้นพบสู่การปฏิบัติจริงเพื่อประโยชน์ของ	 (ปัญญาปฏิบัติ	
หรือ	Tacit	Knowledge)

การผลิตวิศวกรศิลป์ท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตข้างต้น	 กรอบวิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	จำาเป็นต้องประกอบ
ด้วยกระบวนการต่างๆที่สามารถสร้างสมรรถนะสำาคัญ	3	ประการ	คือ

1.	 สร้างจินตนาการ	 และความคิดสร้างสรรค์	 นอกกรอบ	 เพื่อสร้าง
นวัตกรรมที่ไม่เคยมี
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2.	 สร้างเจตคติ	 และพฤติกรรม	 วิศวกรรม	 เพื่อสร้างความต้องการใหม่ๆ	
ของสังคมให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม	(Engineering	as	of	
Attitude	and	Behaviour)

3.	 สร้างความเป็นผู้นำา	(Leadership)
ซึ่งเราจะเห็นว่ากระบวนการทั้ง	 3	 กระบวนการข้างต้น	 เป็นกระบวนการ

การศึกษาที่ไม่สามารถดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเหมือน
ในศตวรรษที่	20	ที่ผ่านมา	เนื่องจากเป็นกระบวนการการศึกษาเชิง	"สมรรถนะ"	ที่
ต้องมีการตอกย้ำาจากการนำาไปใช้งานในการปฏิบัติจริงด้วยความเข้าใจสังคม	(หรือ
มนษุย์)	ที่ลกึซึง้นอกเหนอืจากองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่จำาเป็น
ต้องเกิดขึ้นทั้งใน	และนอกห้องเรียน	และเป็นรูปแบบการศึกษาแบบองค์รวม	(Ho-
listic)	ทีไ่มม่พีรหมแดนระหวา่ง	"วทิยาศาสตร"์	และ	"ศลิปศาสตร"์	สรา้งบณัฑติเพือ่
ประกอบอ�ชีพที่ยังไม่มีในปัจจุบัน 

การจัดการศึกษาในลักษณะนี้	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
(มจธ.)	ต้องมีการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพของปัจจัยสำาคัญ	3	ปัจจัยอย่างต่อเนื่อง
คือ	การพัฒนา	(1)	อาจารย์	(2)	กระบวนการจัดการเรียนการสอน	และ	(3)	รูปแบบ
การจัดการองค์กร	สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

ส่งท้�ย
การผลิตวิศวกรศิลป์	 เป็นบัณฑิตท่ีสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมหลัง

สงัคมดจิติอล	ซึง่ไมส่ามารถดำาเนนิการในกรอบกระบวนการผลติแบบอตุสาหกรรม
ของศตวรรษที่	 20	 ซึ่งอาจจะดูเหมือนการวาดความฝันที่ยากต่อการปฏิบัติ	 แต่ถ้า
เรามองในอีกมุมหนึ่งว่า	 "วิศวกรศิลป์ คือบัณฑิตทุกสาขาอาชีพในอนาคตที่มี
สมรรถนะดานวิศวกรรมเป็นสมรรถนะพื้นฐาน"	 การผลิตวิศวกรศิลป์จะไม่ใช่ความ
ฝันอีกต่อไป

ความฝันคือรากฐานที่สำาคัญของพัฒนาการด้านวิศวกรรมศาสตร์	มาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ถ้าไม่ม่ความฝัน	 สังคมโลกจะไม่มีการเปล่ียนแปลง	 นอกจากนี้
มหาวทิยาลยัไทยตอ้งตระหนกัวา่	"ก�รศกึษ�คอืก�รพฒัน�คนของประเทศสำ�หรบั
อน�คต	ไม่ใช่สำาหรับอดีต	(ที่ผ่านมา)	และเพื่อลูกหล�นของเร�	ไม่ใช่ตัวเร�" 
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กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี 

พ.ศ. 2538 – 2555
สุนิตย์		เทพไพฑูรย์

คว�มเป็นม�
รศ.ดร.หริส	 สูตะบุตร	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี(สถานะของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น)		ได้ร่างคำานำาสำาหรับโครงการราชบุรี	ไว้
เมื่อวันที่	4	มีน�คม	2539ดังนี้	

ปจัจบุนัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี	ตัง้อยูบ่นเนือ้ทีป่ระมาณ	110	
ไร่	 ที่เขตราษฎร์บูรณะ	 และกำาลังขยายงานไปที่เขตบางขุนเทียน	 เนื้อที่ประมาณ	
200ไร่

กอ่นการไดใ้ชท้ีด่นิเขตบางขุนเทยีน	สถาบนัฯ	ไดแตงตัง้คณะกรรมการพฒันา
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี เพือ่แสวงหาและพฒันาทีด่นิใหมข่ึน้				คณะ
กรรมการชุดนี้ได้ดำาเนินการตลอดมาเป็นเวลา	5	ปี

คณะกรรมการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ในที่ดินใหม่มี
ความเหน็วา่ในระยะยาว	สถาบนัฯ	ควรจะหาทีด่นิในตา่งจงัหวดัประมาณ	1,500	ไร	่
เพื่อพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย	 คือมี	 	 สถานที่เรียน
และวิจัยสำาหรับคณะประมาณ	15	คณะ,	สถานที่ทำาสวนอุตสาหกรรม,

โรงเรียนและโรงพยาบาล,	 ท่ีพักอาศัยของข้าราชการและนักศึกษา,	 แปลง
ทดลองสำาหรับงานด้านเกษตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรม	 งานด้านทรัพยากรชีวภาพ
และเครื่องจักรกลเกษตร,	 สวนที่แสดงความหลากหลายทางชีวภาพ	 และสวน
ธรรมชาติ,	ที่พักผ่อน	และเล่นกีฬา,	อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่

จงึไดพ้จิารณาทีด่นิในจงัหวดัฉะเชงิเทรา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	จงัหวดั
สมุทรสงคราม	จังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดราชบุรี

ในทีส่ดุเหน็วา่จงัหวดัราชบรุนีา่จะเหมาะทีส่ดุ		เพราะทีร่ม่รืน่	สงบ	สวยงาม	
เหมาะทีจ่ะเปน็ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั		นอกจากนัน้อยูใ่นดา้นใตข้องกรงุเทพมหานคร	
ทีต่ัง้ปจัจบุนัของสถาบนัฯ	กอ็ยูใ่นดา้นใตข้องกรงุเทพมหานครเชน่กนั	และระยะทาง
จากราชบุรีถึงที่ตั้งปัจจุบันไม่ไกลนัก	 การเดินทางไม่ต้องผ่านตัวเมืองของ
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กรุงเทพมหานคร		ทำาให้สะดวกในการส่งกำาลังบำารุง
ในช่วงที่สถาบันฯ	 หาท่ีตั้งในต่างจังหวัด	 ก็เป็นจังหวะที่ท่านสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรจังหวัด	 ราชบุรี	 ร.ต.ท.	 เชาวริน	 ลัทธศักดิ์ศิริ	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร	กำาลงัหามหาวทิยาลยัทีจ่ะขยายวทิยาเขต
มาที่จังหวัดราชบุรี

มอีาจารยส์ถาบนัฯสองทา่นทีรู่จ้กักบัทา่นรฐัมนตรี	เชาวรนิ	ลัทธศกัดิศ์ริ	ิ	คอื
อาจารย์สมใจ	นาคทับที		และอาจารย์กิตติศักดิ์	พลอยพานิชเจริญ		อาจารย์ทั้งสอง
ทา่นจงึไดต้ดิตอ่และประสานงาน	จนคณะจากสถาบนัฯไดพ้บทา่นรฐัมนตร	ีเชาวรนิ		
หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีฯ	 ก็ได้กรุณาแนะนำา	 ช่วยดำาเนินการ	 และอำานวยความ
สะดวกให้ในทุกด้าน			อาจารย์สมใจซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรี	ได้สละเวลา	ความคิด	
และพลังงานให้เป็นอย่างมากในการประสานงาน

	 มีเหตุอื่นอีกบ้างท่ีทำาให้สถาบันฯ	 ตัดสินใจท่ีจะมาตั้งวิทยาเขตที่ราชบุรี	
กล่าวคือมีศิษย์เก่าซึ่งทำางานเป็นผู้อำานวยการกองช่าง	เทศบาลเมืองราชบุรี	คือคุณ
ฝน	บุตรกตัญญู	(ปัจจุบันย้ายไปประจำาที่จังหวัดเชียงใหม่)		มีอาจารย์อีกท่านหนึ่ง
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรี	คือ	ดร.บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	และมีศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	คือ	ดร.บุญมาก	ศิริเนาวกุล

	 ในด้านของจังหวัดราชบุรี	สถาบันฯ	เข้าพบท่านอดีดผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี	คือ	ม.ร.ว.กำาลูนเทพ	เทวกุล	และได้รับความกรุณาเป็นอย่างดี	ท่านได้ออก
หนังสือยินดีให้ใช้ที่ดิน	1,300	ไร่	ให้ทันที	

	 ต่อมา	 สถาบันฯ	 ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
คนปจัจบุนั	คอื	ทา่นมานติ	ศลิปอาชา	และคณะของทา่นในการยนืยนัใหใ้ชท้ีด่นิ	และ
ใหใ้ชศ้าลาประชาคมหลงัเกา่	เพือ่เริม่เปดิสอนในป	ี2539	สถาบนัฯ	ไดร้บัการแนะนำา
จากท่านรัฐมนตรี	เชาวริน	ให้ขอใช้ศาลาประชาคมดังกล่าว

	 ในช่วงหลังของการตัดสินใจขยายวิทยาเขตมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี	 	 เป็น
จังหวะที่รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครขยายวิทยาเขต
ไปอยู่ต่างจังหวัด	 ดังนั้นโครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล	 และทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี	 	 ท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย	 	 ท่านบุญชู	 ตรี
ทอง		ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา

	 เมือ่ไดร้บัการสนบัสนนุเปน็อยา่งดจีากทกุฝา่ย	และยงัไดร้บัการสนบัสนนุ
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และต้อนรับอย่างดี	จากภาคเอกชนคือ	ท่านประธานสภาหอการค้า	จังหวัดราชบุรี	
คือท่านสุพัฒน์พิริยะปัญญาพร		สถาบันฯ	จึงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวิทยาเขตนี้	
ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ในการนี้สถาบันฯ	
จะได้รับการสนับสนุนจาก	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก	และจากมูลนิธิซึ่งตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่า	MIT			นำาโดย
ท่านองคมนตรี	ดร.เชาว์	ณ	ศีลวันต์	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม			คุณศิววงศ์	จังคะ
ศิริ		ท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์	ดร.โอฬาร	ไชยประวัติ	และผู้ช่วย
กรรมการอำานวยการบริษัทไทยออยล์	คุณบางกอก	เชาว์ขวัญยืน

เบื้องหลังของ….กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
วทิยาเขตราชบรุนีัน้ในมมุมองของผูร้วบรวม	คดิวา่นา่จะมาจาก3	องค์ประกอบหลัก
ที่สำาคัญคือ

1.	 ความมวีสิยัทศันค์วามมุง่มัน่ของผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัฯในการพฒันา
สถาบันเทคโนโลยี	พระจอมเกล้าธนบุรี	ทั้ง	3	พื้นที่(ณ	ปี	2539)	โดยเฉพาะ
วิทยาเขตราชบุรี	 ให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

2.	 ในด้านเชิงนโยบายมีความสอดคล้องและเกื้อหนุนกันทุกระดับ	ดังนี้
2.1	 ระดบัรฐับาล	ซึง่คณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุวนัที	่20	มถินุายน	2538	

และวันที่	 8	 ตุลาคม	 2539ได้มีมติเห็นชอบโครงการขยายวิทยาเขต
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปในส่วนภูมิภาค

2.2	 ระดับทบวงมหาวิทยาลัย	รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
	 (นายบุญชู	 ตรีทอง)	 รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัย	

ไดม้กีารประชมุปรกึษาหารอืโครงการขยายวทิยาเขตไปสู่ส่วนภูมภิาค
กันบ่อยครั้งมาก	 	 ในบางครั้งท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย		
เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของทบวงฯ	 รวม
ทั้งได้ขอความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วน
ภูมิภาคกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ	 	 ซ่ึงอธิการบดีหลายแห่งที่
ยังไมได้ขยายวิทยาเขตไปยังส่วนภูมิภาคยินดีที่จะให้ความร่วมมือ	ใน
การทีม่หาวทิยาลยั/สถาบนัมคีวามแขง็แกรง่ในดา้นวชิาการ		มอีาจารย์
เพยีงพอก็สามารถขยายวทิยาเขตไดเ้รว็ขึน้	ถา้กรณทีีม่อีาจารยไ์มเ่พยีง
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พอ	ทบวงฯ	จะสนบัสนนุดา้นอตัรากำาลงัใหเ้พิม่ขึน้		ในดา้นวสัดอุปุกรณ์
นัน้จะใช้	IT	(Information	Technology)	ชว่ยในการจดัการเรยีนการ
สอน	

2.3	 ระดับมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 เพื่อแสวงหาและพัฒนาที่ดินใหม่ขึ้น	 คณะ
กรรมการชุดนี้ได้ดำาเนินการ	ตลอดมาเป็นเวลา	5	ปี	(เริ่มปี	2535)และ
ท่านบุญเยี่ยม	 มีสุข	 นายกสภาสถาบัน	 รวมทั้งคณะกรรมการสภา
สถาบัน	ให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
ยิง่ตลอดมา	โดยเฉพาะในคราวประชมุคณะกรรมการสภาสถาบนัครัง้
ที่	 42538	 (24	 สิงหาคม	 2538)	 ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	 ตั้งวิทยาเขตใหม่	ณ	 อำาเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี

2.4	 ระดบัทอ้งถิน่หรอืจงัหวดัทา่นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัราชบรุ	ี
ร.ต.ท.	 เชาวริน	 ลัทธศักดิ์ศิริ	 ขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 กำาลังหามหาวิทยาลัยที่จะขยายวิทยาเขตมาที่
จังหวัดราชบุรี	เช่นกัน

3.	 ได้รับการสนับสนุน	 การเอื้อเฟื้อ	 การร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและเจ้า
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจากหนว่ย	งานภาครฐั		ภาคเอกชน	ภาคประชาชนจงัหวดั
ราชบุรี	 รวมท้ังผู้บริหาร	 ศิษย์เก่า	 และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีท่ีเก่ียวข้อง	 ในฐานะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องท่านหนึ่งในคณะ
ทำางานดังกล่าวข้างต้นจึงขอขอบ	 พระคุณทุกท่านแทนสถาบันฯ	 มา	 ณ	
โอกาสนี้

ตัวอย่�ง	ก�รดำ�เนินง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	จังหวัดร�ชบุรี
การดำาเนนิการดา้นการขอใชท้ีด่นิสาธารณประโยชนบ์รเิวณบา้นรางดอกอาว	

หมู่ที่	1	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี
ปี	2538	:	ม.ร.ว.กำาลูนเทพ	เทวกุล		ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
รศ.ดร.หริส	 สูตะบุตร	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี(สจ.ธ.)	 ได้ส่งหนังสือถึง	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 เรื่องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
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เพื่อขยายสถาบันการศึกษา	(ที่ทม	1601/3748	ลงวันที่	17	สิงหาคม	2538	:	กอง
แผนงาน)สรุปดังนี้

“ตามที่รัฐบานมีนโยบายท่ีจะให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	
ขยายไปตั้งวิทยาเขตใหม่ในจังหวัดอื่น	 น้ัน	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันฯ	ตั้งอยู่ในด้านใต้ของกรุงเทพฯ	จึงควรขยายวิทยาเขต
ไปทางตะวันตกหรือทางใต้		เพื่อความสะดวกในการส่งกำาลังบำารุงจากวิทยาเขตแม่				
สถาบนัไดศ้กึษาความเปน็ไปไดท้ีจ่ะไปตัง้วทิยาเขตใหมใ่นทีต่า่งๆ	อาท	ิจงัหวดัราชบรุ	ี
จังหวัดเพชรบุรี	 และจังหวัดสมุทรสงคราม	 	 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต
ใหม่	ทำาการศึกษาและเดินทางไปดูที่ดินในจังหวัดดังกล่าวข้างต้น

เมื่อได้พิจารณาด้านประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่จังหวัดและภูมิภาคด้านตะวันตก
ของประเทศ	 โดยท่ีสถาบันสามารถดำาเนินการได้สะดวกพอควร	 และมีที่ดินขนาด
ใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแล้ว	 คณะกรรมการฯ	 มีความเห็นว่า		
จังหวัดที่เหมาะสมที่สุดคือ	จังหวัดราชบุรี

ในการไปสำารวจที่ดินจังหวัดต่างๆ	เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก	เมื่อ
วันที่	 31	พฤษภาคม	2538	ร้อยตำารวจโทเชาวริน	ลัทธศักดิ์ศิริ	และนายฝน	บุตร
กตญัญ	ูไดพ้าคณะกรรมการไปดทูีด่นิ	ซึง่เคยเสนอทบวงมหาวทิยาลัยไวค้รัง้หนึง่แล้ว	
เปน็ทีด่นิสาธารณประโยชน	์ลำาดบัที	่25	หมูบ่า้นรางบวั	หมูท่ี	่1	ตำาบลรางบวั	อำาเภอ
จอมบึง	จังหวัดราชบุรี	ที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่ประมาณ	1,200	ไร่

สถาบนัปรารถนาความเมตตาจากจงัหวดัราชบรุ	ี	ในการสนบัสนนุใหส้ถาบนั
มีโอกาสมาดำาเนินการขยายสถานศึกษา		สถาบันมุ่งหวังที่จะให้มีอาคารและสถาน
ที่ครบสมบูรณ์โดยเร็ว		กล่าวคือมีอาคารเพื่อการเรียนการสอน	อาคารเพื่อการวิจัย	
อาคารหอพัก	สถานีทดลอง	และสถานที่เพื่อการกีฬาและสันทนาการ	ฯลฯ	เพื่อให้
สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำางานและศึกษาต่อในวิทยาเขตใหม่น้ี		
และในอนาคตสถาบันจะพัฒนาวิทยาเขตในรูปแบบคล้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		
คือเป็นทั้งสถานที่สอน	วิจัย	 และให้บริการการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรภายนอก	
และมีการร่วมวิจัยกับอุตสาหกรรมเอกชน	 เรียกว่าเป็นสวนการศึกษา	 และสวน
อตุสาหกรรมแหง่ภาคตะวนัตก			ทัง้นีก้ารดำาเนนิการดงักลา่ว	ตอ้งไดร้บัความเอือ้เฟือ้
และสนับสนุนจากจังหวัด	รัฐบาล	และประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นอันดับแรก

ม.ร.ว.	 กำาลูนเทพ	 เทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	 ได้มีหนังสือ	 ถึง	
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อธกิารบด	ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีเรือ่งการขอใช้ทีส่าธารณประโยชน์
เพื่อขยายสถาบันการศึกษา(ที่	รบ	0016.2/19558	ลงวันที่	4	กันยายน	2538	:	ฝ่าย
แผนและโครงการสำานักงานจังหวัดราชบุรีซึ่ง	)	สรุปได้ดังนี้

“ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 แจ้งถึงความเหมาะสมที่สุด
ของจังหวัดราชบุรี	 ในการที่จะขยายวิทยาเขตของสถาบันฯ	ไปยังภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศ	 และขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดราชบุรี	 ในการขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์	หมู่ที่	1	บ้านรางบัว	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	
จำานวน	1,200	ไร่	เพื่อขยายสถานศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
นั้น

จังหวัดพิจารณาแล้ว	เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวคือ	ที่ดินสาธารณประโยชน์	
หมู่ที่	1	บ้านรางอาว	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	เนื้อที่ประมาณ	1,300	ไร่	ซึ่งตั้ง
ระหว่างสองข้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข	3087	(ราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง)	ระยะ
ทางประมาณ40	กม.	 จากที่ตั้งจังหวัดราชบุรี	 เป็นที่ดินซึ่งจังหวัดได้เสนอต่อทบวง
มหาวิทยาลัย	ในการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยประจำาภาคตะวันตก		ซึ่งทราบว่าขณะ
นี้โครงการดังกล่าวทางทบวงมหาวิทยาลัยได้ระงับไว้ก่อน	 	 เนื่องจากมีมติคณะ
รัฐมนตรี	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2538	อนุมัติให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน	จำานวน	10	
แหง่	ขยายวทิยาเขตการศกึษาไปยงัสว่นภมูภิาคไดใ้น	11	จงัหวดั	ดงันัน้	หากสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ประสงค์จะขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลงดัง
กล่าวเพื่อขยายสถานศึกษา	 	 จังหวัดราชบุรีจึงไม่ขัดข้องและยินดีให้การสนับสนุน
เป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของเยาวชนของชาติและความเจริญก้าวหน้าในอนาคต	
พรอ้มนีไ้ดส้ง่เอกสารเกีย่วกบัขอ้มลูทีด่นิและขอ้มลูเบือ้งตน้ของจงัหวดัราชบรุมีาเพือ่
ประกอบการดำาเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	 และขอขอบพระคุณที่ได้พิจารณาขยายสถาน
ศึกษาไปยังพื้นที่จังหวัดราชบุรีมา	ณ	โอกาสนี้

รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี	ได้มีหนังสือ	ถึงนายมานิต	ศิลปอาชา	ผู้ว่า
ราชการจงัหวดั	ราชบรุ	ีเรือ่งการขอใชศ้าลาประชาคมประจำาจงัหวดัหลังเดมิ	สถาบนั
ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 และรายละเอียดการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศาลาประชาคมโดยมีงบ
ประมาณ	 5	 ล้านบาท	 สถาบันจึงขออนุญาตใช้ศาลาประชาคมเป็นเวลาไม่น้อย
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กว่า15ปี	(ที่	ทม	1601/0484	ลงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2539	:	สำานักงานอธิการบดี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีหนังสือถึงนายมานิต		ศิลปอาชา	

ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุขีอใชท้ีส่าธารณประโยชนบ์รเิวณบา้นรางดอกอาว	จำานวน	
3	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	1,300	ไร่	เพื่อขยายวิทยาเขต	ก่อสร้างอาคารเรียน	อาคาร
วิจัย	อาคารหอพัก	สถานที่ฝึกงานภาคสนาม	ตลอดจนดำาเนินโครงการต่างๆ	ของ
สถาบันเพื่อนำาไปสู่การเป็นสวนศึกษา	 และสวนอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคตะวันตก	
(ที่	ทม	1601/0486	ลงวันที่	9	กุมภาพันธ์	2539	)

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุไีดม้หีนงัสอืที	่ถงึ	ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ราชบรีุ	เพือ่ขอเข้าดำาเนนิการปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารศาลาประชาคมประจำาจงัหวดั
หลงัเดมิ	เพ่ือใหแ้ลว้เสรจ็ทนัเปน็อาคารเรยีนในปกีารศกึษา	2539และขอมอบหมาย
ให้	นายประพนธ์		เรืองวุฒิชนะพืชตำาแหน่งวิศวกร	7	หัวหน้างานอาคารและสถาน
ที่	เป็นผู้ดำาเนินการแทนสถาบัน	(ทม	1601/1381ลงวันที่	16เมษายน	2539)

นายมานิต	 	 ศิลปอาชา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ประกอบด้วย	 ปลัดจังหวัดราชบุรี	 เป็น
ประธานกรรมการ	หัวหน้าสำานักงานจังหวัดราชบุรี	 โยธาธิการจังหวัดราชบุรี	นาย
อำาเภอจอมบงึ	เปน็กรรมการ	และเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดัราชบรุเีปน็กรรมการและ
เลขานุการและคณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันออกตรวจสอบและพิจารณา
โครงการแผนผังการใช้ที่ดินแล้ว	 มีมติเห็นชอบให้สถาบันฯ	 ใช้ที่ดินดังกล่าว	 เนื้อที่	
1,150	ไร	่ไดต้ามความประสงค	์ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการการพจิารณา
การขอใชท้ีด่นิฯ	ลงวนัที	่16	มถินุายน	2540	(ตามคำาส่ังจงัหวดัราชบรุ	ีที	่1632/2540	
ลงวันที่	10มิถุนายน	2540)

นายมานิต	ศิลปอาชา	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือถึง	อธิการบดี	
เรื่อง	ขอเชิญประชุมสภาจังหวัดราชบุรี	สมัยวิสามัญ	สมัยที่	1	ประจำาปี	2539	ใน
วันที่	9	เมษายน	2539	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภาจังหวัด	ชั้น	3	อาคาร
สำานกังานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ีมวีาระขอความเหน็ชอบการขอใช้ศาลา
ประชาคมประจำาจังหวัดราชบุรี	(ที่รบ	0016/7124	ลงวันที่	28	เมษายน	2539	)

รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี	ได้มีหนังสือ(ที่	ทม	1601/1312	ลงวันที่	3	
เมษายน)		ถึง	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ว่า	ในวันดังกล่าว	ติดประชุมเรื่องเร่งด่วน	
และได้มอบหมายให้ผู้เข้าประชุมแทนดังนี้



102

1)	 นางเกษรา		วามะศิริ	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนละพัฒนา
2)	 นายบวร		ปภัสราทร	 	 ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์
3)	 นายประพนธ์		เรืองวุฒิชนะพืช	 หัวหน้างานอาคารและสถานที่
4)	 นางสมใจ		นาคทับที	 	 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อธกิารบดแีละคณะ	ขอเข้ารว่มประชมุในการประชมุประจำาเดอืนของจงัหวดั
ราชบรุเีพือ่รายงานชีแ้จงความคบืหนา้ในการดำาเนนิการกอ่สรา้งมหาวทิยาลยัซึง่จะ
เป็นการสร้างความเคลื่อนไหวในหมู่ข้าราชการ	 ประชาชนและนักเรียนในจังหวัด
ราชบุรีทางด้านการศึกษาอีกทางหนึ่ง

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดร�ชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง

การขอใชศ้าลาประชาคมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ี(ที	่รบ	91001/446	
ลงวันที่	21	กุมภาพันธ์	2539	)	สรุปได้ว่า

“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด
ราชบุรีให้ใช้ที่สาธารณ	ประโยชน์	หมู่ที่1	บ้านรางอาว	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี	 เพื่อขยายสถานศึกษาของสถาบัน	 ในปี	 2539จะเปิดสอนหลักสูตร
วทิยาศาสตร์บณัฑติ	สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยจะขอใชศ้าลาประชาคมซึง่เปน็
ทรพัยส์นิอยูใ่นความดแูลขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ีเปน็สถานทีด่ำาเนนิ
งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	15	ปี	“

จงัหวดัราชบรุพีจิารณาเหน็วา่การขยายโอกาสทางการศกึษาทีจ่งัหวดัราชบรุ	ี
จะเป็นประโยชน์และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น	 	 จึงเห็นสมควรให้
สถาบันฯใช้ศาลาประชาคมจังหวัดราชบุรีหลังดังกล่าว	 เป็นสถานที่สำาหรับดำาเนิน
การเป็นการชั่วคราวในระยะเวลา	15	ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือถึง	 อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(ที่	รบ	51001/611	ลงวันที่	18	เมษายน2539)สรุป
ได้ว่า

“	จงัหวดัไดน้ำาเสนอเรือ่งการขอใชศ้าลาประชาคมดงักล่าว	เพือ่ขอความเหน็
ชอบต่อสภาจังหวัดราชบุรี	ในการประชุมสภาจังหวัด	สมัยวิสามัญ	สมัยที่	1	ประจำา
ปี	พ.ศ.	2539	เมื่อวันที่	9	 เมษายน	2539	สภาจังหวัดได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ศาลา



103

ประชาคมได้เป็นเวลา	15	ปี	แต่ในระยะแรกให้ใช้ได้	3	ปีระยะต่อไปอีก	12	ปี	หาก
สถาบันฯ	 มีความจำาเป็นท่ีจะใช้อาคารดังกล่าวต่อไปอีกให้แจ้งเหตุผลความจำาเป็น
ไปจังหวัด	 เพื่อขอทำาความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยต่อไปจังหวัดได้พิจารณา
อนุมัติให้ทางสถาบันฯ	เข้าใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าวได้เป็นเวลา	3	ปี”

ได้มีหนังสือถึง	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ที่	 รบ	
51001/648	ลง	วันที่	25	เมษายน	2539	)	สรุปได้ว่า

“นายมานิต	ศิลปอาชา		ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	พิจารณาแล้วอนุญาต
ให้สถาบันฯ	เข้าดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวและให้ใช้กระแสไฟฟ้า
และน้ำาประปา	 โดยสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้และขอให้ส่งรายละเอียด
แบบแปลนการปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้จังหวัด	1	ชุด”

นายวนัชยั	ธรีะสตัยกลุ	นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ีไดม้หีนงัสอื
ถึงอธิการบดี	เรื่อง	อนุมัติให้ใช้ศาลาประชาคมประจำาจังหวัดราชบุรีหลังเดิม			สรุป
ไดว้า่	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ีโดยความเหน็ชอบจากสภาองค์การบรหิาร
สว่นจงัหวดัราชบรุ	ี	ไดพ้จิารณาอนมุตัใิหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ี
ใชอ้าคารดงักลา่วได	้มกีำาหนด	15	ป	ีนบัจากป	ีพ.ศ.	2555-2569	(ที	่รบ	51001/4497	
ลงวันที่	31	กรกฏาคม	2552	)

นายฉลาด	 วงษ์ประเสริฐ	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ปฏิบัติราชการ
แทนผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุี	ไดแ้จง้ตอ่อธกิารบดวีา่กระทรวงมหาดไทยไดอ้นมุตัิ
ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้อาคารศาลาประชาคมประจำาจังหวัด
ราชบรีุหลงัเดมิไดม้กีำาหนด	12	ป	ีนบัจากป	ีพ.ศ.	2542-2554ซึง่เดมิจงัหวดัไดอ้นมุตัิ
ใหใ้ชไ้ดเ้ปน็ระยะเวลา	3	ป	ีตัง้แตป่	ีพ.ศ.2539-2541	(ตามหนงัสอืที	่รบ	51001/1168	
ลงวันที่	7	พฤศจิกายน	2539	:	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี)

สถ�นีวิทยุแห่งประเทศไทย	จังหวัดร�ชบุรี	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้มีหนังสือที่ถึง	ผู้อำานวยการสถานี

วิทยุแห่งประเทศไทย	 จังหวัดราชบุรี	 เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา
ประชาคมเสร็จโดยเร็ว	สถาบันจำาเป็นที่จะใช้กระแส	 ไฟฟ้า	 เพื่อให้สามารถดำาเนิน
การดา้นตา่งๆ	ได	้จงึขอใชห้มอ้แปลงไฟฟา้ทีใ่ชก้บัอาคารดงักลา่ว	(ที	่ทม	1601/1430	
ลงวันที่	18	เมษายน	2539	)
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นายสพุล	วฒันาพนัธ	์ผูอ้ำานวยการสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย	
จังหวัดราชบุรี	ได้มีหนังสือถึง	อธิการบดี	เรื่องการขอใช้หม้อแปลงไฟฟ้า	ขอเรียนให้
ทราบว่า	 ไม่ขัดข้องในการให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว	 แต่ต้องการทราบว่าทาง
สถาบนัฯมกีำาหนดทีจ่ะสง่คนืหมอ้แปลงใหเ้มือ่ใดและในเรือ่งของการบำารงุรกัษา	ค่า
ใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้าทางสถาบันฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ	(ที่	นร	1818(รบ)/
269		ลงวันที่	14	พฤษภาคม	2539)

สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�	จังหวัดร�ชบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้มีหนังสือที่	ถึง	ผู้จัดการการไฟฟ้า	

จงัหวดัราชบรุ	ีเรือ่ง	ขอใชก้ระแสไฟฟา้	เนือ่งจากสถาบนัฯ	ไดร้บัอนญุาตจากจงัหวดั
ราชบุรีให้ใช้อาคารศาลาประชาคมประจำาจังหวัดหลังเดิม	เป็นอาคารเรียนในสาขา
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทีก่ำาลงัจะเปดิสอนในปกีารศกึษา	2539	สถาบนัฯ	มคีวาม
จำาเป็นที่จะใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำาเนินการด้านต่างๆ	ได้	จึงขอใช้กระแส
ไฟฟ้ากับอาคารดังกล่าว	(ทม	1601/2394	ลงวันที่	30พฤษภาคม	2539)

สำ�นักง�นบริก�รโทรศัพท์ร�ชบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้มีหนังสือถึง	 ผู้จัดการชุมสาย

โทรศพัทจ์งัหวดัราชบรุ	ีเรือ่ง	ขอหมายเลขโทรศพัท	์เนือ่งจากสถาบนัฯ	ไดร้บัอนญุาต
จากจังหวัดราชบุรีให้ใช้อาคารศาลาประชาคมประจำาจังหวัดหลังเดิม	 เป็นอาคาร
เรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำาลังจะเปิดสอนในปีการศึกษา	 2539	
สถาบันฯ	 มีความจำาเป็นที่จะใช้โทรศัพท์ในการติดต่อราชการและใช้สำาหรับระบบ
คอมพิวเตอร์	ตลอดจนการดำาเนินการด้านอื่นๆ	จึงขอหมายเลขโทรศัพท์	จำานวน	5	
หมายเลข	(ที่	ทม	1601/2472	ลงวันที่	6มิถุนายน	2539)

สำานกังานบรกิารโทรศพัทร์าชบรุไีดม้หีนงัสอืถงึ	อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ	ีแจง้วา่	ไดต้รวจสอบประมาณการแลว้	มคีูส่าย	เลขหมายพรอ้ม
ดำาเนินการติดตั้งได้	รวมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ	(ที่	คค	23	บทรบ.1.1.01(รบ.)/
1504	ลงวันที่	25	มิถุนายน	2539)
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สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองร�ชบุรี
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีไดม้หีนงัสอื	ถงึ	นายกเทศมนตรเีมอืง

ราชบุรี	 เพื่อให้การปรับ	 ปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมเสร็จโดยเร็ว	 สถาบัน
จำาเปน็ทีจ่ะใชน้้ำาประปา		เพือ่ใหส้ามารถดำาเนนิการด้านตา่งๆ	ได	้จงึขอใชน้้ำาประปา
ในอาคารดังกล่าว	(ที่	ทม	1601/1429	ลงวันที่	18เมษายน	2539)

หนังสือ	 ถึง	 อธิการบดี	 เรื่องขอใช้น้ำาประปา	 ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปสำารวจและ
ประมาณการแล้ว	ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ(ที่	รบ	52005/2230	ลงวันที่	
5	สิงหาคม	2539)

สำ�นักง�นร�ชพัสดุจังหวัด
สำานักงานราชพัสดุจังหวัดได้มีหนังสือถึง	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	(ที่	รบ	0003/11101	ลงวันที่	17	พฤษภาคม	2539)	สรุปได้ว่า	
“สถาบนัฯ	ไดเ้ขา้ใช้อาคารศาลาประชาคมประจำาจงัหวดัราชบรุหีลงัเดมิ	ซึง่

ปลูกสร้างอยู่บนท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่	 รบ	 162	 ตำาบลหน้าเมือง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี		
เปน็สถานทีด่ำาเนนิงานดา้นการเรยีนการสอนในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ	และ
องคก์ารฯ	ไดอ้นญุาตใหส้ถาบนัฯ	ใชอ้าคารดงักลา่วเมือ่วนัที	่18	เมษายน	2539		แต่
เนื่องจากสถาบันฯ	เข้าไปใช้ที่ดินบริเวณที่ตั้งอาคารและบริเวณรอบอาคาร	โดยมิได้
รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แต่อย่างใด		เพื่อให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ			
ขอให้สถาบัน	ขอใช้ที่ราชพัสดุ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลร�งบัว	อำ�เภอจอมบึง	จังหวัดร�ชบุรี
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลรางบวั	ไดม้หีนงัสอืแจง้วา่ทีป่ระชมุสภา	อบต.	ราง

บัว	 สมัยที่	 1	 เม่ือวันท่ี	 21	 มิถุนายน	 2539	 มีมติเห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุเีขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีส่าธารณประโยชนด์งักล่าว	เนือ้ที	่1,150	ไร	่
ได้ตามความประสงค์	 โดยเนื้อที่ส่วนที่เกินบริเวณทางด้านทิศตะวันตกติดกับสถานี
อนามยัรางบวั	ขอสงวนไวเ้ปน็ทีส่าธารณประโยชนป์ระจำาหมูบ่า้น	(ที	่รบ	72302/85	
ลงวันที่	23	กันยายน	2539)
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ผูบ้ริหารสถาบนัฯ	ไดป้ระชมุชีแ้จง	ทำาความเขา้ใจรว่มกบัทีป่ระชมุสภา	อบต.	
รางบัว	 หลายครั้ง	 เก่ียวกับการขอใช้ท่ีดินดังกล่าว	 ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากสภา	
อบต.	เป็นอย่างดียิ่ง

สถาบนัฯ	ไดเ้ชญิคณะกรรมการของสภาอบต.		ประชาชนใกล้เคียง		มาเยีย่ม
ชมมหาวทิยาลยัทัง้ทีบ่างมด	และบางขนุเทยีน			เพือ่เปน็การเชือ่มสมัพนัธก์บัชมุขน
ใกล้วิทยาเขต			รวมทั้งให้มาทำาความรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น

อำ�เภอจอมบึง	จังหวัดร�ชบุรี
นายจิรวัฒน์	วัฒนรณชัย	นายอำาเภอจอมบึง	 ได้มีหนังสือแจ้งประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำาบลรางบัว	เรื่อง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		ขอ
ใชท้ีส่าธารณประโยชนเ์พือ่ขยายวทิยาเขตการศกึษาจงึขอใหน้ำาเรือ่งเขา้พจิารณาใน
การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล			เพือ่พจิารณาวา่	ถา้ทางราชการจะดำาเนนิ
การถอนสภาพจากการเป็นที่สาธารณประโยชน์	 	 	 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวิทยาเขตของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลจะขัดข้อง
อย่างไรหรือไม่	และมีความเห็นอย่างไร	(ที่	รบ	0720/1840	ลงวันที่	24	พฤษภาคม	
2539)

ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน์ดัง
กล่าว	ตั้งอยู่หมู่ที่	 1	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	มีเนื้อที่ประมาณ	
1,300	 ไร่	 	 เดิมราษฎรใช้เป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ร่วมกันเม่ือประมาณ	พ.ศ.2511	 	 	 คณะ
กรรมการพฒันาหมูบ่า้น	และกำานนัตำาบลรางบวั			ในขณะนัน้ไดส้งวนหวงหา้มทีด่นิ
ไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สำาหรับราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน			และได้นำาขึ้นทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนข์องอำาเภอจอมบงึไวแ้ลว้				ปจัจบุนัไดเ้ลกิใชป้ระโยชนม์ากวา่	10	
ป	ี	เนือ่งจากราษฎรเลิกเลีย้งสตัวแ์ละหนัมาประกอบอาชพีทำาไรท่ำาสวนแทน			อำาเภอ
จอมบึงพิจารณาแล้วเห็นว่า	 	 การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว	 ราษฎรใน
ท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์	มีโอกาสได้รับการศึกษาในชั้นอุดมศึกษา	โดยไม่ต้องเดิน
ทางไปสถานที่ศึกษาอื่น	ซึ่งอยู่ต่างท้องที่			จึงเห็นควรอนุญาตให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้	 เนื้อที่	 1,150	 ไร่	 	 (ที่	 รบ	
0722/3529	ลงวันที่	6	ธันวาคม	2539)
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สำ�นักง�นที่ดินจังหวัดร�ชบุรี	
(สมัยน�ยมงคล	อินทสุวรรณ์		เจ้�พนักง�นที่ดินจังหวัดร�ชบุรี)

สำานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี	ได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	
ที่ขอใช้จำานวน	3	แปลง	ดังกล่าวแล้ว	มีเนื้อที่ทั้งสิ้น	1,336	ไร่	3	งาน	18	ตารางวา	
โดยแปลงที่	1	มีเนื้อที่	522-1-49	ไร่,	แปลงที่	2	มีเนื้อที่	295-3-11	ไร่	และแปลงที่	
3	มีเนื้อที่	518-2-58	ไร่

สำานกังานไดป้ระสานงานกบัสถาบนัฯ	แลว้ไดร้บัแจง้วา่			ขณะนีไ้ดร้บัอนมุตัิ
เงินงบประมาณในโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค	 	 เพื่อดำาเนินการ
พัฒนาวิทยาเขตราชบุรีจากสำานักงบประมาณแล้ว	จำานวน	4,138,700	บาท			ใน
การเข้าดำาเนินการปรับปรุงพื้นที่			กรมการทหารช่างจะเป็นผู้ดำาเนินการ	ซึ่งในการ
ตอบปัญหาข้อซักถามราษฎรตำาบลรางบัว			อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่
มาร่วมชี้แจงในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่				สำานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี	พิจารณา
แล้ว	ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านรางดอกอาว	ทั้ง	3	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	1,117	
ไร่	 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี			ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว	และหากจะนำาที่ดินดัง
กลา่วทัง้หมดหรอืบางสว่นใหห้นว่ยราชการอืน่เขา้ใชป้ระโยชน	์		ยอ่มเปน็กรณทีบวง
การเมืองใช้ที่ดินของรัฐ	 เพื่อประโยชน์ในราชการ	 ซึ่งจะต้องดำาเนินการและได้รับ
อนมุตัจิากกระทรวงมหาดไทยก่อน	ตามนยัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	วา่ดว้ยหลกั
เกณฑแ์ละวธิกีารอนญุาตใหท้บวงการเมอืงใชท้ีด่นิของรฐั			เพือ่ประโยชนใ์นราชการ	
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.	2541

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุปีฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุ	ี
ได้เสนอต่ออธิบดีกรมที่ดิน	 เรื่องสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ขอใช้ที่
สาธารณประโยชน์เพื่อขยายสถานศึกษาความว่าตามที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์	บ้านรางอาว	หมู่ที่	1	ตำาบลรางบัว	
อำาเภอจอมบึง	 จังหวัดราชบุรี	 เน้ือท่ี	 1,300	 ไร่	 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของ
สถาบัน	(ที่	รบ	0022/29531	ลงวันที่	25	ธันวาคม	2539:	สำานักงานที่ดินจังหวัด
ราชบุรี)
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สำ�นักง�นผังเมืองจังหวัดร�ชบุรี
ไดม้หีนงัสอืที	่026/261	ลงวนัที	่10	สงิหาคม	2542	แจง้วา่ไดต้รวจสอบแล้ว	

ที่ดินที่ขอใช้	 ไม่อยู่ในเขตประกาศกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมแต่อย่างใด	 จึง
สามารถดำาเนินการได้

กระทรวงมห�ดไทย
ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้พิจารณาแล้ว	 อนุมัติในหลักการให้สถาบันฯ	 ใช้ที่ดิน

สาธารณประโยชน์บ้านรางดอกอาว	 ทั้ง	 3	 แปลง	 เนื้อที่ประมาณ	 1,117	 ไร่	 เพื่อ
ดำาเนนิการตามความประสงคไ์ด	้(ที	่มท	0718.1/11143	ลงวนัที	่13	กนัยายน	2542)

นายชูวงศ์	ฉายะบุตร	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ได้มีหนังสือถึง	ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัราชบรุ	ีเรือ่งการขอใชศ้าลาประชาคมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบรุ	ี
แจ้งว่า	 ได้อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้อาคารศาลาประชาคม
หลังดังกล่าวได้มีกำาหนด	12	ปี		ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2539-2541	(ที่	มท	0313.5/37990	
ลงวันที่	19	ตุลาคม	2539	)

กรมที่ดิน
ได้มีหนังสือแจ้งว่า	เนื่องจากที่ดินดังกล่าวบางส่วน		มีการโต้แย้งสิทธิครอบ

ครอง		กรมทีด่นิไมข่ดัขอ้งทีจ่ะใหส้ถาบนัฯ	ใชท้ีด่นิสว่นทีไ่มม่ปีญัหาโตแ้ยง้สิทธคิรอบ
ครอง	เนื้อที่	1,117	ไร่	ได้	(ที่	มท	0708/05372	ลงวันที่	26	กุมภาพันธ์	2541)

ได้รับความอนุเคราะห์จากทางจังหวัดให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน	 ปี	 2542	
เพียง	1,117	ไร่	ส่วน

อีก	 33	 ไร่	 มีคดีฟ้องร้องเรื่องบุกรุก	 	 หากเรื่องคดีความจบแล้ว	 	 และ
มหาวทิยาลยัยงัตอ้งการทีด่นิดงักลา่วอกี	ตอ้งทำาเรือ่งขอใชก้บักรมทีด่นิใหม	่(เฉพาะ	
33	 ไร่)	 	 สาเหตุที่กรมที่ดินอนุญาตให้	 มจธ.	 เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้	 เน่ืองจาก
มหาวทิยาลยัไดส้ง่หลกัฐานงบประมาณการก่อสรา้งทีม่ลูนธิไิทยคมแสดงความจำานง
บริจาค	จำานวน	10	ล้านบาท	(โดยวัตถุเพื่อก่อสร้างอาคารสำาหรับฝึกอบรมทางด้าน	
Constructionism)
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กรมชลประธ�น
กรมชลประธานได้อนุญาตให้สถาบันฯ	 ใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาชัฏป่าหวาย	

อำาเภอสวนผึ้ง	เพื่อนำาน้ำามาใช้ในโครงการ	เนื่องจากพื้นที่วิทยาเขตมีปัญหาเรื่องน้ำา

เจ้�กรมทห�รช่�งจังหวัดร�ชบุรี
วันที่	26	เมษายน	2554		อธิการบดีพร้อมคณะได้เดินทางไปเจรจาขอความ

ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่กับเจ้ากรมทหารช่างจังหวัดราชบุรี	 ซึ่งทาง
ทหารช่างมีความยินดีที่จะร่วมมือกับ	มจธ.	

หอก�รค้�จังหวัดร�ชบุรี
สถาบันฯ	 ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดราชบุรี	 (ประธาน

หอการค้าจังหวัดราชบุรี	สมัยคุณสุพัฒน์	พิริยะปัญญาพร)ในด้านการเรียนการสอน		
โดยได้รับการบริจาคเงินจำานวน	 3	 แสนบาท	 เพื่อซื้อหนังสือไว้บริการนักศึกษาใน
หอ้งสมดุ	ทีอ่าคารศาลาประชาคมหลงัเดมิของจงัหวดั	ซึง่ขณะนัน้ทางสถาบนัไดเ้ปดิ
รับนักศึกษาเข้าเรียนแล้ว	 	 เม่ือปีการศึกษา2539	 ในหลักสูตร	 วทบ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)	เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง	2	ปี		นอกจากนี้ทางหอการค้าจังหวัดราชบุรียัง
สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ที่ราชบุรีอีกด้วย

ร้อยตำ�รวจโท	เช�วริน	ลัทธศักดิ์ศิริ	
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจังหวัดร�ชบุรีและ
รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวง	ศึกษ�ธิก�ร

ในการไปสำารวจที่ดินจังหวัดต่างๆ	เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก	เมื่อ
วันที่	 31	 พฤษภาคม	 2538	 ร้อยตำารวจโท	 เชาวรินลัทศักดิ์ศิริ	 และนายฝน	 บุตร
กตัญญู	ได้พาคณะกรรมการไปดูที่ดินสาธารณประโยชน์ลำาดับที่	25	หมู่บ้านรางบัว	
หมู่ที่	1	ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	เนื้อที่ประมาณ	1,200	ไร่

ผู้ให้การสนับสนุนการขยายวิทยาเขตของสถาบันฯ	ณ	 จังหวัดราชบุรี	 ได้
แนะนำาให้สถาบันขอความอนุเคราะห์จากจังหวัดราชบุรี	 ในการขอใช้สถานที่ศาลา
ประชาคมประจำาจังหวัดหลังเดิม	เพื่อเป็นสถานที่ดำาเนินการ
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ไดแ้จง้ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั	เรือ่ง	โครงการพฒันาจงัหวดัของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ปีงบประมาณ	2539ว่า		
ไดส้นบัสนนุงบประมาณตามโครงการพฒันาจงัหวดัของสว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	
ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำานวน	4	โครงการ	วงเงิน	2,942,880	
บาท	

สถาบันฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2539	
งบกลาง	 รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัดจาก	 ร้อยตำารวจโท	 เชาวริน	
ลัทธศักดิ์ศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเป็นเงิน	2,898,900	บาท		เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ที่อาคารศาลาประชาคมหลังเดิมจังหวัดราชบุรี	 (เบิก
จ่ายตามจริง)	 การจัดการศึกษา	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้(วทิยาเขตราชบรุ)ี	รายการเครือ่งไมโคร
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน,	ระบบสื่อสารข้อมูลเชิงเลข,		สถานีปฏิบัติงาน
แม่ข่าย(File	Server)	,	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้สำานักงาน

ผู้แทนจังหวัดร�ชบุรี
รศ.ดร.หรสิ	สตูะบตุร	อธกิารบด	ีและคณะ	ไดป้ระชมุปรกึษาหารอืโครงการ

พัฒนาสถาบัน	เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี		กับผู้แทนจังหวัด
ราชบุรี	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2539	เวลา	19.00	–	21.00	น	ณ	เมธาวลัยศรแดง			
รายงานการประชุมมีดังนี้		

ผู้แทนจังหวัดร�ชบุรี
	 รศ.ดร.สุมณฑา	พรหมบุญ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 ดร.สืบแสง	พรหมบุญ	 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
		คุณสุพัฒน์	พิริยะปัญญาพร	 ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี
		คุณจงเมธ	ทรัพย์คีรี
		คุณแฉล้ม	สินสมุทร
		คุณเล็ก	ไวคกุล
		คุณแก้ว	รัตนพิชาญชัย
		คุณกิจจา	ถิรพงษ์สุวรรณ
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	 คุณฝน	บุตรกตัญญู
	 คุณอุดมศรี	จรัสรักษ์
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
	 รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร				 อธิการบดี
	 รศ.ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 อาจารย์สมใจ	นาคทับที			 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 คุณประพนธ์	เรืองวุฒิชนะพืช	 หัวหน้างานอาคารแลสถานที่
	 คุณสุนิตย์	เทพไพฑูรย์			 ผู้อำานวยการกองแผนงาน
	 คุณวรรณา	เต็มสิริพจน์			 กองแผนงาน
	 คุณสุรัตน์	ชุ่มจิตต์			 กองแผนงาน
เริ่มประชุมเวล�	19.00	น
รศ.ดร.สุมณฑา	พรหมบุญ	 แนะนำาอธิการบดีแก่ผู้แทนจังหวัดราชบุรีว่	 	 า

เปน็ผูท้รงคณุวฒุทิางวชิาการและกลา่ววา่โครงการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลาธนบรุวีทิยาเขตราชบรุเีปน็โครงการใหญ	่ทกุทา่นรวม	ทัง้ชาวจงัหวดัราชบรุ	ีคง
ต้องช่วยเหลือให้ความร่วมมือและให้กำาลังใจท่านด้วย	 และขอให้อธิการบดีชี้แจง
โครงการพัฒนาสถาบันฯ	วิทยาเขตราชบุรี	เนื่องจากชาวจังหวัดราชบุรี	ยังไม่เข้าใจ
โครงการดังกล่าวมากนัก

อธิการบดีกล่าวขอบคุณทุกท่าน	 	 และชี้แจงโครงการพัฒนาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรี	สรุปได้ดังนี้

1)		มหาวิทยาลัยท่ีราชบุรีน้ีตั้งใจให้เป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ	 และใน
อนาคตจะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ	 แต่ในระยะเริ่มแรกนี้	 สจธ.จะเป็นพี่
เลี้ยงให้ก่อน

2)		สาขาวิชาที่เปิดสอน	ได้แก่	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 พลังงานและวัสดุ	 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี			
วิทยาการจัดการ	 อุตสาหกรรมเกษตร	 และนิติศาสตร์	 สำาหรับสาขา
แพทย์ยังไม่แน่ใจว่าจะทำาได้หรือไม่

3)	 สถาบนัฯ	ไดเ้ตรยีมหาทีด่นิผนืใหญเ่พือ่เตรยีมขยายวทิยาเขต	เพราะวา่ที่
ตั้งปัจจุบัน(สจธ.	บางมด)	พื้นที่ประมาณ	100	ไร่	และขยายไปที่	สจธ.
บางขุนเทียน	พื้นที่ประมาณ	200	ไร่	ใช้พื้นที่เต็มหมดแล้ว	สถาบันฯ	ได้
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พิจารณาพื้นที่ในหลายจังหวัด	เช่น	จังหวัดฉะเชิงเทรา	อยุธยา	เพชรบุรี	
และราชบุรี	 ในที่สุดสถาบันได้ตัดสินใจเลือกจังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้ง
วทิยาเขต	เพราะวา่อยูไ่มไ่กลมากสะดวกตอ่การสง่กำาลงับำารงุ	กอปรกบั
รัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน	ในสังกัดขยายวิทยาเขตการ
ศึกษาสู่ภูมิภาค

	 	 สถาบนัไดด้ำาเนนิการขออนญุาตการใชท้ีด่นิกบัจงัหวดัแล้ว			เปน็
ที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นท่ีประมาณ	 1,300	 ไร่	 ณ	 อำาเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี	ขณะนี้เรื่องยังไม่เรียบร้อย	อยู่ระหว่างการนำาเสนอสภา
ตำาบลพิจารณา

4)	 รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งวิทยาเขตใหม่	 โดยที่	 11	 แห่งได้ผ่านคณะ
รัฐมนตรีแล้ว	อีก	19	แห่ง	เตรียมจะนำาเสนอคณะรัฐมนตรี	ซึ่งวิทยาเขต
ราชบุรีของสถาบันเป็น	1	ใน	19	แห่งหลัง	จึงทำาให้สถาบันฯ	ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในปี	 2539	 และ	 2540	 	 	 สำาหรับปี	 2540	 นี้	
สถาบันฯ	ได้ขอแปรญัตติเป็นเงินประมาณ	75	ล้านบาทแล้ว		ถ้าอนุมัติ
ตามแผน	จะเป็นเงินประมาณ	10,000	ล้านบาท	สามารถผลิตบัณฑิต
ได้ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2549	 ระดับปริญญาตรีประมาณ	 4,000	 คน	
และระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกประมาณ	4,000	คน

5)	 สถาบันฯ	ได้ตกลงร่วมมือกับ	Massachusetts	Institute	of	Technol-
ogy	 (MIT)	 เพื่อร่วมกันทำางาน	 ในการตั้งมหาวิทยาลัยใหม่	 โดยมีศิษย์
เก่า	MIT	ให้ความร่วมมือและได้จัดตั้งมูลนิธิ	FREE	(Foundation	for	
Research,	Education	and	Enterprise)	เพื่อระดมทุนในการร่วมมือ
กับ	MIT	นี้		ซึ่งมูลนิธิ	FREE	ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว		ในปีแรกต้องจ่ายป็น
เงิน	37.5	ล้านบาท	เพื่อให้มาช่วยวางแผนและร่วมงานเชิงวิชาการ	โดย
มูลนิธิ	FREE	จะเป็นผู้จ่ายเงินให้ก่อน	แต่สถาบันจะต้องคืนเงินให้มูลนิธิ

	 	 สถาบนัฯ	ไดพ้ยายามของบประมาณโดยไดน้ำาเรือ่งความรว่มมอื
กับ	MIT	เสนอคณะรัฐมนตรี	ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ทบวงมหาวิทยาลัย	การ
ร่วมมือกับ	MIT	นั้น		MIT	ต้องหาผู้ร่วมงานที่เอาจริงเอาจัง	หน่วยงาน
ราชการ	ถ้าต้องใช้งบประมาณมากๆ	อาจจะถอย		แต่สถาบันยินดีที่จะ
ทำางานหนกั	และตอ้งทำางานใหไ้ดผ้ล	ซึง่ไดพ้บกบัผูแ้ทนจาก	MIT	หลาย
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ครั้งแล้ว	 มีความพร้อมจึงได้ตัดสินใจทำางานน้ี	 และในการเซ็นสัญญาน้ี
ได้มีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 มาร่วมงาน
ด้วย

	 	 ความร่วมมือระหว่างสถาบันและ	MIT	จะก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่การพฒันาการศกึษา	และพฒันาเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรมและประเทศ
ชาติ

	 	 สถาบันฯ	 ได้ชี้แจงต่อสำานักงบประมาณในการตัดสินใจเลือก
ทำาเลที่ตั้งของวิทยาเขตราชบุรี

	 	 คณุฝน	บตุรกตญัญ	ูช้ีแจงเพิม่เตมิการของบประมาณ	37.5	ลา้น
บาท	เป็นเรื่องที่ลำาบากและต้องใช้ระยะเวลานาน	โชคดีที่มูลนิธิ	FREE	
มาชว่ย	ทำาใหช้าวจงัหวดัราชบรุโีขคด	ีขอใหพ้วกเราชว่ยกนัผลักดนัเรือ่ง
นี้ด้วย

	 	 อธิการบดี	 ชี้แจงว่าขณะนี้สถาบันฯได้รับนักศึกษาจากจังหวัด
ราชบุรี	จำานวน	49	คน	และทำาการสอนแล้ว	โดยใช้ศาลาประชาคมหลัง
เดมิ	ซ่ึงสถาบนัฯไดล้งทนุปรบัปรงุอาคารไปแลว้เปน็เงนิประมาณ	3	ลา้น
บาท	ดว้ยเงนิของสถาบนั	และไดร้บังบประมาณ	สส	จากทา่นรฐัมนตรฯี	
เชาวริน	ลัทธศักดิ์ศิริ	ซื้อครุภัณฑ์เป็นเงิน	2.89	ล้านบาท		แต่ยังขาดเงิน
ประมาณ	300,000	บาท		สำาหรบัซือ้หนงัสอืใหน้กัศกึษาคน้ควา้	ถา้พวก
ท่านช่วยได้ก็จะเกิดประโยชน์มาก

	 	 รศ.ดร.สมุณฑา	เสนอวา่ในระยะยาว	การตัง้กองทนุจะเปน็กลไก
เพื่อรวบรวมเงินในการพัฒนามหาวิทยาลัย	 โดยให้ชาวจังหวัดราชบุรี
และประชาชนท่ัวไปบริจาคให้กองทุน	 ซึ่งควรดำาเนินการหาเงินเข้า
กองทุนทั้งที่กรุงเทพมหานครและราชบุรี	และควรมีการหารือหลักการ
ของกองทุน	ว่าเป็นกองทุนที่ใช้แต่ดอกผล	หรือใช้เงินต้นด้วย	ควรมีการ
ตั้งเป้ากองทุนในปีแรกประมาณ	100	 ล้าน	 และปีที่สองเพิ่มเป็น	 500	
ล้านบาท

	 	 อธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติมว่าการตั้งกองทุนในระยะแรกๆ	คงต้อง
ใช้เงินต้นด้วย	เมื่อกองทุนโตขึ้นก็อาจใช้แต่ดอกผล
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มติก�รประชุมปรึกษ�ห�รือ
1)	 หอการคา้จงัหวดัราชบรุ	ีใหเ้งนิสนบัสนนุเปน็คา่หนงัสือสำาหรบันกัศกึษา

ที่ราชบุรีเป็นเงิน	300,000	บาท
2)	 ประธานหอการคา้	คณุสพุฒัน	์พริยิะปญัญาพร	เปน็ผูป้ระสานงานเกีย่ว

กับการตั้งกรรมการกองทุนที่ราชบุรี
3)	 ให้สถาบันจัดทำาร่างเรื่องกองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุ	ีวทิยาเขตราชบรุ	ีอ.จอมบงึ	จ.ราชบรุ	ีขึน้เพือ่ดำาเนนิ
การจัดตั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา	21.00	น
คว�มร่วมมือระหว่�งสถ�บันกับสม�ชิกหอก�รค้�
และภ�คเอกชน	และประช�ชนช�วจังหวัดร�ชบุรี
	 	 จัดตั้งกองทุนการศึกษา	 วิจัยและพัฒนาวิทยาเขตราชบุรี	 เพื่อ

ระดมเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาวิทยาเขต
ราชบุรี		ซึ่งรศ.ดร.สุมณฑา	พรหมบุญ	ได้บริจาคเงินเข้ากองทุน	จำานวน	
50,000	บาท

ทบวงมห�วิทย�ลัย
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที	่20	มถินุายน	2538	และคราวประชมุ

เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2539	ได้มีมติดังนี้
1)	 เหน็ชอบโครงการขยายวทิยาเขตสารสนเทศของมหาวทิยาลยัไปในสว่น

ภูมิภาค		โดยดำาเนินการใน		2	ลักษณะคือ
(ก)	การจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเป็นการจัดตั้งวิทยาเขตที่มีการนำา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่มาช่วย
ในระบบการเรียนการสอน	 	 ซึ่งจะทำาให้การจัดการศึกษาได้ทั่วถึง
และมคีณุภาพเปน็มาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ			การเรยีนการสอน
เปน็ระบบการเรยีนการสอนทางไกลแบบสองทาง	คอืผูบ้รรยายและ
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกัได้ทันที	(Interactive)		แม้จะอยู่ต่างสถาน
ที	่เพือ่สรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอนใหเ้หมอืนช้ันเรยีนปกตโิดย
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ใช้เทคโนโลยีของระบบ	 Video	 Conferencing	 System	 (VCS)	
นกัศกึษาในภมูภิาคและชนบทสามารถเรยีนกบัอาจารยท์ีม่คีณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยในส่วนกลางได้									

(ข)	การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นรูปแบบการจัดตั้งสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น			การเรียนการสอน
จะเนน้สาขาวชิาทีส่นองความจำาเปน็เฉพาะทีเ่ปน็ลกัษณะพเิศษของ
ท้องถิ่น		มุ่งสร้างความรู้และกำาลังคนระดับสูงเพื่อท้องถิ่น

(ค)	การขยายพืน้ทีก่ารสอนเปน็การเพิม่พืน้ทีก่ารดำาเนนิการเพือ่รองรบั
การขยายงานทางวชิาการลกัษณะตา่งๆทีม่ปีรมิาณงานเพิม่มากขึน้

	 	 2Xเหน็ชอบโครงการเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา
โดยอนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันงบประมาณปี	 2540-2544	 ในวงเงิน	
3,000	ล้านบาทเพื่อดาเนินโครงการพร้อมเห็นชอบในหลักการ	ให้
จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา	 โดยให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระภายใต้
ความสนับสนุนของรัฐบาลผ่านทบวงมหาวิทยาลัย

3)	 ใหส้ำานกังบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่การขยายวทิยาเขต	
ได้แก่			ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินการเบื้องต้นในการศึกษา		สำารวจ		จัด
ทำาผังแม่บท	การออกแบอาคาร	ระบบสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างและ
งบดำาเนินการ	 ในพื้นท่ีท่ีขยายวิทยาเขตสารสนเทศ	 	 และงบบริหาร
โครงการตามความจำาเป็นและเหมาะสม	 โดยให้สำานักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัยตกลงรายละเอียดกับสำานักงบประมาณ

	 	 วันที่	11	สิงหาคม	2538	นายบุญชู	 	ตรีทอง	รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้เชิญอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัยประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือโครงการขยายวิทยาเขตไปสู่ส่วนภูมิภาค	ณ	ห้องประชุม
ศูนย์	สารสนเทศ	ชั้น	3	ทบวงมหาวิทยาลัย

	 	 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
ทบวงฯ	 รวมท้ังได้ขอความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ยังส่วนภูมิภาค		ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ยังไม่ได้ขยายวิทยาเขตไป
ยงัสว่นภมูภิาคยนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอื	ในการทีม่หาวทิยาลยั/สถาบนั
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มีความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ	 มีอาจารย์เพียงพอก็สามารถขยาย
วทิยาเขตไดเ้รว็ขึน้		ถา้กรณทีีม่อีาจารยไ์มเ่พยีงพอ	ทบวงฯ	จะสนบัสนนุ
ดา้นอตัรากำาลงัใหเ้พิม่ขึน้	ในดา้นวสัดอุปุกรณน์ัน้จะใช	้IT	(Information	
Technology)	 ช่วยในการจัดการเรียนการสอน	 การเรียนในระยะเริ่ม
แรกนั้นจะใช้ระบบ	One	–	way	หลังจากนั้น	 	จะปรับปรุงเป็นระบบ	
Two	–	way	การสอนโดย	IT	จะช่วยให้ประหยัดผู้สอน	ผู้สอนไม่จำาเป็น
ต้องเดินทางไปบ่อยครั้ง

	 	 รศ.ดร.หริส		สูตะบุตร	อธิการบดี	 	ได้มีหนังสือถึง	ปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย		(ที่	ทม	1601/3692	ลงวันที่	17	สิงหาคม	2538)	สรุปได้
ว่า

	 	 “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ	 	 ขยายไปตั้งวิทยาเขตใหม่ในจังหวัดอื่น	 สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีพจิารณาแลว้เหน็วา่สถาบนัฯ	ตัง้อยูท่าง
ด้านใต้ของกรุงเทพฯ	จึงควรขยายวิทยาเขตไปทางใต้	 เพื่อลดอุปสรรค
เรื่องการส่งกำาลังบำารุงจากวิทยาเขตแม่	 จึงควรไปที่จังหวัดที่ไม่ไกลนัก	
สถาบันฯ	 ได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะไปต้ังวิทยาเขตใหม่ที่จังหวัด
ราชบรุ	ีจงัหวดัเพชรบรุ	ีและจงัหวดัสมทุรสงคราม	โดยมคีณะกรรมการ
พฒันาวทิยาเขตใหม	่ทำาการศกึษาและเดนิทางไปดสูถานทีใ่นจงัหวดัดงั
กล่าว	เมื่อได้พิจารณาด้านประโยชน์ที่สถาบันจะทำาให้จังหวัดได้		ที่ดิน
ที่ใหญ่พอและเหมาะสมท่ีจะเป็นท่ีตั้งของวิทยาเขตแล้ว	 เห็นว่าจังหวัด
ที่เหมาะสมที่สุดคือ	 จังหวัดราชบุรี	 สถาบันฯ	 ได้ติดต่อกับท่านสมาชิก
สภา	ผู้แทนราษฎร	ร.ต.ท.เชาวริน		ลัทธศักดิ์ศิริ	ในเรื่องที่ดิน	ได้รับการ
แนะนำาว่าควรจะไปตั้งที่สาธารณ	 ประโยชน์	 หมู่บ้านรางบัว	 หมู่ที่	 1	
ตำาบลรางบัว	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี		ที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่ประมาณ	
1,200	ไร่สำาหรับกิจกรรมที่สถาบันฯ	จะดำาเนินการนั้น	ในหลักการใหญ่	
ๆ		สถาบนัมคีวามประสงคท์ีจ่ะพฒันาวทิยาเขตใหมน่ี	้ใหม้คีณะหลกัตา่ง	
ๆ	เช่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	ฯลฯ	ครบเช่นเดียวกับ
วิทยาเขตแม่	 	และมุ่งหวังที่จะให้มีอาคารและสถานที่ครบสมบูรณ์โดย
เร็ว	กล่าวคือมีอาคาร	เพื่อการสอน	อาคารเพื่อการวิจัย	อาคารหอพัก	
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และสถานท่ีเพื่อการกีฬา	 และสันทนาการ	 ฯลฯ	 เพื่อให้สามารถดึงดูด
บุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้ามาทำางานในวิทยาเขตใหม่	 	 	 และในอนาคต
สถาบันฯ	 จะพัฒนาวิทยาเขตในรูปแบบคล้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
คือเป็นท้ังสถานท่ีสอน	 และวิจัย	 	 ให้บริการการศึกษาต่อเนื่องแก่
บคุลากรภายนอก	มกีารรว่มวจิยักบัอตุสาหกรรมเอกชนเรยีกวา่เปน็สวน
การศึกษา	และสวนอุตสาหกรรม

	 	 ดร.เกษรา	 วามะศิริ	 ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี	 ให้เข้า
ประชมุรว่มกบัทบวงมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัโครงการขยายโอกาสทางการ
ศกึษาไปสูส่ว่นภมูภิาคในวนัที	่31	สงิหาคม	2538	ในการประชุมดงักล่าว
ใหม้หาวทิยาลยั/สถาบนัดำาเนนิการจดัทำาขอ้มลูเสนอทบวงมหาวทิยาลยั		
ในเรือ่งคณะหรอืสาขาวชิาทีจ่ะเปดิสอนในแตล่ะวทิยาเขต			ความพรอ้ม
เกี่ยวกับบุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะรองรับการขยายการ
ศกึษา/ความพรอ้มเก่ียวกบัการใชท้ีด่นิในการจดัสรา้งวทิยาเขตในแตล่ะ
จงัหวดั		ขอแปรญตัตเิพิม่สำาหรบังบประมาณป	ี2539รวมทัง้ทำาแผนการ
สอนในลักษณะ	Distance	Learning	โดยใช้		IT	

	 	 ป	ี2541	ทบวงมหาวทิยาลยัไดร้บัจดัสรรงบประมาณเพือ่ดำาเนนิ
การโครงการทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ	ในระดับปริญญาโท	–	เอก	
ศึกษาในประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
และขยายโอกาสในการสรรหาผู้มีความรู้	ความสามารถมาเป็นอาจารย์
ประจำาวิทยาเขตสารสนเทศใหม่	วิทยาเขตราชบุรี	ได้รับจัดสรรทุนแล้ว	
จำานวน	14	ทุน	

	 	 อธกิารบดไีดม้อบหมายใหน้างสนุติย	์เทพไพฑรูย	์ผู้อำานวยการก
องแผนงาน	และนางสาวสรุตัน	์ชุม่จติต	์เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและ
แผน	 เข้าประชุมปรึกษาหารือ	 โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่
ภูมิภาค	ครั้งที่	1/2539วันที่	21	พฤศจิกายน	2539

	 	 ดร.เกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	เข้า
ร่วมประชุมคณะ	 อนุกรรมการบริหารโครงการขยายวิทยาเขตประชุม	
ครั้งที่	1/2539	ในวันที่	19	กันยายน	2539		ในที่ประชุมได้พิจารณาใน
เรื่องที่ดินที่ยังมีปัญหา
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สภ�สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
สภาสถาบนัในคราวประชมุครัง้ที	่42538	(24	สงิหาคม	2538)	นายบญุเยีย่ม	

มีสุข	 	 นายกสภาสถาบัน	 ในการประชุมครั้งน้ีได้มีมติให้ความเห็นชอบให้สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		ตั้งวิทยาเขตใหม่	ณ	อำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี

อธิการบดี	 รายงานว่า	 รัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยไปตั้งวิทยาเขตใน
ต่างจังหวัด		สถาบันเคยคิดหาที่ดินแปลงใหญ่ๆ	เกิน	1,000	ไร่	สำาหรับสร้างเมือง
มหาวทิยาลยัใน	10	ปขีา้งหนา้	แตม่คีวามกดดนัทางการเมอืง		รฐัมนตรวีา่การทบวง
มหาวทิยาลยั	อยากใหด้ำาเนนิการโดยเรว็		เมือ่วนัองัคารที	่15	สงิหาคม	2538	ทบวง
สอบถามมา			และใหร้บีแจง้ภายในวนัที	่18	สงิหาคม	2538		จงึตอ้งขอประทานโทษ
สภาสถาบันที่ต้องให้คำาตอบทบวงอย่างเร่งด่วน	 	 ไม่ทันได้หารือสภาสถาบัน	 	หาก
สภาสถาบันไม่เห็นชอบ	สถาบันก็จะขอถอนเรื่องต่อไป

คณะกรรมการพฒันาทีด่นิของสถาบนั	เคยศกึษาขอ้มลูและไปดทูีด่นิ	จงัหวดั
เพชรบุรี	 สมุทรสงคราม	และราชบุรี	 แล้วมีความเห็นว่า	 ที่ดินสาธารณะประโยชน์	
อำาเภอจอมบงึ	ตดิตอ่กบัอำาเภอสวนผึง้	จงัหวดัราชบรุ	ีเหมาะสมทีสุ่ด	มถีนนลาดยาง
และไฟฟ้าแล้ว	เป็นที่ที่สงบและสวยน่าไปอยู่	พื้นที่ประมาณ	1,200	ไร่

รฐัมนตรบีญุช	ูตรทีอง	ชวนใหไ้ปตัง้วทิยาเขตทีล่ำาปาง		ทา่นทราบวา่สถาบนั
เก่งเรื่อง	Power	Plant	และมีลูกศิษย์เป็นวิศวกรอยู่ที่ลำาปางมาก	เอามาช่วยสอน
ก็ได้			สถาบันไม่อยากไปไกลนักเนื่องจากส่งกำาลังบำารุงลำาบาก			จึงได้แจ้งทบวงเมื่อ
วันที่	 18	 สิงหาคม	 2538	 ว่า	 สถาบันจะไปตั้งวิทยาเขตที่ราชบุรี	 และมาเรียนขอ
อนุญาตสภาสถาบันในวันนี้

ที่ปรึกษาสถาบัน	 ให้ความเห็นว่า	 ที่ประมาณ	 1,000	 ไร่	 คงสร้างเมือง
มหาวทิยาลยัได	้	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารแีละมหาวทิยาลัยวลัยลักษณม์ทีีด่นิ
หมื่นไร่

รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดีได้มอบหมายให้	ดร.เกษรา	วามะศิริ	รอง
อธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา	และนางสนุติย	์เทพไพฑรูย	์ผูอ้ำานวยการกองแผน
งาน			เข้าประชุมปรึกษาหารือ	เรื่องโครงการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปสู่
ส่วนภูมิภาคในวันจันทร์ที่	 18	 กันยายน	 2538	 	 	 ตามหนังสือเชิญประชุมที่	 ทม	
0204(3)/ว3582	ลงวันที่	13	กันยายน	2538	:	สำานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา			
ศ.ดร.กนก	วงศ์ตระหง่าน	รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม			สรุป
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ไดว้า่	ในปงีบประมาณ	2539			ทบวงมหาวทิยาลยัไดร้บัจดัสรรงบประมาณเพือ่ขยาย
วิทยาเขตใหม่	 140	 ล้านบาท	ส่วน	 สถาบันฯ	 ได้งบดำาเนินการ	 ค่าจัดทำาผังแม่บท	
(Master	Plan)	วงเงิน	3	ล้านบาท			และให้เสนอแปรญัตติในปีงบประมาณ	2539	
เพิม่	กองแผนงานดำาเนนิการจดัทำาและสง่ใหท้บวงมหาวทิยาลยัในวนัที	่20	กนัยายน	
2538

นายสุชาติ	เมืองแก้ว	ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา	ได้ขอ
ข้อมูลเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ	 คือ	 แบบแปลนการ
กอ่สรา้งอาคารพรอ้มพมิพเ์ขียวของวทิยาเขต		รายละเอยีดของงบประมาณเพือ่การ
กอ่สรา้ง	และหนงัสอืสำาคญัรบัรองจากทางจงัหวดัในการใชท้ีด่นิของโครงการ	(ทีท่ม	
0204(3)	ว	3852	ลงวันที่	2	ตุลาคม	2538:	สำานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา)

ศ.ดร.กนก	วงศ์ตระหง่าน	รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย	แจ้งว่า	ตามที่ทบวง
มหาวิทยาลัยได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการขยายวิทยาเขตการศึกษา	
ของมหาวทิยาลยั/สถาบนัไปยงัสว่นภมูภิาค	เพิม่เตมินัน้	บดันี	้สำานกัเลขาธกิารคณะ
รัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงการคลัง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวง
มหาดไทย	 สำานักนายกรัฐมนตรี(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ			
สำานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	สำานกังบประมาณ	และ
สำานักงาน	 ก.พ.	 ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 (ที่ทม	
0204(3)/24053	ลงวันที่	26	ตุลาคม	2538:	สำานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา	7

นายสุชาติ	เมืองแก้ว	ที่ปรึกษานโยบายและแผน		ปฏิบัติราชการแทนปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย	 ได้เชิญอธิการบดี	 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการขยายโอกาส
อดุมศกึษาไปสูภ่มูภิาค	ในวนัที	่4	กมุภาพนัธ	์2540	เวลา	09.00	น.	ณ	ศนูยส์ารสนเทศ	
ชั้น	 3ทบวงมหาวิทยาลัย	 	 	 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	 8	
ตุลาคม	 2539	 มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค			
เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8			ให้ความสำาคัญและเน้นทิศทางการพัฒนาประเทศให้การ
พัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 	 	 เพื่อก้าวไปสู่สังคมไทยที่มีความสามารถ
ในการแขง่ขนักบัตา่งประเทศได	้(ที	่ทม	0204(3)/2850	ลงวนัที	่31	มกราคม	2540:	
สำานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา)



120

หน่วยง�นต่�งๆ	ภ�ยในมห�วิทย�ลัย
รศ.ดร.หริส	สตูะบตุร	อธกิารบด	ีไดอ้นมุตัเิงนิรายได	้งบสำารอง	ปงีบประมาณ	

2538	จำานวน	91,000	บาท	ตามหนังสือที่	 อ.	 295/2538	ลงวันที่	 11	กันยายน	
2538	 :	 งานอาคารและสถานที่	 ให้นายประพนธ์	 เรืองวุฒิชนะพืช	 	 	 หัวหน้างาน
อาคารและสถานที่		จัดจ้างบุคคลภายนอกดำาเนินการสำารวจ		เขียนรูปแบบแผนที่
ทั้งหมดในราคาที่ต่ำาสุดไร่ละ	70	บาท	เนื้อที่ประมาณ	1,300	ไร่

ดร.เกษรา	 วามะศิริ	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดีได้เสนอคำาของบประมาณโครงการขยายวิทยาเขต	ซึ่งจะดำาเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ	2539	ต่อทบวงมหาวิทยาลัยตามหนังสือที่	ทม	1601/4167	ลง
วันที่	21	กันยายน	2538	:	กองแผนงาน

ดร.เกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ได้ขออนุมัติเงิน
รายได้สะสมจำานวนประมาณ	3	ล้านบาท	เพื่อปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมหลัง
เดิมเป็นอาคารเรียน		ศูนย์ฝึกอบรม	และศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ			เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนทางไกลประจำาจังหวัด	ตามหนังสือที่	ทม	1601.3/6	หนังสือลงวันที่	
7	มีนาคม	2539	:	กองแผนงาน	

27	 กุมภาพันธ์	 2539งานอาคารและสถานท่ีได้จัดทำาขอบเขตของงาน	
โครงการปรบัปรงุอาคารศาลาประชาคม	จงัหวดัราชบรุ	ีรายการปรบัปรงุสิง่กอ่สรา้ง
ประมาณ	4.52	ล้านบาท	และรายการครุภัณฑ์รวมประมาณ	13.40	ล้านบาท

ตามหนังสือที่	ทม	1601.3/44	ลงวันที่	13	สิงหาคม	2539	:	กองแผนงาน
แตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบการดำาเนนิงานของ	MIT	ใหเ้ปน็ไปตามขอ้ตกลง	
มีรายนามดังนี้		รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี,

รศ.ดร.ไกรวฒุ	ิเกยีรตโิกมล			รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ,	ดร.	ชติ	เหลา่วฒันา				
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสนุติย	์เทพไพฑรูย	์ผูอ้ำานวยการกองแผนงาน	ไดเ้สนอตอ่อธกิารบด	ีเรือ่ง
ขอเบิกเงินงบประมาณสำาหรับโครงการความร่วมมือระหว่าง	KMITT	กับ	MIT			มี
ความว่า

“	ตามที่สถาบันฯ	มีโครงการความร่วมมือกับ	MIT	เพื่อมาร่วมทำางานและ
ร่วมคิดในการสร้างวิทยาเขตใหม่ท่ีราชบุรี	 	 	 และในการเพิ่มขีดความสามารถของ
สถาบนัฯ	ทีร่าษฏรบ์รูณะ	และบางขนุเทยีน	โดยมลูนธิศิกึษาพฒันส์ำารองจา่ยคา่จา้ง
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ให้กับ	MIT	ไปก่อน			และสถาบันฯ	ต้องจ่ายคืนมูลนิธิภายหลัง	ซึ่งในปีงบประมาณ	
2539	 นี้	 MIT	 จะดำาเนินงานในเรื่องของการวางแผนด้านคนและระบบสำาหรับ
มหาวิทยาลัยในอนาคตในประเด็น			โครงสร้างองค์กรโดยรวม,	นโยบายและวิธีการ
รับอาจารย์การเลื่อนตำาแหน่งและการได้รับ	Tenure	ของอาจารย์,		โครงสร้างเงิน
เดือน	และระบบสวัสดิการ,	การวางแผนด้านกายภาพ		และแผนแม่บทเชิงแนวคิด	
(Conceptual)	สำาหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต

การดำาเนินงานในส่วนนี้	 MIT	 คิดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน	 247,992	 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา	คิดเป็นเงินไทยประมาณ	6,199,800	บาท	สถาบันฯ	ได้ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำาปี	2539	จำานวน	6,199,800	บาท	เพื่อเป็นค่าจ้าง	
และสำานักงบประมาณได้พิจารณาและอนุมัติให้สถาบันใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวได้
เป็นเงิน	5,568,400	บาท”

คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบการดำาเนนิงานของ	MIT	ประกอบดว้ย		รศ.ดร.
หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี,	 รศ.ดร.ไกรวุฒิ	 เกียรติโกมลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,	
ดร.	ชิต	เหล่าวัฒนา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ตรวจรับแล้ววันที่	
23	กันยายน	2539		และให้แจ้งกองคลังดำาเนินการต่อไป

สำ�นักงบประม�ณ 
ปีงบประมาณ	2539	สถาบันฯ	ได้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณ	โครงการ

พัฒนาวิทยาเขตราชบุรี	แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี	ได้มีหนังสือที่	ทม	1601/2655	ลงวันที่	12		

มิถุนายน	2539	:	กองแผนงาน	ถึง	ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ		เรื่องโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 กับ	MIT	 	 	 เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ	เนื่องจากต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน	การ
ลงทุนดังกล่าวนี้จะเป็นการสร้างมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำาคัญแก่การวิจัย	พร้อม	ๆ	
ไปกับการผลิตกำาลังคน	 มหาวิทยาลัยเช่นนี้จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการช่วยให้
ประเทศไทยพ้นภัยคุกคาม(threat)	และสามารถฉกฉวยโอกาส	(opportunity)	ใน
ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในโลก

รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี	ได้มีหนังสือที่	ทม	1601/3752	ลงวันที่	26	
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กรกฎาคม	2539:	กองแผนงาน	ถงึ	ผูอ้ำานวยการสำานกังบประมาณ		เรือ่ง	งบประมาณ
ที่ต้องใช้ในการร่วมมือกับ	MITสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		ขอให้สำานัก
งบประมาณพิจารณาอนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ	 2539	 ของ
สถาบันฯ		เพื่อใช้ในการร่วมมือกับMIT	วงเงิน	247,882	US

หนังสือที่	ทม	1601/3824	ลงวันที่	6	สิงหาคม	2539	:	กองแผนงานถึง	ผู้
อำานวยการสำานักงบประมาณ	 ให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ	2539	ของสถาบันฯ	เพื่อใช้ในการร่วมมือกับ	MIT	วงเงิน	6,199,800	
บาท	โดยไม่ทำาให้แผนงานเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้เสียหาย

นายเสรี	 สุขสถาพร	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 ได้ตอบหนังสือที่	 นร	
0410/39515	หนังสือลงวันที่	2	กันยายน	2539	:	สำานักวิเคราะห์งบประมาณด้าน
การศึกษา	 สำานักงบประมาณ	 ต่ออธิการบดี	 เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กับ	MIT	ความว่า

“ตามทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีมโีครงการขยายวทิยาเขตการ
ศึกษาไปยังจังหวัดราชบุรี	และได้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์	ที่ตำาบลรางบัว	อำาเภอ
จอมบึง	จังหวัดราชบุรี	พื้นที่ประมาณ	1,300	ไร่	เพื่อจัดการเรียนการสอนเน้นทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำานวน	11	คณะวิชา	ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นแผนพัฒนา
การศึกษาฯ	ระยะที่	9	จะสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้ประมาณ	4,000	
คน	ระดับสูงกว่าปริญญาตรีประมาณ	4,00	คน	โดยคาดว่าเมื่อพัฒนาวิทยาเขตเต็ม
โครงการในป	ี2554	จะตอ้งลงทนุประมาณ	15,000	ลา้นบาท		ดงันัน้	เพือ่ใหส้ามารถ
สรา้งสถาบนัฯ	ทีไ่ดม้าตรฐานสากล	สามารถใชเ้งนิงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
และสามารถนำาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	สถาบันฯ	จึงได้เจรจา
กบั	MIT	ใหม้ารว่มทำางานและรว่มคดิในการสรา้งวทิยาเขตใหมท่ีร่าชบรุ	ีและในการ
เพิ่มความสามารถของสถาบันฯ	 ในท่ีตั้งปัจจุบัน	 ซ่ึงโครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน	และ	MIT	แบ่งออกได้เป็น	2	ส่วน	

ส่วนที่	1		 การวางแผนเพื่อสร้างวิทยาเขตใหม่ของสถาบันที่ราชบุรี
ส่วนที่	2		 การทำา	short	Course,	Executive	Seminars	Workshops	
	 	 และโครงการรับทำาวิจัย	ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน	
	 	 การวิจัยระดับปริญญาโท(หลักสูตรและสื่อการสอน)
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ในปีงบประมาณ	 2539	 สถาบันฯ	 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย	
จำานวน	6,199,800	บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ	MIT	สำาหรับการวางแผนเพื่อสร้าง
วิทยาเขตใหม่ของสถาบันที่ราชบุรีนั้น

งบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า	 การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุไีดข้อให	้MIT	มารว่มทำางานและรว่มคดิในการสรา้งวทิยาเขตใหมท่ีร่าชบรุ	ี	จะ
มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางท่ีสำานักงบประมาณได้เคยเรียนเป็นข้อ
สงัเกตในการขยายวทิยาเขตแหง่ใหมต่อ่คณะรฐัมนตรไีวว้า่		ควรทีจ่ะไดม้กีารศกึษา
และกำาหนดเป็นแนวนโยบายของการขยายวิทยาเขตในส่วนภูมิภาค	 	 ในเรื่องเกี่ยว
กับจำานวนวิทยาเขตที่ควรมีทั่วประเทศ			จังหวัด		สถานที่ตั้ง		คณะวิชาที่เปิดสอน		
จำานวนนิสิตที่จะรับได้	 ศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อดุมศกึษาของรฐัทีจ่ะเปดิสอนในวทิยาเขตดว้ย		ขณะนีโ้ครงการขยายวทิยาเขตของ
สถาบันฯ	อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

เห็นชอบในหลักการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะจ้าง	 MIT	
สำาหรับการวางแผนเพื่อสร้างวิทยาเขตใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	 ที่ราชบุรี	 ในส่วนที่	 1	 	ตามที่ขอตกลงดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน	5,568,400	
บาท	

สำาหรับส่วนที่	 2	 เห็นควรที่สถาบันฯ	จะได้จัดทำารายละเอียดของโครงการ
ให้ชัดเจนเพื่อเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาก่อน			เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ำาซอ้นในการจดัสรรและการใชง้บประมาณของประเทศซึง่มจีำากดั			เพือ่โปรดทราบ
และจักได้อนุมัติเงินประจำางวดให้ต่อไป

มกราคม	 2540	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้ตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ	2541	

โครงการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีอำาเภอจอมบงึ	จงัหวดั
ราชบุรี	วงเงิน	120,468,800	บาทเป็นงบดำาเนินการและงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์และ
ค่าก่อสร้าง)	แต่ไม่ได้รับงบประมาณ

เครือข่�ยอุดมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรี
อ.ดร.กฤษณพงศ์		กีรติกร	อดีตอธิการบดี	มจธ.	ปัจจุบันตำาแหน่งที่ปรึกษา

มหาวทิยาลยั		ไดใ้หค้วามสำาคญักบัโครงการเครอืขา่ยอดุมศกึษาจงัหวดัราชบรุ	ี	โดย
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เฉพาะไดริ้เร่ิมความรว่มมอืระหวา่ง	มจธ.	กบัสถาบนัราชภฎัหมูบ่า้นจอมบงึ			มคีวาม
ร่วมมือกับสถาบันราชภัฎที่เป็นรูปธรรมคือโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน	 โดย
เฉพาะในชว่งทีม่กีารใชง้บประมาณโครงการ	บศส.	และมยิาซาวา		สำาหรบัการเจรจา
ความร่วมมือด้านวิชาการที่เด่นชัดขึ้น	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2544	ที่ผ่านมา

มูลนิธิศึกษ�พัฒน์
Massachusette	Institute	of	Technology	(MIT)

รศ.ดร.หริส	 สูตะบุตร	 อธิการบดี	 ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ	 รอง
อธิการบดี	คณบดี	ผอ.สำานัก/สถาบัน	หัวหน้าภาควิชา	และหัวหน้าสายวิชา	 เรื่อง	
การรว่มมอืกบั	MIT	ในการพฒันา	สจธ.	ในวนัพฤหสับดทีี	่22	กมุภาพนัธ	์2539	เวลา	
9.00	น.	ที่ห้องจำารัส	ฉายะพงศ์	ความว่า

“ในระยะเวลาประมาณ	1	 ปีท่ีผ่านมา	MIT	 ได้มีความสนใจที่จะเข้ามาทำา
กิจกรรมในประเทศไทย	เริ่มด้วย	Dr.Paul	Grey,	Chairman	of	MIT	Corporation	
ได้มาเยี่ยมประเทศไทยและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และหลังจากนั้น	
MIT	ได้ส่งคณะบุคคลจำานวนหนึ่งมาเยี่ยม	สจธ.		ต่อมาศิษย์เก่า	MIT	จำานวนหนึ่ง	
นำาโดย	ฯพณฯ	เชาว์	ณ	ศิลวันต์	ดร.โอฬาร	ไชยประวัติ	คุณศิววงศ์	อังคะศิริ	คุณ
บางกอก	เชาวข์วญัยนื	ไดห้ารอืกนั	และกำาลงัดำาเนนิการจดัตัง้มลูนธิขิึน้เพือ่รวบรวม
เงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำาหรับทีม	MIT	ที่จะมาทำากิจกรรมในประเทศ

ทางด้าน	สจธ.	ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่ราชบุรี	และโครงการ
สอนเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับผู้บริหาร	 เป็นโครงการที่จะร่วมมือกับ	 MIT		
สถาบันได้ส่ง	ดร.ชิด	เหล่าวัฒนา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ไปเจรจาที่	MIT	
สองครั้ง	ครั้งหลังเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

บัดนี้ทาง	MIT	 ได้มีหนังสือถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแสดง
ความจำานงทีจ่ะมารว่มมอืเพือ่พฒันา	สจธ.	ใหเ้ปน็สถาบนัอนัดบัหนึง่ในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต	้และแจง้วา่จะสง่ทมีมารว่มทำางานกบัสถาบนัเพือ่ทำารายละเอยีดในเดอืน
มีนาคม	2539	

รศ.ดร.หริส	สูตะบุตร	อธิการบดี	ได้มีหนังสือที่	ทม	1601/2654	ลงวันที่	11	
มิถุนายน	2539	:	กองแผน	งานถึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัย	เรื่องโครงการความร่วม
มอืระหวา่งสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีกบั	MITเปน็การผูกพนังบประมาณ	
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ถึงปี	 2543	 เพื่อโปรดพิจารณาดำาเนินการนำาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็น
ชอบต่อไป

การวางแผนแมบ่ท	ในป	ี2539	มหาวทิยาลยัไดร้ว่มมอืกบั	Massachusetts		
Institute	of	Technology	(MIT)	มหาวิทยาลัยชั้นน้ำาแห่งสหรัฐอเมริกา			วางแผน
แม่บทการพัฒนาวิทยาเขตราชบุรี	และได้จ้างบริษัทสถาปนิกบุรินทร์	 	ศรีสุข	และ
บรษัิทภมูวิฒุ	ิ	ออกแบบแผนแมบ่ททางกายภาพของวทิยาเขต	ซึง่แผนแมบ่ทดงักลา่ว
ต้องใช้งบประมาณจำานวนหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาท			เมื่อปี	2540	ประเทศประสบกับ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ	 	 	 ทำาให้วิทยาเขตราชบุรีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	 และ
รฐับาลไดช้ะลอการจดัสรรงบประมาณสรา้งวทิยาเขตในภูมภิาค			และมมีตใิหม้กีาร
ศกึษาเกีย่วกบัจดุทีต่ัง้ของสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ	โดยมมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
เป็นผู้ศึกษา	 	 	 	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี	2545	 	 	และเห็นว่าการพัฒนา
วิทยาเขตใหม่ควรใช้งบประมาณทั้งหมดเพียง	 500	 ล้านบาทเท่านั้น	 	 	 ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการทบทวนแผนของวิทยาเขตใหม่	โดยอธิการบดีให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการจัดทำาแผนดังนี้

ในสภาพปจัจบุนัทีม่ทีรพัยากรจำากดั	การจดัทำาแผนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	วิทยาเขตราชบุรี	ต้องหาวิธีการใช้เครือข่ายทางปัญญา		เครือ
ขา่ยสรรพกำาลงั		การทำางานรว่มกนัจะตอ้งคำานงึวา่ทกุฝ่ายจะตอ้งไดร้บัผลประโยชน์
ร่วมกัน	เช่น			การทำางานร่วมกันระหว่าง	มจธ.	และสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง	
ทั้งสองสถาบันจะต้องร่วมมือกันหาโจทย์ใน	2	ระดับคือ	

ก)	 ทำาโจทยข์องประเทศใหเ้ปน็โจทยข์องสถาบนั/มหาวทิยาลัย	เปน็ลักษณะ
การหาโจทย์จากบนลงล่าง	 หรือทำาโจทย์ระดับมหภาคเป็นโจทย์ระดับ
จลุภาค	ตอ้งคดิวา่ทำาอยา่งไรโจทย	์Western	Seaboard	จงึจะเปน็โจทย์
ทางการศึกษาได้	 การสร้างวิทยาเขตราชบุรีจะต้องมีวิสัยทัศน์และต้อง
ชัดว่า			วิทยาเขตราชบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัยของสหัสวรรษนี้		และต้อง
ไม่เหมือนกับบางมด	และบางขุนเทียน	

ข)	 โจทย์อีกระดับหนึ่งเป็นการหาโจทย์จากล่างขึ้นบน	เป็นโจทย์แก้ปัญหา
และเปน็โจทยร์ะยะสัน้ในดา้นความรว่มมอืหาก	มจธ.	ไปชว่ยเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันราชภัฎในด้านการผลิตบัณฑิตให้เก่งขึ้น			
มจธ.	กส็ามารถทีร่บัโอนนกัศกึษาเขา้มาศกึษาตอ่ที	่มจธ.	ได	้หากสถาบนั
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ราชภัฎเก่ง	 	 ราชบุรีก็จะดีขึ้น	คุณภาพชีวิตก็จะดีตามไปด้วย	 เราจะได้
นักศึกษาที่ดีจากภาคตะวันตกของไทยเป็นแกนในการพัฒนา	ฐานของ
มวลชนจะเพิ่มขึ้น	 เศรษฐกิจจะดีขึ้น	 และที่สำาคัญคนเก่งไม่ทิ้งท้องถิ่น	
การร่วมมือจะต้องไม่ให้สถาบันราชภัฎมีรู้สึกว่า	มจธ.	เป็น	dominate	
partner	แต่จะต้องเป็นลักษณะ	win	win…ปัจจุบัน	มจธ.ได้ร่วมมือกับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพายัพให้เป็นแกนในการพัฒนาคนในเขต
ภาคเหนอื		หากทำาไดส้ำาเรจ็เราสามารถนำารปูแบบความรว่มมอืดงักล่าว
ไปดำาเนินการที่จอมบึง	ราชบุรีได้

	 	 สำาหรับการวางแผนวิทยาเขตราชบุรี	 มีดังนี้แผนของ	 มจธ.	
วทิยาเขตราชบรุี	ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการณใ์นปจัจบุนั		แนวคดิหลัก
คือ	 ต้องพัฒนาวิทยาเขตราชบุรีให้เป็น	 Learning	 and	 Living	
Universityมหาวิทยาลัยวิจัย	 (Research	 University)	 	 และ
มหาวิทยาลัยที่สะอาดและมีสีเขียว	(Green	and	Clean	University)	
โดยมีการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน	 (Virtual	
University)	 	 เป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งและเลี้ยงตัวเองได้	 	 มีการทำางาน
เป็นระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	มีคุณภาพ	ราย
ละเอียดดังนี้
	 :	Living	and	Learning	University	เปน็มหาวทิยาลยัทีเ่นน้คนเปน็

ทรัพยากรท่ีล้ำาค่ามากท่ีสุด	 มีบรรยากาศทางวิชาการที่จะช่วย
สร้างสรรค์ให้เกดิการเรียนรู้	ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชนและสังคม	 โดยเรียนรู้บนหลักการของการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา	(Constructionism)		

	 :	 Research	University	 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถด้าน
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด		
อุตสาหกรรมอาหาร	 	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 พลังงาน	 เทคโนโลยี	
วิศวกรรมและการบริหารจัดการ	 	 การดำาเนินงานในส่วนนี้มีแผน
มหาวิทยาลัยวิจัยรองรับแล้ว	 นอกจากนี้การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ต้องตอบสนองหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์เฉพาะทางแห่งชาติ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม	
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						:		Green	and	Clean	University			เปน็มหาวทิยาลยัทีต่อ้งตระหนกั
ในเรื่องการอนุรักษ์	 พลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและสุข
อนามยั	โดยมแีนวคดิทีบ่รูณาการเขา้กบัระบบ	วฒันธรรม	(Culture	
System)	เปน็สถานทีส่รา้งความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาป	ี1	ของมจธ.	
ฝึกทักษะด้านต่าง	 ๆ	 เป็นมหาวิทยาลัยที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและอุตสาหกรรมในพื้นที่

ในอนาคตต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่	Sustain	ได้
คณะทำางานทีม่อีาจารยโ์สฬส	เปน็ประธานไดร้า่งแนวคดิในการทำาแผน	และ

ได้มีการประชุมในระยะแรก	2	อาทิตย์ต่อ1	ครั้ง		และต่อมา	2	เดือนต่อ	1	ครั้ง			แต่
การประชุมต้องยุติลงหลังจากน้ันไม่นาน	 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกโครงการ
ขยายมหาวิทยาลัยไปต่างจังหวัดทั้งหมด

ปัจฉิมลิขิต
บทความนี้เขียนในเชิงจดหมายเหตุ	 วิเคราะห์จากเอกสารที่กองแผนงาน		

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ	ีทีเ่ปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบเรือ่งการหา
พื้นที่วิทยาเขตใหม่ที่ราชบุรี	ต้องติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลกลาง		หน่วยงานท้องที่		
หนว่ยงานทอ้งถิน่	ประชาคมราชบรุ	ีจะเหน็วา่เกดิความสำาเรจ็ได	้เพราะการสนบัสนนุ
ของนกัการเมอืงในพืน้ที	่	ทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่	ภาคธรุกจิอตุสาหกรรม		ผู้บรหิารบรหิาร		
อาจารย์		และเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามมากมหาศาล	

ทำางานกระดาษมากมาย			มีคนเกี่ยวข้องนับร้อยคน		นับเป็นงานหลายร้อย
คนวนั	กวา่ทีม่หาวทิยาลยัจะไดพ้ืน้ทีศ่าลาประชาคมในเมอืง	เพือ่ทำาการสอนชัว่คราว		
ได้พื้นที่ที่อำาเภอจอมบึงมาใช้เป็นวิทยาเขตหลัก	 ได้น้ำา	 	 ได้ไฟฟ้า	 	 ได้โทรศัพท์	 แต่
หลายอย่างทำาแล้ว		ไม่เกิดผลอะไร(Much	ado	about	nothing)			เมื่อรัฐบาลยุติ
โครงกาวิทยาเขตสารสนเทศทุกที่	ปล่อยให้ทุกมหาวิทยาลัยหาทางออกเอง		

เมื่อได้พื้นที่มา		เป็นเวลาเกือบสิบห้าปี		พื้นที่จอมบึงก็ไม่มีการสนับสนุนงบ
ประมาณก่อสร้าง	จากรัฐแม้แต่บาทเดียว	มหาวิทยาลัยต้องหาทางออกด้วยตนเอง			
เพื่อรักษาคำามั่นสัญญากับประชาคม	จนได้งบประมาณจากรัฐตามโครงการ	SP2	ปี	
2555
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รายชื่อผู้เขียน

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1 “กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

วิทยาเขตราชบุรี”

สุนิตย์	เทพไพฑูรย์

2 “จาก	2539	ถึง	2555	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	

วิทยาเขตราชบุรี”

กฤษณพงศ์		กีรติกร

3 “มหาวิทยาลัยกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย”

แบ็งค์		งามอรุณโชติ

4 “ภารกิจที่สิ้นสุดของวิทยาเขตสารสนเทศราชบุรี” สุเมธ		อังคะศิริกุล

5 “Residential	Colleges	ณ	มจธ.ราชบุรี” สมชาย		จันทร์ชาวนา

6 “การพฒันาอาคารและสภาพแวดลอ้มทีด่	ีของมจธ.วทิยาเขต

ราชบุรี”

ทศพร		ทองเที่ยง

7 “มจธ.กับการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้โรงเรียน

ที่ราบภาคกลางตอนล่าง”

ทศพร		ทองเที่ยง

8 “จากผึ้งสู่สวนผึ้ง” มนัญญา		เพียรเจริญ

9 “มจธ.	 มุ่งวิจัยผ้ึงพื้นเมืองของไทย	 สู่การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

อรวรรณ		ดวงภักดี

10 “นวัตกรรมการบริการจัดการอุดมศึกษา	 :	 	 เครือข่าย

อดุมศึกษาจงัหวดัราชบรุ	ีสู่เครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอน

ล่าง

ทศพร			ทองเที่ยง

11 “หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

พิเชษฐ์		พินิจ

12 ชุดหลักสูตร	H-TAI	(Heritage,	Technology,	Arts	and	In-

novation)

วินัย		ผู้นำาผล
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ประวัติผู้เขียน
น�ยศักรินทร์		ภูมิรัตน
-	ปริญญาตรี	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	สาขาเคมี	
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เดวิส	สหรัฐอเมริกา	
-	ปริญญาตรี	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	สาขาวิศวกรรมเคมี	
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เดวิส	สหรัฐอเมริกา	
-	ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมเคมี	
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	เมดิสัน	สหรัฐอเมริกา	
-	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-	กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
-	อดีตผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 

น�งสุนิตย์		เทพไพฑูรย์
-	 สำาเร็จการศึกษาสูงสุด	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิจัยการศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานแผนและภารกิจ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	คณะกรรมการสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
-	อดตีผูอ้ำานวยการกองแผนงานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี
-	อดีตคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(ผู้แทน
พนักงาน)
-	อดีตผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	อดีตคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
-	อดตีคณะกรรมการพฒันาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีในทีด่นิใหม่
-	อดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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น�ยกฤษณพงศ์		กีรติกร
-	 B.Sc.	 in	 Engineering	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	 University	 of	
Glasgow,	สหราชอาณาจักร		
-	Ph.D.	(Engineering)	University	of	Glasgow,	สหราชอาณาจักร
-	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-	ประธานกรรรมการวิทยาลัยชุมชน
-	 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 12	
แห่งในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
-	อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบ๊งค์	ง�มอรุณโชติ
-	สำาเรจ็การศกึษาสงูสดุ	เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ	คณะเศรษฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	อาจารย์พิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมือง	
แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ	อาทิ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	มศว.	
-	อดีตกรรมาธิการยกร่างกฎหมาย	3	ฉบับเช่น	พ.ร.บ.	
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	พ.ศ.2550
-	อนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	
ในคณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	(วุฒิสภา)
-	นักเขียน	คอลัมนิสต์	ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง
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น�ยสุเมธ	อังคะศิริกุล
-	วศ.บ.	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	วท.ม.	สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	 อดีตประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 	 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(พ.ศ.2539-2540)
-	 อดีตผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	(พ.ศ.2540-2544)
-	 คณะกรรมการตรวจรับระบบการเรียนการสอนทางไกล	 ทบวง
มหาวิทยาลัย	(พ.ศ.2539-2540)

น�ยสมช�ย	จันทร์ช�วน�
-	วศ.บ.	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	ธนบุรี
-	M.Eng.	(Energy	Technology)	Asian	Institute	of	Technology
-	Ph.D.	(Engineering)	University	of	Auckland,	New	Zealand.
-	อดีตรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ	มจธ.
-	รองอธิการบดี	มจธ.	วิทยาเขตราชบุรี
-	อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนว
ศิลปวิทยาศาสตร์	สกอ.
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น�ยทศพร	ทองเที่ยง
-	วท.บ.	เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	วท.ม.	เกษตรศาสตร์	(	โรคพืช)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	วท.ด.	(เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-	ผู้ช่วยอธิการบดี	วิทยาเขตราชบุรี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น�งส�วมนัญญ�	เพียรเจริญ
-	วท.บ.	(ชีววิทยา)	มหาวิทยาลัยศิลปากร
-	วท.ม.	(สัตววิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	อาจารย์	มจธ.ราชบุรี		ความเชี่ยวชาญ	งานวิจัยและบริการวิชาการ
ด้าน	“ผึ้ง”



133

น�งส�วอรวรรณ		ดวงภักดี
-	วท.บ	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	เหรียญทอง)		
คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	วท.ด.		วิทยศาสตรชีวภาพ		 	
คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	อาจารย์	มจธ.	ราชบุรี

น�ยพิเชษฐ์		พินิจ
-	D.Eng.	 วิศวกรรมเครื่องกล	(กลศาสตร์ประยุกต์)	
Nippon	Institute	of	Technology	(Japan)	
-	ค.อ.ม.			วิศวกรรมเครื่องกล		(กลศาสตร์ประยุกต์)	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	ค.อ.บ.	 วิศวกรรมเครื่องกล		 	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	ตำาแหน่งวิชาการ:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(ผศ.)
-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ		
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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น�ยวินัย	ผู้นำ�ผล
-	ศบ.		(ประติมากรรม)		คณะจิตรกรรม		
ประติมากรรมและการพิมพ์		มหาวิทยาลัยศิลปากร
-	รองศาสตราจารย์ด้านศิลปกรรมทัศนศิลป์
-	ที่ปรึกษางานด้านภูมิทัศน์		มจธ.	ราชบุรี
-	อดีตที่ปรึกษาอธิการบดี		มหาวิทยาลัยศิลปากร

น�ยบัณฑิต		ทิพ�กร
-	วศ.บ.	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-	M.Sc.	in	Electrical	and	Computer	Engineering,	University	
of	Missouri-Columbia,	Columbia,	MO,	USA.
-	Ph.D.	in	Electrical	and	Computer	Engineering,	University	
of	Missouri-Columbia,	Columbia,	MO,	USA.
-	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

 






